


Editor’s vision

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่
ในช่วง 0.25 - 0.26 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี มาโดยตลอด ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีตัวเลขพอๆ กันกับ
เราในปี พ.ศ. 2542 กลับมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการวิจัยและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.5 
เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี   

ประเทศอื่นๆ ในเอเชียด้วยกัน เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็นต้น ต่างก็ให้ความสนใจลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนาด้วยกันทั้งนั้น หากพิจารณาลึกลงไปอีกนิดจะพบว่า ในประเทศที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาสูงๆ นั้น มีสัดส่วนการลงทุนจากภาคเอกชนสูงกว่ารัฐแทบทั้งนั้น ในขณะที่ประเทศไทยมีปรากฏการณ์ใน
ทางตรงกันข้าม   

นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาชี้นิ้วกล่าวโทษว่าใครผิด หรือใครปล่อยปละละเลย แต่นี่คือเวลาที่เราต้องมาช่วยกันคิด
อย่างจริงๆ จังๆ ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นบ้าง และเราจะทำอย่างไรต่อไป 

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้กล่าวถึง
สถานภาพการวิจัยและพัฒนาของไทยไว้หลายประเด็น ซึ่งล้วนแต่มีความแหลมคม เช่น 

• เรายังมีปัญหาด้านการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพราะไม่มีกลไก (หรือมี-แต่ไม่มี
ความตั้งใจ) ที่จะร่วมมือกันเพื่อประเทศชาติ การผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่ของตนและประสานงาน
กับหน่วยงานภาคีจึงเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง (ความหมายคือ ทำในสิ่งที่ควรทำ และควรทำงานเป็นทีม) 

• ที่ผ่านมา แม้รัฐได้ใช้หลายมาตรการในการส่งเสริมให้เอกชนลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา เช่น มาตรการ
ลดภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ดึงเอกชนเข้ามา
ลงทุนด้านการวิจัยโดยต้นทุนลดลงและได้ผลเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้น อย่างไรก็ตามภาคเอกชนยังไม่เข้าใจและไม่
ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา แต่พร้อมที่จะรับผลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ ผลการวิจัยจึงไม่ตอบสนอง
ความต้องการของภาคเอกชนเท่าที่ควร (ความหมายคือ อยากก้าวหน้าและมีความยั่งยืน ก็ต้องลงทุนสร้าง  
องค์ความรู้เป็นของตนเองบ้าง) 

• รัฐต้องลงทุนในการสร้างความรู้แก่คนไทยให้มากขึ้น และด้วยอัตราที่เร็วกว่าอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (2 เท่า) คำถามคือรัฐเชื่อหรือไม่ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของ
ประเทศ เพราะหากรัฐไม่คิดเช่นนั้น รัฐก็จะไม่ลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม  

Horizon ฉบับนี้ได้แสดงตัวอย่างให้เห็นว่า มีคนในภาคอุตสาหกรรมที่เห็นความสำคัญของการวิจัยและ
พัฒนา และได้ลงทุนไปแล้วมากมาย และได้มีข้อเสนอบางอย่างแก่ภาครัฐ รวมทั้งภาคการศึกษา ว่าควรจะทำ
อย่างไร เชิญทัศนาได้เลยครับ 


บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณ ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด ดร.อังคาร วงษ์ดีไทย ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา 
นักวิจัยในโครงการศึกษามาตรการส่งเสริมการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมที่ให้ข้อมูลที่  
เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำวารสารเป็นอย่างยิ่ง 
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ไหนๆ เราก็ไม่สามารถอยู่คนเดียวบนโลกอย่างโดดเดี่ยว เหมือน
ที่ประเทศมหาอำนาจหว่านแหระบบทุนนิยมเสรีให้ครอบคลุม  
ไปทั่ว อย่างน้อยๆ เราก็ควรเล่นเกมนี้ให้เป็น และเมื่อโลกธุรกิจ
วันนี้ไม่ได้สู้กันแค่เรื่องราคา แต่นวัตกรรมต่างหากที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น การนั่งภาวนาให้เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น   
คงไม่ค่อยถูกนัก ไปจับตาดูกันว่า ภาคธุรกิจไทยใส่ใจเรื่องการ
ลงทุนทำวิจัยและพัฒนา (R&D) มากน้อยแค่ไหน 

“เราหนีด้วยงานวิจัย” คือคำของ  
วีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา เขายกตัวอย่างว่า 
หากการผลิตกระดาษสีขาวแข่งขันกัน
เยอะ ก็ต้องมานั่งคิดว่า จะทำอย่างไร
ให้กระดาษมีต้นทุนต่ำลง นั่นคือสิ่ง
ท้าทายในฐานะนั่งอยู่ในแผนกการวิจัย
และพัฒนาในโรงงาน (R&D) ของบริษัท 
Siam Modified Starch หรือ SMS 
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18 Gen next 
ทำไม ม.ล.ภาสกร อาภากร นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชำนาญการ สำนักพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า 
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ถึงเปรียบเทียบงาน
ของตัวเองว่าคล้ายเถ้าแก่จูงข้อมือชายหนุ่มไปเจรจาสู่ขอว่าที่  
เจ้าสาว ทั้งๆ ที่งานการอยู่ตรงกลางของเขาไม่เกี่ยวกับความรัก
หนุ่มสาว แต่เป็นนักออกแบบและผู้ประกอบการ คนรุ่นใหม่รายนี้
น่าสนใจทีเดียว 
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นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ / ณัฐพล อรุณยะเดช 

บริษัท อินเทล เปิดเผยว่า งานวิจัยล่าสุดของบริษัทอยู่
ที่การประหยัดและสร้างพลังงาน โดยเทคโนโลยีที่ว่านี้
เรียกว่า Wireless Identification and Sensing 
Platforms (Wisps) ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ที่
สามารถฝังตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น อาคาร เครื่อง
ใช้ หรือแม้แต่ในมนุษย์ และสามารถผลิตพลังงานโดย
เก็บกวาดเอาจากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว นับตั้งแต่แสงแดด 
พลังงานความร้อน หรือแม้กระทั่งคลื่นเสียง  

ในการทดลองเบื้องต้นได้ทำการติดตั้ง Wisps 
บนรถกวาดถนนในนครซานฟรานซิสโก เพื่อตรวจ

มลภาวะทางอากาศ เซ็นเซอร์จะทำหน้าที่ในการตรวจ
จับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม แล้วรายงาน
ข้อมูลไปยังตัวรับผ่านคลื่นวิทยุเพื่อให้เริ่มต้นการชาร์จ
ไฟใหม่ สำหรับกรณีของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดัง
กล่าวจะถูกติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อรายงานสภาพ
ความร้อนของแต่ละจุด โดยจะช่วยยืดอายุการทำงาน
และช่ วยให้ทั้ ง ระบบสามารถทำงานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถฝัง Wisps ไว้ใน
ร่างกายของมนุษย์เพื่อตรวจจับไวรัสได้อีกด้วย  

ถึงอย่างนั้น เทคโนโลยีนี้ยังต้องใช้เวลาอีก 4-5 
ปีจึงจะสมบูรณ์พร้อมสำหรับนำมาใช้งาน อย่างไร
ก็ตาม ณ ปัจจุบันถือได้อินเทลมีผลงานที่ให้ความ
มั่นใจได้ว่าจะประสบความสำเร็จค่อนข้างแน่นอน 

ที่มา : http://www.vnunet.com/vnunet/news/2232145/

intel-planning-harvesting-free 

อ้างอิงรูป : http://www.seattle.intel-research.net/wisp/

พลังงานอยู่รอบตัวเรา

Karen Cavanagh ประธานกรรมการบริหารของ 
Saber Technical ได้กล่าวถึง แนวคิดจะเปลี่ยนสนาม
เด็กเล่นเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยเพิ่มฟังก์ชั่นการ
ทำงานในเครื่องเล่นให้มีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
สลับและชุดเกียร์ เพื่อสูบน้ำจากบ่อขึ้นมาเก็บในถังพัก
เพื่อที่จะมีน้ำสะอาดไว้ใช้ดื่ม ทำความสะอาด หรือ
จัดสรรไว้ใช้ในเขตเมืองที่แห้งแล้ง นอกจากนี้ความ
สนุกสนานของเด็กๆ ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้อีกด้วย 
โดยอาจเก็บไว้ในรูปของแบตเตอรี่ (ซึ่งอาจเชื่อมต่อกับ
แหล่งพลังงานสำรองจากแสงอาทิตย์) เพื่อใช้เป็น
แหล่งกำเนิดแสงสว่างในยามค่ำคืน 

ปัจจุบันบริษัท Saber Technical ได้บริจาค 
‘พลังงานจากสนามเด็กเล่น’ (Kid power 
playgrounds) แก่โรงเรียนเอกชนหลายแห่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานำไปทดลองใช้ และได้มีการ

ขยายไปยังประเทศที่ขาดแคลนพลังงาน เช่น อินเดีย 
ไฮติ สาธารณรัฐโดมินิกัน และอาจรวมถึง
อัฟกานิสถาน เป็นต้น   

ผลลัพธ์จากโครงการนี้ได้ช่วยบรรเทาทุกข์ใน
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจากการได้ดื่มน้ำสะอาดที่สูบ
ขึ้นมาจากใต้ดิน และการมีไฟฟ้าใช้ในห้องเรียน ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กๆ เห็นคุณค่าของพลังงานแทนที่จะ
ปล่อยทิ้งให้สูญเปล่าได้อีกทางหนึ่ง 

ที่มา : http://rt.com/prime-time/2008-11-09/

Children_become_latest_source_of_renewable_energy_.html 

จากม้าหมุน
สู่พลังงานหมุนเวียน
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บริษัท พานาโซนิค วางแผนสำหรับการลงทุน Green 
Technology ด้วยเงินลงทุน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ในปี 2012 โดยมุ่งเน้นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็น
ธุรกิจหลักในการพัฒนา สืบเนื่องจากการเติบโตของผู้
บริโภคที่ให้ความสนใจถึงประสิทธิภาพระบบการ
จัดการพลังงานมากขึ้น ทำให้บริษัทเน้นการพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องใช้ฟ้าภายในบ้านให้ตอบสนองความ
ต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะจอมอนิเตอร์โทรทัศน์มีการ
ผลิตและการพัฒนาระบบให้มีการประหยัดพลังงาน 
เพราะแนวโน้มความต้องการจอ LCD ชนิดแบนเรียบ
ที่ประหยัดพลังงานมีความต้องการมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับจอแบบเก่า   

พอจะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนว่าในอีก 10 ปีข้าง
หน้า ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์คงหันมาแข่งขันกันด้วย
แนวคิด Green Technology แล้วผู้ประกอบการราย
ย่อยซึ่งมีจำนวนมากในประเทศไทย คงไม่มีขีดความ
สามารถในการแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้ ถึง
เวลาแล้วหรือยังที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องหากลยุทธ์ในการเข้ามาสนับสนุน 

ที่มา : http://news.cnet.com/greentech/?tag=hdr;snav

ลดละเลกิภาษี
เพือ่รัง้R&D

ทีวีสีเขียว

บริษัท Ericsson ของสวีเดน ออกมาเรียกร้องให้
รัฐบาลอังกฤษลดการเก็บภาษีจากศูนย์วิจัยและพัฒนา
บริษัท Ericsson ที่ตั้งในประเทศอังกฤษ เพื่อรักษาคน
งานในประเทศที่มีประมาณ 700 ตำแหน่ง ก่อนที่จะ
ตัดสินใจย้ายฐาน R&D ไปประเทศที่ต้นทุนถูกกว่า
ประมาณกลางปีหน้าเพื่อรักษาต้นทุนของบริษัท   

โดยในระยะสั้นรัฐบาลอังกฤษต้องงดการเก็บ
ภาษีถึง 20 ล้านปอนด์ เพื่อรักษาบริษัทไม่ให้ย้ายฐาน
ไปประเทศอื่น เป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่ประเทศไทย
ต้องศึกษาให้ดีก่อนประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริม
การลงทุน  

ที่มา : http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/

coventry_warwickshire/8391389.stm
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โลกแห่งการแข่งขันทุกวันนี้ ทุกประเทศกำลังวิ่งไป
สู่เส้นชัยที่วัดกันด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ซึ่งต้อง
สร้างมาจากฐานความรู้ หรือที่หลายคนเรียกว่า 
Know how ซึ่งจะต้องแข็งแกร่งเพียงพอที่จะ
รักษาจุดยืนหรือส่วนแบ่งของตนเองในตลาดโลกไว้
ให้ได้   

World Economic Forum (WEF) ได้จัด
กลุ่มประเทศตามลำดับขั้นของการพัฒนาออกเป็น 
3 Stages โดยขั้นแรกเป็น Factor-driven Stage 
ซึ่งเป็นลำดับขั้นการพัฒนาเริ่มแรกที่ต้องอาศัย

ปัจจัยการผลิตที่เป็น Tangible Inputs จำพวกทุน เครื่องจักร และแรงงาน เพื่อเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขั้นที่
สองคือ Efficiency-driven Stage เป็นขั้นที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรักษาอำนาจในการแข่งขัน
ภายหลงัจากทีเ่ริม่เกดิการลดลงของผลได ้(Diminishing Return) ภายหลงัจากใสป่จัจยัการผลติเขา้ไปจำนวนมาก  

ส่วนขั้นสุดท้ายคือ Innovation-driven Stage เป็นขั้นของการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน ซึ่งประเทศในกลุ่มนี้จะมีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่มีการคิดค้นขึ้น ส่วนหนึ่งก็มาจากการวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D)  

หากเทียบไทยกับบางประเทศในเอเชียที่เป็นคู่แข่งสำคัญ เช่น เกาหลี และจีนแล้ว เกาหลีเพิ่งถูกจัดเข้าสู่
กลุ่ม Innovation-driven Stage เมื่อ 1-2 ปีที่ผ่านมา ด้วยความก้าวล้ำแห่งนวัตกรรมที่รวดเร็ว ขณะที่จีน แม้จะ
ยังอยู่ในกลุ่ม Efficiency-driven Stage เช่นเดียวกับไทย แต่ดูเหมือนว่าจีนก็กำลังให้ความสำคัญกับการพัฒนา 
R&D และนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นอย่างมาก  

จากการจัดลำดับของ WEF สถานภาพด้านการแข่งขันทางนวัตกรรมของไทยในปัจจุบัน ถือว่าอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบเมื่อเทียบกับเกาหลีและจีน และด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้สัดส่วนการส่งออกสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงของ
ไทยเริ่มอยู่ในช่วงขาลง ขณะที่สัดส่วนของเกาหลี และจีนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด สัมพันธ์กับสัดส่วน R&D ต่อ 
GDP (R&D Intensity) ของเกาหลีและจีนที่เร่งตัวไปได้ไกลกว่าไทยมาก  

นอกจากนี้ ตัวอย่างของเกาหลียังย้ำให้เห็นว่า การเพิ่มความเข้มข้นด้านการลงทุนใน R&D สัมพันธ์กับ
ชวีติความเปน็อยูข่องคนในประเทศทีด่ขีึน้ พจิารณาจากคา่ GDP ตอ่หวั และสดัสว่น GDP ของเกาหลใีนตลาดโลก
ที่สูงขึ้นมากในช่วงเวลาเดียวกัน   

งานศกึษาทีผ่า่นมาหลายชิน้ไดแ้สดงใหเ้หน็บทบาทความสำคญัของ R&D ทีม่ตีอ่ Productivity โดยเฉพาะ 
R&D ในภาคเอกชน ที่มุ่งเป้าหมายสร้าง
นวัตกรรมใหม่เพื่อประยุกต์ไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ ตามความเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาในภาคเอกชนอย่างแท้จริง เช่น 
The Economic Evidence : R&D and 
Productiv i ty ของ University of 
Chicago Press ปี 2541 ที่พบว่า 
ความเข้มข้นของ R&D เป็นปัจจัยที่
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ 
Productivity ได้มากขึ้นจากร้อยละ 21.4 
ในช่วงปี 2502-2511 เป็นร้อยละ 45.7 
ในช่วงปี 2512-2519 โดย R&D ภาค
เอกชนเท่านั้นที่จะมีนัยสำคัญต่อการเพิ่ม
ขึ้นของ Productivity ในภาคเอกชน  

ขณะที่ R&D ของภาครัฐยังไม่มี
ผลอย่างชัดเจน หรืองานศึกษา R&D 

กับทางรอดของอุตสาหกรรมไทย



� : 

Inputs and Productiv i ty 
Growth in China ของ Munich 
Personal RePEc Archive ปี 
2547 กไ็ดพ้บวา่ การเปลีย่นแปลง
ของ R&D สามารถอธิบายการ
เติบโตของ Productivity ในจีนได้
ร้อยละ 36.9 ในช่วงปี 2523-
2545 ขณะที่ส่วนที่เหลือประมาณ
ร้อยละ 60 นั้นจะมาจากเทคโน-
โลยีที่นำเข้า และจากการลงทุน
โดยตรงของต่างชาติ 

กรณีของไทย สวทน. ได้
ศึกษาข้อมูลช่วงปี 2540-2550 
เพื่อวิ เคราะห์ความสำคัญของ   
R&D ต่อ Productivity พบว่า 
ความเข้มข้นของ R&D โดยรวม
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ของ Productivity ได้ร้อยละ 41.5 
โดยผลที่มาจาก R&D ในภาค  
เอกชนมีนัยสำคัญมากกว่า R&D 
จากภาครัฐ ส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะภาคเอกชนจะเข้าใจปัญหา
ด้ านการตลาดของผลิตภัณฑ์
ตนเองเป็นอย่างดี  

แ นว ท า ง ก า ร วิ จั ย ข อ ง
เอกชนจึงทำเพื่อพัฒนาตัวสินค้า
ให้สามารถแข่งขันได้อย่างตรงจุด   
หากเทียบระดับ R&D ของไทยที่
ยังไต่อยู่ได้เพียงร้อยละ 0.25 ของ 
GDP แล้ว อีก 7-8 ปีหน้าภายใต้
ฝันที่ภาครัฐจะดัน R&D ของบ้าน
เราไปให้ถึงร้อยละ 1.0 ของ GDP 
เมื่อนั้น คงได้เห็น Productivity 
ในภาคเอกชนที่น่าจะเติบโตได้กว่า
ร้อยละ 20 เป็นแน่  

ทั้งนี้ คงต้องฝากความหวัง
ไปที่ภาคธุรกิจที่จะช่วยกันเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเพิ่ม R&D เป็นแรงผลักดัน ซึ่งที่ผ่านมา อุตสาหกรรมที่
เป็นพระเอกในด้านการใช้ R&D สูงอย่างต่อเนื่องยังกระจุกตัวในกลุ่มอาหาร เคมีภัณฑ์ ยาง และพลาสติก ทั้งที่
ยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่น่าจะมีโอกาสในการเพิ่มศักยภาพได้จาก R&D เช่น ยานยนต์ คอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก และอัญมณี เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมอยู่
แล้ว และยังเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย จึงนับว่าเป็นการคุ้มค่าหากผู้ผลิตจะทุ่มเม็ดเงินด้าน 
R&D เพื่อพัฒนานวัตกรรมของตนเอง ซึ่งคงได้เห็นผลไม่นานเกินรอ... 

  
 



  พสชนัน นิรมิตไชยนนท์

How to Idea Basket 

ในความเป็นจริงการระดมสมองในประเด็น ณ ปัจจุบัน 
ก็เป็นเรื่องยากเอาการอยู่แล้ว หากแต่การมองอนาคต 
(Foresight) ต้องใช้พลังมากกว่า เนื่องจากการมอง
อนาคตที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้ที่เชี่ยวชาญใน
ประเด็นนั้นอย่างแท้จริงมาระดมสมองเพื่อพิจารณา
ปัจจัย/แนวโน้ม (Trends) รอบด้านที่นักมองอนาคต
มักเรียกว่า STEEP** ต้องระบุความไม่แน่นอน 
(Uncertainties) รวมถึงหากเป็นการจัดทำภาพ

อนาคตก็ต้องหากลยุทธ์ที่ทำให้ภาพพึงประสงค์เกิดขึ้น
และป้องกันไม่ให้เกิดภาพที่ไม่พึงประสงค์    

ดังนั้น หัวใจของกิจกรรมการจัดทำภาพอนาคต 
คือ ทำอย่างไรให้ผู้เข้าร่วมการระดมสมองที่มีความ
หลากหลายทั้งอายุ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
แสดงความคิดระหว่างการระดมสมองอย่างเต็มที่จน
เกิดเป็นภาพอนาคตที่สมบูรณ์   

 

วิธีการทำIdea Basketนั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน  

ลองตอบคำถามด้านล่างดูว่าเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้เคยเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ 

01 

ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการมองภาพอนาคตในแต่ละครั้ง และสอดคล้องกับประเด็นการ
แบ่งกลุ่ม เช่น หากต้องการให้ระดมสมองเรื่องบคุลากร อาจตัง้คำถามวา่ “หากองคก์รจะสามารถแขง่ขนัได้ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า บุคลากรควรมีลักษณะอย่างไร” เป็นต้น  

ขั้นตอนนี้ควรมีการปรึกษาหารือในคณะทำงาน โดยหลักการตั้งคำถาม ควรตั้งในลักษณะของคำถามปลาย
เปิดที่ผู้เข้าร่วมการระดมสมองสามารถแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผลได้สั้นๆ 2-3 บรรทัด ตามประเด็นของแต่ละ
กลุ่ม กลุ่มละ 2 คำถาม เช่น หากต้องการแบ่ง 3 กลุ่มให้ตั้งคำถามเพื่อแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คำถาม รวมเป็น 6 
คำถาม จากนั้นคณะทำงานทดลองตอบคำถามเพื่อหา ‘ช่องโหว่’ แล้วปรับปรุงคำถามก่อนนำไปใช้งานจริง   

 
02 

การดำเนินกิจกรรม Idea basket ใช้เวลาเพียง 20-30 นาที หากสามารถออกแบบกิจกรรมให้มีลักษณะผ่อนคลาย 
จะถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยละลายพฤติกรรม (Ice breaking) ของผู้เข้าร่วมการระดมสมองให้พร้อมที่จะร่วมระดมสมอง
ในช่วงต่อไป ที่ผ่านมาทางศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคจะเริ่มด้วยการชวนผู้เข้าร่วมการระดมสมองพับตะกร้าให้
งงๆ ก่อน ว่าทำอะไรอยู่ แล้วจึงค่อยเข้าสู่ช่วงให้การเขียนไอเดียตอบคำถาม  

จากนั้นให้นำกระดาษที่เขียนไอเดียใส่ตะกร้าคนละ 2 ไอเดีย และเพื่อให้ง่ายต่อการจัดกลุ่ม ใครเลือกตอบ
คำถามไหนจัดใส่กลุ่มนั้น ควรให้เลือกตอบได้ 2 คำถามเป็นอย่างน้อย และมีช่องให้จัดลำดับความสำคัญ เพื่อที่กลุ่ม
ไหนมีผู้เข้าร่วมการระดมสมองเลือกเป็นจำนวนมากจะสามารถเกลี่ยไปอยู่กลุ่มอื่นที่ยังอยู่ในขอบขา่ยความสนใจของ  
ผูเ้ขา้รว่มการระดมสมองทา่นนัน้ๆ 

(*ใครได้คะแนนรวมมากกว่า 2 อ่านต่อนะจ๊ะ)    

เหตุการณ์ เป็นประจำ
(4)

นานทีปีหน
(2)

ไม่เคยเลย
(0)

เมื่อได้รับเชิญไปร่วมระดมสมอง ท่านมักไม่ค่อยได้พูดเรื่องที่ตัวเองสนใจ       

ท่านรู้สึกอึดอัดที่ถูกจัดเข้าการเสวนากลุ่มย่อยที่ห่างไกลจากความถนัด  
ของตัวเองหลายไมล์   

ท่านทุ่มเทให้กับการจัดการระดมสมอง แต่ผลลัพธ์ใช้เป็นประโยชน์ไม่ค่อยได้ 

ท่านเคยเป็นผู้นำการเสวนาที่แสนอึมครึม ผู้เข้าร่วมการระดมสมองบางคน
แทบไม่ปริปากพูด หรือเกิดความขัดแย้งทางความคิดของ key person   
ภายในกลุ่ม   

คะแนนรวม

** S=Social  T=Technology  E=Economics  E=Environment  P=Politics 

Th
eo

ry
 



ไอเดียในตะกร้า หรือ Idea Basket  เป็น
เทคนิคที่คิดค้นขึ้นโดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
เพื่อแก้ปัญหาข้างต้นที่มักเกิดในระหว่างการระดม
สมอง ภายใต้ฐานคิดที่ว่า ผู้เข้าร่วมการระดมสมอง
ล้วนอยู่ ในวัยผู้ ใหญ่ซึ่งไม่ใช่วัยที่บริหารจัดการได้
สะดวกเหมือนวัยเด็ก ดังนั้นการทำกิจกรรมใดๆ   
กับผู้ใหญ่ เราต้องเข้าใจธรรมชาติผู้ ใหญ่เสียก่อน 
Malcolm S. Knowles นักการศึกษาที่มีชื่อเสียงของ
อเมริกาและเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการศึกษาผู้ใหญ่ 
(Andragogy) ที่ทำให้เราเข้าใจผู้ใหญ่ได้ดีขึ้น กล่าวว่า 
ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้นำตนเองไม่ชอบให้ใครมาบังคับ 
และสนใจเรียนรู้เฉพาะในสิ่งที่มาจากแรงจูงใจภายใน
ของตนเอง ผู้ใหญ่จะทุ่มเทกับกิจกรรมที่ตนเองได้
ประโยชน์ สามารถนำมาใชใ้นงานหรอืใชแ้กป้ญัหาในชวีติ
ประจำวนัได้ ผู้ใหญ่จะยึดติดกับประสบการณ์ที่ผ่านมา 
และปฏิเสธสิ่งที่ขัดแย้งกับประสบการณ์เดิมของตน 
จากขอ้ตกลงเบือ้งตน้ดงักลา่ว Knowles จงึเสนอวา่การ
ทำกจิกรรมใดๆ ก็ตามกับผู้ใหญ่ให้ประสบความสำเร็จ
ต้องเริ่มต้นจากการประเมินความต้องการ (Need 
assessment) เป็นอันดับแรก  

 

แนวคิดการทำ Idea Basket จึงเปรียบเสมือน
การประเมินความต้องการของผู้เข้าร่วมการระดม
สมองเพื่อทำความรู้จักและเข้าไปสำรวจความรู้สึก
นึกคิดถึงประเด็นที่สนใจ ทัศนคติต่อประเด็นนั้นๆ 
(ไหนๆ ก็มาแล้ว) จะได้ใช้ประโยชน์จากความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมการระดม
สมองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการมองอนาคต   

การทำ Idea Basket เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้
นก (ยักษ์) ถึง 3 ตัว นก (ยักษ์) ตัวแรกที่ว่าคือ เราจะ
สามารถจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมการระดมสมองลงในกลุ่มที่
สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและความสนใจ รวมถึง
สามารถแยกคนที่มีทัศนคติต่างกัน (ถึงขั้นวางมวย) 
ออกจากกันเพื่อป้องกันการกระทบกระเทียบรุนแรงใน
ระหว่างระดมสมอง นก (ยักษ์) ตัวที่สอง เป็นการ  
อุน่เครือ่งความคดิของผู้เข้าร่วมการระดมสมองให้หลุด
ออกจากปัจจุบัน เตรียมพร้อมสู่การสร้างภาพอนาคต
ต่อไป และนก (ยักษ์) ตัวสุดท้ายคือ การได้มาซึ่ง
ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการระดมสมอง
สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการต่อไป   

 
 

ป.ล. ศูนย์คาดการณ์
เทคโนโลยีเอเปคไม่สงวน
ลิขสิทธิ์ Idea Basket 
และยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
ให้ท่านผู้อ่านนำ
ไปประยุกต์ใช้ได้กับ
การระดมสมอง
อื่นๆ รู้เขา รู้เรา 
รบร้อยครั้ง 
ชนะร้อยครั้ง  

03 

การแบ่งกลุ่มตามไอเดีย ทีม
งานเดินเก็บไอเดีย และเข้าสู่
กระบวนการแบ่งกลุ่ม (จะมี
โรงงานนรกอยู่หลังเวที ใน
ขณะที่เวทีอาจมีการบรรยาย
หรือทำกิจกรรมอื่นคั่นเวลา)     

� : 

ผู้เขียนได้พิสูจน์ (ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์) แล้วว่าการทำ Idea basket 
ใช้ได้ผลดีจริงๆ จนอยากบอกต่อ ฉบับนี้จะขอแบ่งปันหนึ่งในประสบการณ์
การทำ Idea basket  

ครั้งหนึ่งผู้เขียนได้ร่วมทีมไปช่วยทำการมองอนาคตให้สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถึงในปี พ.ศ. 2562 
งานนี้เป็นงานใหญ่มีผู้เข้าร่วมการระดมสมองถึง 70 คน ซึ่งจำนวนเกือบครึ่ง
เป็นนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มาจากศูนย์วิจัยที่หลากหลายและมีความ
เชี่ยวชาญแตกต่างกันไป อีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลางและสาย
สนบัสนนุ การเชือ่มโยงบคุคลเหลา่นีใ้หม้ารว่มกนัระดมสมอง 1 วนัใหไ้ปใน
ทศิทางเดยีวกนัจงึไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย   

เราจึงเริ่มด้วยการทำ Idea basket ชวนพับตะกร้าในบรรยากาศที่
สนุกสนานเสริมพลังผู้เข้าร่วมการระดมสมองเหล่านี้ให้รู้สึกว่าไอเดียของ
ตนเองเป็นพลังผลักดันให้ สวทช. ก้าวสู่การเป็นองค์กรวิจัยระดับชั้นแนว
หน้าของประเทศไทยได้ จากนั้นให้เสนอไอเดียในประเด็นที่ตนเองสนใจ 

และทำการแบ่งกลุ่ม ในขั้นตอนการระดมสมอง (ที่เราหวั่นใจในตอน
แรก) จึงเป็นขั้นตอนที่ผ่านไปด้วยดี เนื่องจากผู้เข้าร่วมการระดมสมอง

ได้เสนอความคิดในประเด็นที่ตนเองสนใจจริงๆ สำรวจแล้วพบว่า
ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในกลุ่มย่อย (มีแต่แลกไอเดีย ไม่มีแลกหมัด) 
และสามารถเขียนภาพอนาคตได้ตรงตามประเด็นที่ สวทช. ต้องการ 

ปิดท้ายด้วยการนำเสนอภาพอนาคตที่แสนสร้างสรรค์ 
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 พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ 

Design 
Thailand 

2019  (3)   

ฉบับก่อนๆ ทีม Horizon ได้เล่าถึงโครงการ Design 
Thai land 2019 ซึ่ งสถานะขณะนี้ ได้กลายเป็น
โครงการไตรภาคไปแล้ว มีเสียงตอบรับดีและดังขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญมาจากทุกภาคส่วนจึงช่วย
กันขยายผลออกไปในวงกว้าง และเมื่อนำผลของภาพ
อนาคตของภาคแรกและภาคที่สองมาวิเคราะห์เปรียบ
เทียบ จะพบว่าอายุของผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมา ส่งผลให้
ภาพอนาคตแตกต่างกัน  

สุดท้ายคณะทำงานก็ทนเสียงเรียกร้องต่อไปอีก
ไม่ไหว จึงได้จัด Design Thailand 2019 ครั้งที่ 3 
ขึ้นเมื่อ 20-21 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์
คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปคก็พร้อมใจกันแพ็คกระเป๋า
ยกทีมไปร่วมเหมือนเดิม  

ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาในครั้งนี้เป็นนักออกแบบ
ประเทศไทยรุ่นเล็ก (เริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปีแต่ไม่เกิน 
30 ปี) ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่
ทีผ่า่นมาประเทศไทยกลบัไมค่อ่ยสนใจมมุมองความคดิ
จากคนรุ่นใหม่เท่าไหร่ เพียงเพราะคิดว่าคนกลุ่มนี้มี
ประสบการณ์น้อย 

งานครั้งนี้จึงอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่ง
ความคิดสร้างสรรค์ คณะทำงานก็มีการปรับกิจกรรม
ให้เข้ากับอายุของนักออกแบบประเทศไทยรุ่นเล็ก โดย
เริ่มด้วยกิจกรรม Idea basket ที่มีการหยอด 
Gimmick เล็กๆ ด้วยการชักชวนให้พับตะกร้า ก่อนที่
จะเข้าสู่การอุ่นเครื่องความคิดและจัดกลุ่มตามความ

สนใจ สิ่ งหนึ่งที่ เห็นได้ชัดถึงความแตกต่างของ  
นักออกแบบประเทศไทยรุ่นเล็กในระหว่างการระดม
สมองเพื่อออกแบบประเทศไทย คือ เด็กรุ่นนี้-พวกเขา
กล้ายืนขึ้นพูด (ในสิ่งที่ถูกต้อง) และในขณะเดียวกัน
พรอ้มทีจ่ะนัง่ลงเพือ่รบัฟงั (ขอ้เสนอแนะ / ความคดิเหน็
ของผู้อื่นที่คิดแตกต่างกับตนเอง)    

ในงานครั้งนี้ทำให้ทางคณะทำงานเข้าใจลึกซึ้ง
ถึงคำจำกัดความของคำว่า ‘รุ่นใหม่ไฟแรง’ เนื่องจาก
ทุกกลุ่มช่วยกันทำงานกลุ่มกันจนดึกดื่น มีบางกลุ่ม
ร่วมกันสร้างภาพอนาคตถึงตี 2!  

ภาพอนาคตทั้ง 3 ภาพในครั้งนี้ จึงมีประเด็นที่
น่าสนใจอีกหลายประเด็นที่ผู้หลักผู้ใหญ่ - ห้ามมอง
ข้ามเด็ดขาด  

ในที่นี้ขอนำเสนอภาพอนาคตในประเด็นด้าน
ความมั่นคงของประเทศ... “ประเทศไทยในปี ค.ศ. 
2019  ระบบการเมืองมีนักการเมืองจากกลุ่มชนชั้น
กลางที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้น ระบบกฎหมาย
และความยุติธรรมถูกปฏิรูปทั้งระบบ มีกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนที่รองรับคนไร้สัญชาติ ทำให้บุคคลเหล่านี้มี
ความจงรักภักดีต่อประเทศไทย ประชาชนในเขต
เศรษฐกิจของกลุ่มเอเปคสามารถเดินทางไปมาหาสู่กัน
ได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง ระบบการศึกษามี
หลักสูตรที่สามารถปรับใช้ได้กับชีวิตจริง อุตสาหกรรม
บันเทิงถูกดึงมาช่วยเกื้อหนุนการศึกษา และมีการ  
จัดตั้ง International community school เพื่อรองรับ
การค้าระหว่างประเทศ ระบบขนส่งเป็นระบบรางที่
ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ระบบบริหารจัดการพลังงาน
และอาหารได้รับการวางแผนร่วมกันในระหว่าง  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดระบบการปกครองท้องถิ่น  
ในรูปแบบของเขตปกครองพิเศษ 7 เมืองในภาคใต้ 
และมีการริเริ่มเลือกตั้งผู้ว่า 33 จังหวัด รวมถึงมี  
เมืองหลวงใหม่ที่เป็นเมืองเชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากเขต 
กทม. หนาแน่นเกินไป” 

ไอเดียเด็ดสำหรับประเทศไทยจากคนรุ่นใหม่
ไฟแรง...ผู้ใหญ่พลาดไปเสียดายแย่ 

 
 

ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถตดิตอ่ขอรายละเอยีดไดท้ี ่
สถาบันคลังสมองของชาติ เว็บไซต์ : 

www.knit .or .th
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ประเด็นเรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบชัดเจนมากขึ้น
เรื่อยๆ ในสังคมโลกปัจจุบัน และยังเป็นปัญหาที่
ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในช่วง 10 – 20 ปีที่
ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในสาขาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นหาแนวทาง
แกไ้ขปญัหาดงักลา่วขึน้มา อกีทัง้นานาประเทศยงัตืน่ตวั
ในการผสานความร่วมมือเพื่อหาแนวทางรับมือกับ  
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโลกร้อน ซึ่งสามารถเป็นไปได้
ใน 2 รูปแบบ กล่าวคือ การรับมือด้วยการแก้ไขปัญหา
ที่ต้นเหตุในการลดการปล่อยก๊าซ (Mitigation) และ
การรับมือด้วยการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุในการ  
ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง (Adaptation) 

ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำการศึกษา
วิจัยโครงการ Research on the Futures of Low-
carbon Society: Climate change and strategies 
for economies in APEC beyond 2050 ขึ้นมา   

โครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาคาด-
การณ์อนาคตระดับภูมิภาคเอเปคของสังคมคาร์บอน
ต่ำ โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง 15 ประเทศเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ จีน 
ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา บรูไน 
เวียดนาม เกาหลี มาเลเซีย รัสเซีย แคนนาดา 
อินโดนีเซีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์ และไทย 

การรวมตัวของกลุ่มประเทศดังกล่าว เพื่อ
ค ว ามสมบู รณ์ ข อ งภ าพอนาคต ในก า รศึ กษ า
ยุทธศาสตร์ในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง จึงได้
มีการแบ่งกลุ่มการศึกษาให้ครอบคลุมเป็น 5 กลุ่ม
หลักๆ คือ กลุ่มความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ-
อากาศและผลกระทบ กลุ่มระบบการค้าผลิตภัณฑ์
และบริการ กลุ่มสังคมและสุขภาพ กลุ่มทรัพยากร-
ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบท และกลุ่ม
โครงสร้างผังเมือง การคมนาคม 

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทางโครงการได้มีการจัด
ประชุมทั้งระดับประเทศ และนานาชาติ เพื่อการระดม

วัสสลิสา ไตรสัจจ์ 

Low-carbon 
Society 

Beyond 2050: 
สังคมคาร์บอนต่ำหลังปี ค.ศ. 2050 

 

สมอง และกลั่นกรองความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่างๆ ด้วยการเริ่มต้นจัดประชุม Scoping 
Workshop ระหว่างคณะทำงานนานาชาติ และ
ตัวแทนเขตเศรษฐกิจเพื่อกลั่นกรองและสรุปขอบเขต
การศึกษาวิจัยของโครงการ ตามด้วยการประชุม Inter-
national Working Group Meeting ระหว่างคณะ
ทำงานนานาชาติ เพื่อระดมสมองและกำหนดขอบเขต
และรายละเอียดของโจทย์ Real-Time Delphi Survey  

Real-Time Delphi Survey เป็นกระบวนการ
หนึ่งของการคาดการณ์อนาคตเพื่อหาข้อสรุปของ
ปัจจัย และความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เป็นตัวขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภาพอนาคต ซึ่งผลการ
ศึกษาถูกนำมาเป็น input ที่สำคัญต่อการจัด 
Scenario Workshop เพื่อร่วมการสร้างภาพฉาย
อนาคต ซึง่ประกอบไปดว้ยรายละเอยีดของการปรบัตวั
ต่อการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบหลักของสังคม
อนาคต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามขอบเขตเวลาที่กำหนด 
ทั้งนี้ยังมีระบุโดยละเอียดถึง ปัจจัยที่จะเป็นตัวผลักดัน
ของแต่ละกลุ่ม พร้อมกับนโยบายและยุทธศาสตร์  
ในการปรับตัวต่อสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และแนวคิด
เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน บนแผนที่นำทาง
อนาคต (Roadmap) 

ใ นที่ นี้ ข อ น ำ เ สนอหนึ่ ง ใ น ภ าพอน าคต  
ด้านเศรษฐกิจการค้าในอีก 50 ปีข้างหน้า อันเป็น
ความพยายามที่จะมุ่งปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตได้
ในสังคมคาร์บอนต่ำ และในขณะเดียวกันมีลดการผลิต
คาร์บอนด้วย ในปี ค.ศ. 2050 ทั่วโลกมีประชากรถึง
จำนวนเก้าพันล้านคน และเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ 
ผู้คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพอ่อนแอ ธุรกิจ
ด้านโรงพยาบาลจึงเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วและ  
แข่งขันกันสูงมาก ในด้านระบบการเงิน มีสกุลเงินใหม่
เกิดขึ้นชื่อ ‘สกุลคาร์บอน’ อันเกิดจากกิจกรรมการ  
ออมทรัพย์คาร์บอน (Carbon accounting) และการ
ซื้อขายคาร์บอน (Carbon trading) รวมถึงมีสถาบัน
การเงินที่ดูแลคาร์บอนโดยเฉพาะ เช่น Carbon IMF 
เป็นต้น    

ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมสามารถ  
ซื้อขายสินค้าทั่วไปโดยใช้คาร์บอนแทนเงิน และจาก
แนวความคิดที่พยายามจะลดการใช้คาร์บอนทำให้  
เกิดเทคโนโลยี Visualization ขึ้น ส่งผลกระทบ  
ต่อธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลก ทำให้ผู้คนไม่ต้องเดินทาง
ท่องเที่ยวอีกต่อ แต่ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ในการทำให้เห็น
ภาพเสมือนจริง เสียงและบรรยากาศของสถานที่ต่างๆ   
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in & out
ปรินันท์ วรรณสว่าง

รหสัแทง่ หรอื บารโ์คด้ (Barcode) ไดก้ลายเปน็สว่นหนึง่
ของการค้าสมัยใหม่ (Modern trade) มานานกว่า   
3 ทศวรรษ หลักการทำงานของบาร์โค้ดคือการใช้แท่ง
หรือแถบสีดำสลับขาวที่มีความกว้างต่างกันเรียงกัน
เป็นแบบรูปสัญลักษณ์ (Symbolic pattern) แทนรหัส
ผลิตภัณฑ์ (Product code) บนฉลากสินค้าแล้วใช้
แสงเลเซอร์กราด (Scan) อ่านค่ารหัสนั้นโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ช่วยแปลรหัสจากความเข้มของแสงที่
สะท้อนกลับมาซึ่งจะแปรผันตามรูปแบบของบาร์โค้ดที่
ปรากฏอยู่บนฉลากสินค้านั้น  

การกำเนิดร้านค้าสมัยใหม่อย่างซูเปอร์มาร์เก็ต
ทำให้มีความต้องการเทคโนโลยีที่ตอบสนองการค้า
ตลอดโซ่อุปทานได้ดีขึ้น จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์
คิดค้นและจดสิทธิบัตรสหรัฐว่าด้วย ‘เครื่องมือและวิธี
การจำแนกสินค้า’ โดย Bernard Silver และ Norman 
Woodland ในปี พ.ศ. 2495 แต่การใช้งานเชิง
พาณิชย์เป็นครั้งแรกต้องรออีก 2 ทศวรรษต่อมา เมื่อ
กลุ่มอุตสาหกรรมในสหรัฐได้ตกลงกันให้มีมาตรฐาน
รหัสผลิตภัณฑ์สากล (UPC) แล้วทดลองใช้งานจริงใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2517 
หลังจากนั้นการใช้บาร์โค้ด UPC ค่อยๆ แพร่หลาย
อยา่งชา้  ๆ แตต่อ่เนือ่ง และแพรห่ลายมากขึน้อยา่งรวดเรว็  
ในอีกทศวรรษต่อมาเมื่อผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่พิมพ์
บาร์โค้ดลงบนฉลากจากโรงงาน และได้มีการพัฒนา
มาตรฐานบาร์โค้ดให้เหมาะสมกับการใช้งานเพิ่มเติม
อีกหลายมาตรฐาน ที่แพร่หลายคือมาตรฐานในเวลา
ต่อมาคือ UPC ของสหรัฐ และ EAN-13 ของยุโรป ใน
ที่สุดบาร์โค้ดก็ได้แพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก  

ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน UPC และ 
EAN-13 ให้สอดคล้องกัน และมีการจัดตั้งองค์กร
ระดับโลกที่ชื่อว่า GS1 (www.gs1.org) เป็นผู้ดูแล
มาตรฐาน โดยมีองค์กรตัวแทนในแต่ละประเทศทำ
หน้าที่เป็นนายทะเบียนบาร์โค้ด องค์กรตัวแทนสำหรับ
ประเทศไทยคอื GS1 Thailand (www.gs1thailand.org) 
หรือสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ซึ่งนอกจากเป็นนายทะเบียนแล้วก็ยังมีบทบาทใน
การส่งเสริมการใช้บาร์โค้ดและระบบสื่อสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของภาครัฐ
และเอกชนสมัยใหม่ด้วย (ในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา 
สถาบันรหัสสากลได้เพิ่มบทบาทในการส่งเสริมการใช้ 
RFID ควบคู่กับรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ EPC อีก
ด้วย มีการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
เ ท ค โ น โ ล ยี อ า ร์ เ อ ฟ ไ อ ดี แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
[www.rfid.or.th] ดังที่จะได้กล่าวถึงในภายหลัง)  

แม้บาร์โค้ดจะเปลี่ยนโฉมหน้าการค้าและสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายมหาศาล แต่ใน
อนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บาร์โค้ดก็คงหนีไม่พ้นอนิจ
จลักษณะตามกฎไตรลักษณ์ และประสบชะตากรรม
เดยีวกบัฟลิม์ถา่ยรปู กลอ้งฟลิม์ เทปเพลง เทปวดิทีศัน์ 
แผ่นดิสเก็ตต์ ฯลฯ ที่ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่
และก้าวหน้ากว่า  เทคโนโลยีนั้นคือ RFID ซึ่งใช้ป้าย
ฝังชิปเก็บรหัสสินค้าอ่านด้วยคลื่นวิทยุแทนป้ายรหัส
แท่งอ่านด้วยคลื่นแสงทำให้การอ่านรหัสสินค้าเป็นไป
ได้สะดวกรวดเร็ว ได้ระยะที่ไกลขึ้น อ่านได้จากหลาย
มุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องเล็งตรง และการเก็บรหัส
ในหน่วยความจำของชิปก็ยังทำให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้น
ละเอียดขึ้นถึงระดับรายชิ้น ต่างจากบาร์โค้ดที่อ่านได้
แค่รายผลิตภัณฑ์ จึงสามารถเก็บข้อมูลที่ใช้ในการ
วางแผนการตลาดและการจัดส่งได้อย่างละเอียด
แม่นยำขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยราคาต้นทุนป้ายบาร์โค้ด
ที่ถูกกว่า เพียงประมาณ 16 สตางค์ต่อชิ้น ต่างจาก
ต้นทุนป้าย RFID ที่อยู่ระหว่าง 2.33 บาทถึง 10 
บาทต่อชิ้น ทำให้ป้ายบาร์โค้ดจึงยังนิยมแพร่หลายอยู่
และการยอมรับป้าย RFID มาทดแทนบาร์โค้ดยังเพิ่ม
ขึ้นอย่างช้าๆ โดยเริ่มจากการใช้กับหน่วยสินค้าขนาด
ใหญ่ระดับ Pallet (พาล์เลตหรือแท่นรองสินค้า) ใน
คลังสินค้าก่อน ซึ่งห้างค้าปลีกขนาดใหญ่หลายแห่งก็
เริ่มใช้กันแล้ว แต่คงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าที่ RFID 
จะเข้ามาทดแทนบาร์โค้ดได้อย่างสมบูรณ์ 

 

แหล่งอ้างอิง 

Wikipedia (www.wikipedia.org)  

สถาบันรหัสสากล (www.gs1thailand.org)  

สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (www.rfid.or.th) 

RFID Journal (www.rfidjournal.com) 
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อารเ์อฟไอด ี (RFID - Radio Frequency Identification) 
เป็นเทคโนโลยีหน้าใหม่ในแวดวงการค้าแต่ได้รับการ
กล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวางในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมา 
RFID คือการระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ หรือระบบ
วิทยุระบุเอกลักษณ์  

แนวคิดของ RFID ได้มีมาก่อนตั้งแต่การคิดค้น
ระบบวิทยุระบุอากาศยานว่ามิตรหรือศัตรูในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 (เครื่องบินที่เป็นมิตรจะสามารถส่งสัญญาณ
ตอบกลับมาได้เมื่อได้รับสัญญาณวิทยุจากสถานีเรดาร์) 
ต่อมาได้มีผู้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารโดยวิธีกำลัง
คลืน่วทิยสุะทอ้นกลบัมากมาย ในสหรฐัมกีารจดสทิธบิตัร
อุปกรณ์สื่อสารแบบ Passive ตามหลักการนี้โดย Mario 
Cardullo ในปี พ.ศ. 2516 แต่ยังไม่ได้เรียกว่า RFID 
สิทธิบัตรแรกที่ใช้ชื่อ RFID เป็นของ Charles Walton 
ในปี พ.ศ. 2526 หลังจากนั้นเทคโนโลยี RFID ก็ได้มี
การพัฒนาอย่ างต่อ เนื่ องตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์  

ระบบ RFID มอีงคป์ระกอบหลกั 2 สว่นคอืสว่นปา้ย
หรือบัตรที่เรียกว่า Tag หรือ Transponder และสว่น
เครือ่งอา่นทีเ่รยีกวา่ Reader หรอื Interrogator (เครื่อง  
ซักถาม) โดยทั่วไปเครื่องอ่านจะทำหน้าที่ เป็นผู้ส่ง
สญัญาณวทิยอุอกไปเพือ่ซกัถามขอ้มลูทีต่อ้งการจาก Tag 
ที่อยู่ภายในระยะอ่านของเครื่อง เครื่องอ่าน RFID จะ
ต้องมีวงจรภาคส่งและภาครับสัญญาณวิทยุและมีส่วน
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับตอบมาจาก Tag ซึ่งโดยทั่วไปก็
มักจะมีการเชื่อมโยงเครื่องอ่านเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย
เพื่อส่งผ่านข้อมูลสู่ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่
เบื้องหลัง ส่วน Tag นั้นมีรูปลักษณะ (Form factor) 
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมกับงานที่นำไปใช้ เช่น 
ถ้านำไปใช้ระบุปศุสัตว์อย่างโค กระบือ หรือสุกร ก็มักจะ
อยู่ในรูปป้ายติดหู, ถ้านำไปใช้ระบุตัวบุคคลก็มักจะอยู่ใน
รูปบัตรพลาสติกอย่างบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิต (มัก
เรียกว่าบตัรสมารท์การด์แบบไรส้มัผสั หรอื Contactless 
smart card) ในบางกรณีก็เป็นรูปลักษณะเฉพาะอย่าง
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-passport), นอกจาก
นี้ยังอาจอยู่ในรูปฉลากสติกเกอร์เพื่อติดกับสิ่งของหรือ
สินค้าก็ได้ แต่ Tag ทุกชิ้นจะมีลักษณะเหมือนกันอยู่
ประการหนึ่งคือจะต้องมีไมโครชิปหรือชิปวงจรรวมหรือ
ไอซี (IC chip) สำหรับเก็บข้อมูลประจำตัวเช่นรหัสสินค้า 
และต้องมีสายอากาศ (Antenna)  

การประยุกต์ใช้ RFID ในการค้าสมัยใหม่เพื่อ

ทดแทนบาร์โค้ดเป็นที่กล่าวขวัญถึงอย่างมากในระยะ 5-
6 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก RFID จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบตดิตามและยอ้นรอย (Track and trace) 
ได้ดีกว่าบาร์โค้ดถึง 5 เท่า ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มเหลีย่ม
คมในการแข่งขันให้กับผู้ค้า ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นนั้นก็
มาจากคุณสมบัติของ RFID ที่เหนือกว่าบาร์โค้ดหลาย
ประการเช่นสามารถอ่าน Tag ทั้งหมดที่อยู่ในระยะอ่าน
ได้พร้อมกัน (ต่างจากบาร์โค้ดที่ต้องกราดทีละชิ้น) 
สามารถอา่น Tag ไดโ้ดยไมต่อ้งเลง็ตามแนวการมองเหน็
จึงมีความยืดหยุ่นมากกว่า เป็นต้น  

นอกจากนี้ด้วยความที่ RFID เป็นชิปวงจรรวมจึง
สามารถรวมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นเช่น Sensor 
วัดอุณหภูมิหรือความชื้นเพื่อเสริมความสามารถในการ
ตรวจสอบสภาพสินค้าตลอดเส้นทางการขนส่งและ
สามารถรายงานผลได้ตามเวลาจริง (Real-time)  

คณุสมบตัขิอง RFID ดงักลา่วเปดิทางใหม้นีวตักรรม  
ด้านโลจิสติกส์และค้าปลีก อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ตสมัยใหม่
ที่ผู้ซื้อสามารถเข็นรถเข็นหรือหิ้วตะกร้ามายังจุดชำระเงิน
แล้วชำระเงินได้เองโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องอ่าน RFID 
ที่สามารถอ่านป้ายราคาสินค้าทุกชิ้นได้พร้อมกันโดยไม่
ต้องเสียเวลากราดบาร์โค้ด แต่ทั้งหมดนั้นก็ยังเป็นกรณี
อุดมคติที่ระบบ RFID ทำงานได้อย่างไร้ข้อผิดพลาด ใน
ความเป็นจริงปัจจุบันนี้อัตราการอ่านอย่างสัมฤทธิ์ผล 
(อ่านได้ถูกต้องครบถ้วนทุกชิ้น) ยังอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ 
เนือ่งจากการลดทอนของคลืน่วทิยอุนัมสีาเหตจุากตวัสนิคา้ 
(เช่นน้ำ) และบรรจุภัณฑ์ (เช่นโลหะ)   

อุปสรรคสำคัญที่ RFID ยังไม่สามารถทดแทน
บาร์โค้ดได้ถึงระดับหน่วยสินค้ารายชิ้น (Item) คือราคา 
(ต้นทุนป้ายบาร์โค้ดที่ถูกกว่า เพียงประมาณ 16 สตางค์
ต่อชิ้น ต่างจากต้นทุนป้าย RFID ที่อยู่ระหว่าง 2.33 
บาทถึง 10 บาทต่อชิ้น) ดังนั้นแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะ
พยายามจัดตั้งองค์กรกำหนดมาตรฐานรหัสผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Product Code) ที่ชื่อว่า 
EPC Global ซึ่งออกมาตรฐาน EPC Gen2 มาให้ใช้
แล้วก็ตาม การใช้งานอย่างแพร่หลายก็ยังคงเป็นไปอย่าง
ช้าๆ และเป็นการใช้งานร่วมกับบาร์โค้ดต่อไป (ใช้ RFID 
ที่ระดับ Pallet และบาร์โค้ดที่ระดับ Item) จนกว่าต้นทุน 
RFID tag จะถูกลงจนใกล้เคียงกับบาร์โค้ด ซึ่งอาจต้อง
อาศัยเทคโนโลยีใหม่เช่น RFID ไร้ชิปหรือ RFID พิมพ์ได้  
เมื่อราคา RFID tag ถูกลงแล้วเราคงจะได้เห็นนวัตกรรม
ค้าปลีกที่สร้างสรรค์ตามมาอีกมากมายในอนาคตอันใกล้ 
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ตอบคำถามโดย รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา

QuEstion arEa

 
Question area

เป็นพื้นที่ทำลายความสงสัยใน
แง่มุมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม Horizon 
นำข้อสงสัยและคำถามไปแจกจ่ายแก่ผู้รู้
ในแต่ละด้าน เพื่อขจัดรอยย่นบนหัวคิ้ว  

ฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องของการนำ 
การวิจัยและพัฒนามา 

เชือ่มตอ่ภาคธรุกจิ 

ระหว่าง ‘ห้าง’ กับ ‘หิ้ง’  
งานวิจัยไทยควรอยู่ตรงไหน Q:

ความเห็นส่วนตัวนะครับ ในประเทศที่เจริญแล้วอย่าง
เกาหลี ญี่ปุ่น หรือตะวันตก เขามีคนวิจัยเยอะมาก 
ฉะนั้นเขาจะมีวิจัยหลายแบบ สถาบันหนึ่งเขาวิจัยเพื่อ
ตลาด สถาบันหนึ่งเขาวิจัยเพื่อวิชาการ สองสถาบันนี้  
ก็จะไม่อยู่ด้วยกันนะครับ  

ในเยอรมนี Max Planck Institute ทำวิจัย
แบบวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ อันนี้เขาวิจัยฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 
คือไม่รู้เอาไปใช้อะไร แต่จะทำเพื่อไปดูว่าดวงดาวเกิด
ดับอย่างไร ส่วนที่ Fraunhofer Institute ทำวิจัยในเชิง
พาณิชย์ แต่ สวทช. ทำทุกอย่าง 

ผมคิดว่างานวิจัยควรตอบโจทย์ทั้งสองส่วน 
สวทช. จะมี cluster เรามี platform เห็นไหมครับว่า 
Research Cluster ทำอะไรบ้าง research cluster 
ไปตอบโจทย์ nat ional agenda ไปตอบ non-
business   

ขณะเดียวกัน ศูนย์ไปทำกับบริษัทใหญ่ได้ 
อย่าง เบทาโกร SCG ผ่านธุรกิจครับ cluster ก็ทำได้ 

จะเห็นว่าเราแยก 2 โหมดออก โหมดหนึ่งต้องไปตอบ
วิชาการ อีกโหมดตอบบริษัทใหญ่ ถามว่าทำไมไม่ไป
ช่วย SME เพราะ SME ไม่ต้องการงานวิจัย แต่
ต้องการงานวิศวกรรม งานพัฒนา เช่น ขนมเปี๊ยะ แต่
ถ้าเขาบอกปัญหาของขนมเปี๊ยะ ถ้าจะอร่อย ไส้ต้อง
ชุ่มๆ นุ่มๆ แต่ขึ้นราเร็ว ถ้าไม่ขึ้นรามันจะแห้ง กินแล้ว
ติดคอ นี่มันไม่ใช่งานวิจัย มันกึ่งๆ วิจัย ไม่ต้องการ  
นาโนเทคโนโลยี หรืออะไร เราต้องเติมอะไร ปั้นไส้
อย่างไร นี่คือวิศวกรรมแล้ว แต่เราไม่มี เรามีแต่วิศวกร
ที่ทำท่อ เดินสายไฟ ตำแหน่งวิศวกรของ สวทช. คือ
พวกก่อสร้าง  

iTAP (โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย) ก็เข้าไปช่วยพวกนี้ แล้วเราก็วิ่ง
ไปที่พาร์ทเนอร์ของเราคือมหาวิทยาลัย ไปที่คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยี
อาหาร พวกนี้จะเป็นคนที่ตอบโจทย์ให้เขาได้ดีที่สุด 
ไม่ใช่นักวิจัยของ สวทช. แต่บางครั้งพอทำไป ปัญหา
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ตอบคำถามโดย อดิศักดิ์ โรหิตะศุน

เขายากขึ้นเรื่อยๆ เขาอยากทำวิจัยแล้ว เขาชักสงสัย
แล้ว ว่าถ้าเขาจะต้องการเปลี่ยนกระบวนการอย่างนี้ 
เขาทำนาโนได้ไหม เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจทำ  
ไม่เป็น แต่นักวิจัยทำเป็น 

ศูนย์วิจัยทำอะไรได้อีก แล็บของศูนย์วิจัย
ทำงานกับ SME ที่มาขอบริการด้านเทคนิค อยากทำ
น้ำปลาเป็นผงเพื่อส่งไปเมืองนอก จะเห็นว่ามันมีทั้ง
ส่วนของ business และ non-business   

ผมคิดว่าผู้บริหาร สวทช. อาจจะทำภาพตรงนี้
ให้ชัด ว่าเรามีโครงการไปสนับสนุนบริษัทใหญ่เท่าไหร่ 
ซึ่งตอบโจทย์เศรษฐกิจ เรามีโครงการทำกับสังคมเท่า
ไหร่ ซึ่งตอบโจทย์สังคม แล้วเรามีความรู้เท่าไหร่ ให้
มันเป็นสัดส่วน แล้วนักวิจัยเลือกได้ว่าจะอยู่ทีมไหน 
หรือนักวิจัยคนหนึ่งจะทำหลายอันก็ได้ แต่ภาพตรงนี้
ไม่เคยชัด ถ้าเราทำตรงนี้ให้ชัดได้ มันจะตอบ ไม่ใช่ว่า
ทุกคนต้องออกไปทำโรงงานหมด มันออกไปหมดไม่ได้  

การที่บริษัทต่างชาติมาตั้งฐานการผลิตและ R&D Center  
ในประเทศไทย ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ด้านใดบ้าง Q:

ผมยืนยันว่าการมี R&D ในเมืองไทยนั้นได้ประโยชน์
แน่นอน เพราะตอนนี้ประเทศไทยเราพึ่งพาภาค
อุตสาหกรรมค่อนข้างมาก 40 เปอร์เซ็นต์ของ GDP 
มาจากภาคอุตสาหกรรม ไม่นับท่องเที่ยวและบริการ 
ส่งออกกว่า 70 เปอร์ เซ็นต์ขึ้นไปมาจากภาค
อุตสาหกรรม  

แต่ภาคอุตสาหกรรมในตอนนี้เน้นในเรื่องของ
การผลิต สักวันหนึ่งเราจะสูญเสียขีดความสามารถ คือ 
ไม่สามารถต่อยอดไปได้ R&D จึงเป็นสิ่งที่ประเทศไทย
ต้องการ การมี R&D นั้นเราสามารถเรียนรู้จากคนที่
เขาใช้เวลาใช้แรงในการศึกษา ค้นคว้า ลองผิดลองถูก
มานาน แล้วให้เขาเอาตรงนี้มาถ่ายทอดให้พวกเรา 
ฮอนด้าของญี่ปุ่นถึงวันนี้ทำกันมา 61 ปีแล้ว แต่ R&D 
ของฐานผลิตในเมืองไทย 15 ปี วันนี้เราทำได้มาถึง
ครึ่งหนึ่งที่เขาทำได้แล้ว ฉะนั้น ก็เป็นการเรียนลัด โอน
ย้ายเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามา แล้วคนไทยก็ได้ใช้ของที่มี
คุณค่ามากขึ้น เพราะเขารู้ว่าความต้องการของคนไทย 
การใช้สอยที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของคนไทย สินค้า
ต้องเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกัน เราทำ R&D แล้ว สิ่ง
ที่เราค้นคว้าวิจัยเพื่อไปผลิต สามารถใช้ของในเมือง
ไทยให้ได้มากที่สุด คนไทยก็มีงานทำ ธุรกิจก็ขายของ

ให้กับเรา มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ  
แล้วที่บอกว่า ทำในเมืองไทยเสร็จแล้วส่งไป

เมืองนอก เมืองนอกไปสร้าง value added เสร็จ มา
ขายต่อที่เมืองไทย เหมือนกับที่เราทำวัตถุดิบอาหารส่ง
ออกไป เมื่อก่อนส่งสับปะรดไป แล้วเขาไปทำขนม  
อร่อยๆ กลับมาขายเรา ส่งวัตถุดิบไปตันละ 5 บาท 
กลับมาเป็นขนมอร่อยๆ กล่องละ 5 บาท 1,000 
กล่อง 1 ตัน เขาก็กำไรเรา 1,000 เท่าแล้ว แต่เคส
ของ R&D ถ้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้ว ผมเชื่อว่าในเคส
ของเรา value added มนัจะเกดิกบัเมอืงไทย มากกวา่จะ
สร้างมูลค่าเพิ่มข้างนอกแล้วส่งกลับมา 

ผมว่าทุกอุตสาหกรรมทุกด้านทำแบบนี้ได้ 
เพราะตอนนี้เราไม่มีความรู้ตรงนั้น ที่จะเอาอาหารมา
แปรรูปให้มันเอาไปใช้สอยในเรื่องการบริโภคได้มาก
กว่าการขายเฉพาะวัตถุดิบอยู่ ถ้าเรามีความรู้ มี 
know-how เอาวัตถุดิบของอาหารมาแปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิ่มเข้าไป วัตถุดิบอย่างเดียวสามารถแปรรูปได้
หลากหลาย ถ้าเรามี R&D เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องส่งไปให้เขาในนามของ
วัตถุดิบ 

ส่งสิ่งติดค้างในใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาให้ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญช่วยทำลายความสงสัยได้ที่ horizon@sti.or.th
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We’ve changed our life

กองบรรณาธิการ 

เริ่มต้นปีเสือ ไอบีเอ็มเปิดเผยรายงานประจำปี Next 5 
in 5 ฉบับที่ 4 ซึ่งมีการคาดการณ์แนวโน้มทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่จะมีผลต่อรูปแบบการใช้
ชวีติของผูค้นในเมอืงตา่งๆ ทัว่โลกในชว่ง 5-10 ปขีา้งหนา้ 

ถอยหลังไปช่วงต้นปี 2008 Next 5 in 5 
ฉบับที่ 3 ก็ได้คาดการณ์แนวโน้มนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเช่นนี้มาแล้ว ถ้าจำไม่ผิด 5 นวัตกรรมที่  
ไอบีเอ็มคาดการณ์นั้นเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่
สอดรับกับชีวิตมนุษย์ที่ต้องรับมือกับความมหาศาล
ของขอ้มลูขา่วสารและโลกทีว่ิง่ไมห่ยดุในนามของออนไลน ์

มาถึงปีนี้ ดู เหมือนว่าแนวโน้มในการย้าย
ถิ่นฐานของประชากรทั่วโลก แนวโน้มของโรคระบาด 
และภาวะขาดแคลนพลังงาน จะสอดคล้องกลมกลืน
จนเป็นปัจจัยหลักที่ไอบีเอ็มใช้ในการคาดการณ์   

แนวโน้มการย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้าสู่
เมืองใหญ่ (Urbanization) มีมากอย่างมีนัยสำคัญ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี 2552 ที่ผ่านมานี้เอง มีการ
ประเมินกันว่าประชากรส่วนใหญ่ของโลกในปัจจุบัน
อาศัยอยู่ในเขตเมืองมากกว่าชนบท ซึ่งปรากฏการณ์
ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญครั้งหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์โลก 

เพราะเราเปลี่ยนโลก โลกจึงเปลี่ยนเรา  
 

ระบบภูมิคุ้มกันเมือง (City immune system)
ด้วยประชากรจำนวนมากที่ย้ายถิ่นฐานเข้าสู่

เมืองใหญ่ มีผลทำให้เมืองเหล่านี้กลายเป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรคไปพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอัน
ใกล้ เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิด
โรคระบาดขึ้นเมื่อใด ที่ใด อย่างไร และมีพื้นที่ใดบ้างที่
จะได้รับผลกระทบหลังจากเกิดโรคระบาดนั้นๆ ขึ้น 
นอกจากนั้นแล้ว นักวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนา
เครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโรงพยาบาล 
สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ สามารถปรับปรุง
การตรวจสอบ ติดตาม หรือเพิ่มมาตรการในการ  
เตรยีมพรอ้มรบัมอื และปอ้งกนัโรคตดิเชือ้ ไมว่า่จะเปน็ 
ไวรัส H1N1 หรือโรคระบาดอื่นๆ เป็นต้น  

ยิ่งไปกว่านั้น ในอนาคตอันใกล้ เราจะได้เห็น 
‘อินเทอร์เน็ตเพื่อสุขภาพ’ (Health internet) เกิดขึ้น 
ซึ่งระบบดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ข้อมูลทางการแพทย์

ที่อยู่ในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ นำไปถูกใช้งานร่วม
กันอย่างปลอดภัย เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด และ
เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น ที่
ผ่านมา ไอบีเอ็มได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ หลาย
แห่งทั่วโลก เช่น โครงการริเริ่มด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยของโลก (Global Health and Security 
Initiative) ของ Nuclear Threat Initiative (NTI) และ
กลุ่มความร่วมมือแห่งตะวันออกกลางเพื่อการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ (Middle East Consortium on 
Infectious Disease Surveillance - MECIDS) โดย  
ไอบีเอ็มช่วยพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นมาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและการ
วิเคราะห์การระบาดของโรคติดต่อ เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชนในอนาคต  

 
อาคารอัจฉริยะ (Built smartly)  

ในอนาคตอันใกล้ ด้วยแนวโน้มที่ผู้คนจะเข้าไป
อาศยัและทำงานตามอาคารตา่งๆ ในเมอืงใหญม่ากขึน้ 
ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะก็จะช่วย
ทำให้ระบบต่างๆ ในตึกและอาคารสมัยใหม่ฉลาดขึ้น 
ไปพร้อมๆ กัน โดยเทคโนโลยีจะถูกพัฒนาให้ทำ
หน้าที่จัดการดูแลอาคารสถานที่ต่างๆ ให้ทำงานได้
ราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรับรู้และตอบสนอง
มนุษย์ได้อย่างฉับไว เช่น อาคารสมัยใหม่ในอนาคต 
จะมีอุปกรณ์ตรวจจับหรือเซนเซอร์หลายพันตัวที่ติดตั้ง
ตามจุดต่างๆ เพื่อตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 
ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวและอุณหภูมิ ไปจนถึง
ความชื้น การเข้าใช้พื้นที่ แสงสว่าง เป็นต้น  

นอกจากนั้นแล้ว ในอาคารหลายแห่ง ซึ่ ง
ปัจจุบันมักประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ที่ถูกบริหาร
จัดการแบบแยกส่วนและไม่ทำงานเชื่อมโยงประสาน
กัน เช่น ระบบปรับอากาศ ประปา ท่อระบายน้ำ 
ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ในอนาคต ระบบต่างๆ เหล่านี้จะ
ถูกบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ เพื่อทำให้การบริหาร
จัดการการใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  

ยิ่ งไปกว่านั้น ระบบอัจฉริยะต่างๆ จะมี
บทบาทมากขึ้นในหลายๆ ด้าน เช่น ช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยหรือใช้บริการในอาคารนั้นๆ 
ช่วยอาคารประหยัดการใช้ทรัพยากร หรือช่วยลด
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ปัญหาโลกร้อน เช่น ช่วยตรวจสอบระดับการใช้
พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในแบบเรียล
ไทม์ หรือในกรณีที่มีปัญหาอุปกรณ์บางชิ้นอาจไม่
ทำงานหรือชำรุดเสียหาย ระบบอัจฉริยะนี้จะช่วย
จัดการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนที่อุปกรณ์นั้นจะ
หยุดทำงาน เป็นต้น  

 
เลิกเติมน้ำมัน

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ตัวอักษร 
‘E’ บนมาตรวดันำ้มนัในรถยนต ์ จะหมายถงึ ‘Enough’ 
หรือ ‘เพียงพอ’ เพราะในอนาคตอันใกล้ รถยนต์และ
รถประจำทางจะไม่ต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิล เช่น 
น้ำมันและก๊าซ อีกต่อไป นั่นหมายถึง ในอนาคต 
รถยนต์จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดใหม่ซึ่งรองรับ
การใช้งานได้นานหลายวันหรือหลายเดือนก่อนที่จะมี
การชาร์จไฟอีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ใช้งานรถคัน
นั้นบ่อยแค่ไหน  

ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ของไอบีเอ็มและ
องค์กรพันธมิตรหลายแห่ง ได้ร่วมมือกันพัฒนา
แบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่ทำให้รถยนต์วิ่งได้ไกลถึง 300 ถึง 
500 ไมล์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่
วิ่งได้เพียง 50 ถึง 100 ไมล์ นอกจากนี้ โครงข่าย
ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) ตามเมืองใหญ่
หลายแห่งจะเปิดโอกาสให้รถยนต์สามารถชาร์จไฟในที่
สาธารณะได้ อีกทั้งช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้
พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Renewable energy) 
เช่น พลังงานลม เป็นต้น เพื่อช่วยชาร์จแบตเตอรี่ โดย
ไม่ต้องพึ่งพาโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากถ่านหินอีกต่อ
ไป ด้วยวิธีการเหล่านี้เอง จะช่วยให้เมืองต่างๆ หลาย
แห่งสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ออกสู่ชั้นบรรยากาศควบคู่ไปกับการช่วยลดมลภาวะ
ทางเสียงไปในเวลาเดียวกัน หนึ่งในตัวอย่างของ
พันธมิตรที่ร่วมมือกับไอบีเอ็มในโครงการดังกล่าว 
ได้แก่ กลุ่มความร่วมมือด้านการวิจัย ‘เอดิสัน’ ของ
ประเทศเดนมารก์ (EDISON Research Consortium) 
ซึ่งทำงานร่วมกับไอบีเอ็มในการพัฒนาโครงสร้าง  
พืน้ฐานอจัฉรยิะ เพือ่รองรบัการใชร้ถไฟฟา้จำนวนมาก
ที่ ขับ เคลื่ อนด้วยพลั งงานทางเลือกอย่ างยั่ งยืน 
(Sustainable energy)  

 
ระบบอัจฉริยะออมน้ำและพลังงาน  

ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำถือ
เปน็ปญัหาสำคญัปญัหาหนึง่ของโลก เนือ่งจาก ทกุวนันี ้
ประชากร 1 ใน 5 ของโลกไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่ม  
ที่สะอาดปลอดภัยได้ ในขณะเดียวกัน หน่วยงานของ
รัฐในหลายๆ เมืองทั่วโลกมีปัญหาการสูญเสียน้ำอย่าง

ไม่จำเป็น โดยราว 50 เปอร์เซ็นต์ของปัญหาดังกล่าวมี
สา เหตุมาจากการใช้อุปกรณ์จัด เก็บน้ ำที่ ไม่ ได้
มาตรฐานหรือชำรุด ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการคาดการณ์
กันว่าความต้องการน้ำของมนุษย์จะเพิ่มขึ้น 6 เท่าใน
อีก 50 ปีข้างหน้าซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่โลกต้อง
รับมือในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียม
พร้อมกับปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันเมืองต่างๆ ได้มีการ
ติดตั้งระบบประปา ‘อัจฉริยะ’ ซึ่งทำหน้าที่ช่วยลดการ
สิ้นเปลืองน้ำได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น ที่ผ่าน
มาในหลายๆ เมอืงทัว่โลก ไดม้กีารใชร้ะบบทอ่ระบายนำ้ 
‘อัจฉริยะ’ ที่นอกจากจะช่วยป้องกันการปล่อยน้ำเสีย
ลงสู่แม่น้ำลำคลองแล้ว ยังช่วยกรองน้ำให้สะอาดจน
สามารถดื่มได้อีกด้วย เทคโนโลยี ‘อัจฉริยะ’ สำหรับ
การกรองน้ำดังกล่าวนี้ช่วยให้เมืองต่างๆ สามารถนำ
น้ำกลับมาใช้ใหม่ภายในชุมชน ซึ่งจะช่วยลดพลังงานที่
ใช้ในการขนส่งน้ำลงได้ถึง 20 เปอร์เซ็นต์  

ยิ่งไปกว่านั้น ในอนาคตอันใกล้จะมีความ
พยายามผนวกรวมเครื่องตรวจวัดแบบ ‘อัจฉริยะ’ หรือ
มิเตอร์แบบอินเทอร์แอคทีฟและเซนเซอร์เข้ากับระบบ
ประปาและไฟฟ้า ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวทำขึ้นเพื่อ
วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลอย่างแม่นยำแบบเรียล
ไทม์เกี่ยวกับการใช้น้ำและไฟฟ้าของผู้ใช้ตามบ้าน เพื่อ
ทำให้ผู้ใช้เองสามารถบริหารจัดการการใช้น้ำและ
ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ปริมาณหรือเวลา  

 
เมืองต่างๆ จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้
อย่างทันท่วงที ก่อนที่จะได้รับโทรศัพท์แจ้งเหต ุ 

ในอนาคตอันใกล้ เมืองต่างๆ จะมีความ
สามารถในการลดและป้องกันเหตุฉุกเฉิน เช่น 
อาชญากรรมและภัยพิบัติได้ดีกว่าในปัจจุบันด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบอัจฉริยะ  

ทีผ่า่นมา ไอบเีอม็ไดท้ำงานรว่มมอืกบัหนว่ยงาน
ปราบปรามอาชญากรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่  
ถูกต้องอย่างฉับไว เพื่อให้การดำเนินมาตรการเชิงรุก
ใ นก า รป้ อ ง ป ร ามอ า ชญาก ร ร มท ำ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ล่าสุด ไอบีเอ็มได้ร่วมงานกับ
หน่วยดับเพลิงแห่งนครนิวยอร์ก (Fire Department 
of the City of New York) ที่ได้ให้ความไว้วางใจ  
ไอบีเอ็มในการพัฒนาระบบที่ทันสมัย เพื่อช่วยเก็บ
รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบเรียลไทม์ 
เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น และช่วย
คุ้มครองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปในเวลาเดียวกัน 
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GEn nExt

เมื่อ
กามเทพ
แผลงศร

[ t e x t  &  p h o t o ]    25 กุมภา 

หนา้ทีข่อง ม.ล.ภาสกรอาภากร
คงคลา้ยเถา้แกจ่งูขอ้มอืชายหนุม่เจรจา

สูข่อวา่ทีเ่จา้สาว เพยีงแตป่ลายทาง 
ทัง้สองฟากทีเ่ขานำพามาเจรจา 

ไมใ่ชช่ายหนุม่และหญงิสาว 
ฟากหนึง่เปน็นกัออกแบบ  
อกีฟากเปน็ผูป้ระกอบการ 

นกัวชิาการออกแบบผลติภณัฑ์
ชำนาญการ สำนกัพฒันาออกแบบ

ผลติภณัฑแ์ละเพิม่มลูคา่สนิคา้  
กรมสง่เสรมิการสง่ออก กระทรวง

พาณชิย ์ผูน้ีจ้งึอยูต่รงกลางทำหนา้ที่
สนบัสนนุผูป้ระกอบการหรอืผูส้ง่ออก

พฒันาผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสม 
กบัตลาดการสง่ออก
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“งานที่ เราทำเหมือนเป็นตัวกลางในการให้
ข้อมูลหรือช่องทางที่ผู้ประกอบจะติดต่อนักออกแบบ
มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตบ้านเราจำนวนมากไม่ใช้  
นักออกแบบ เรามาเติมช่องว่างตรงนี้ให้เขาเห็นหนทาง 
ว่าเขาจะพัฒนาสินค้าต้องใช้ใครบ้าง อุตสาหกรรม
บ้านเราเกิดมาจากการรับจ้างผลิต ทั้งแบบทั้งสเป็ค  
มาจากตา่งประเทศแลว้เรากผ็ลติตามสเปค็ พอมาวนัหนึง่
ที่เรามาพัฒนาของตัวเองก็อาจไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร” 

การสร้างเวทีให้นักออกแบบเป็นหนึ่งงานที่ 
ม.ล.ภาสกร ให้ความสำคัญ เวทีใหญ่อย่าง D-Mark 
(Design Excellent Award) เป็นบันไดขั้นหนึ่งที่จะ
ผลิตนักออกแบบรวมถึงผลงานของพวกเขา  

“ผมอยู่ที่นี่มา 10 ปี ส่วนใหญ่ดูแลสินค้า
เฟอร์นิ เจอร์ตกแต่งบ้าน ในปีหลังๆ มาดูรางวัล
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ เหมือนเราจะการันตีว่า
สินค้าไทยได้มาตรฐานสากลแล้วนะ การประกวดมันก็
เป็นการการันตี” 

กระแสสังคมพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กันมาก 
ด้วยว่ามันจะทำให้คนไทยสามารถครองลูกบอลบน
เกมธุรกิจโลกได้ดีขึ้น งานออกแบบเป็นส่วนสำคัญส่วน
หนึ่ง หากพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

“ผมว่าเรามีโอกาสในเกมนี้ เพราะมันเป็นเรื่อง
ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ประวัติศาสตร์ ใช้
เรื่องราวที่เรามีค่อนข้างเยอะ ใช้สมอง ใช้ไอเดีย หรือ
สิ่งที่ เราถนัด ผมว่ามันน่าจะสร้างมูลค่าได้ แล้ว
ดีไซเนอร์ของไทยก็ได้รับการยอมรับว่ามีฝีมือ ใน
หลายๆ เวทีมีดีไซเนอร์ของไทยไปโชว์ อย่างงานแสดง
สินค้าที่มิลานก็มีคนไทยไปโชว์ เราก็พยายาม
สนับสนุน ใช้งบประมาณของรัฐในการผลักดัน” 

ผลิตภัณฑ์ในโลกธุรกิจวันนี้จำเป็นต้องมีความ
สร้างสรรค์ในการนำเสนอ แต่เขาเล่าว่า ปัญหาที่เห็น
วันนี้ ผู้ประกอบการยังมองไม่เห็นความจำเป็นในการ
ลงทุนด้านงานออกแบบ หรือยังเข้าใจว่า ‘ดีไซเนอร์
ออกแบบเสื้อผ้าไม่ใช่หรือ’ 

“ทกุวนันีเ้ขาอาจจะมองวา่การออกแบบมคีา่ใชจ้า่ย
สูง มันไม่เหมือนกับการจ้างคนทำบัญชี หรือจ้างคน
ทำการตลาด จ่ายอย่างนั้นคุ้มเพราะเห็นงาน นัก
ออกแบบอยู่ห่างผู้ผลิตพอสมควร เราก็ทำหน้าที่ดึงให้
เขามาด้วยวิธีไหนก็ได้ อาจจะจัดเวิร์คช็อป หรือ
ซพัพอรต์คา่ดไีซน ์เรากเ็คยทำ เอาดไีซเนอรม์าออกแบบ
ให้โรงงาน รัฐบาลซัพพอร์ตค่าจ้างให้ดีไซเนอร์  

“เราพยายามให้เขามีอะไรใหม่ๆ ขึ้นมา ตลาด
จะได้คึกคัก ถ้าไม่ลองมันก็ไม่หมุน ตรงนี้ต้องให้หมุน
ให้ได้ แล้วมันจะไปด้วยกันทั้งระบบ” 

จ า กป ร ะ สบก า รณ์ เ รี ย น ม า ด้ า น ศิ ล ป ะ

อุตสาหกรรม ม.ล.ภาสกร มีมุมมองว่า ศิลปะควรที่จะ
ผลิตออกมาใช้งานได้ ต้องหาส่วนผสมระหว่างศิลปะ
กบัอตุสาหกรรมใหเ้จอ จะทำใหง้านออกแบบเดนิหนา้ได ้

“มันต้องผสมสองอย่างให้เป็นไปได้ ผมสนใจ
ทั้งสองด้าน ตอนอยู่ที่โรงงานเราชอบเรื่องการผลิตนะ 
ดูขั้นตอนของการผลิต เทคโนโลยีการผลิตเป็นยังไง
พัฒนาได้ไหม เพราะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ ถ้า
เทคโนโลยีการผลิตมันพัฒนาได้เยอะ การออกแบบมัน
ก็ไม่ตัน  

“แต่บ้านเราเรื่องการผลิตบางทีมันเกินความ
สามารถของดีไซเนอร์ ไม่อยากคิดเปลี่ยนกระบวนการ 
ไม่อยากไปคิดว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนอย่างไร กรอบ
ความคิดนักออกแบบจะแคบลง ในต่างประเทศเรื่อง
เทคโนโลยีเรื่องวิทยาศาสตร์เขามีทีมซัพพอร์ต มันจะ
ไปได้ไกลเลย มันทำงานตัวคนเดียวไม่ได้” 

ถ้าจะหาตัวอย่างมาขยายภาพที่เขาพูด คงต้อง
มองไปที่ Avatar ของเจมส์ คาเมรอน เขาใช้เวลานั่งรอ
เทคโนโลยีอยู่หลายปี กว่าที่จินตนาการของเขาจะ
ปรากฏสู่โลก 

เขาจึงบอกว่าสิ่งสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างหนึ่งคืองานออกแบบ ซึ่ งแยกไม่ออกจาก
เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และหลายๆ ภาคส่วน 

“มันต้องเปิดกว้างครับ มันไม่ใช่ เรื่องของ  
ดีไซเนอร์อย่างเดียวเลย แม้แต่เรื่องเฉพาะอย่าง
วิทยาศาสตร์ เราก็ต้องเปิดกว้างให้คนทั่วไปเข้าไปรู้ 
มันคล้ายๆ กัน” 

ต้นทุนในการทำงาน 10 กว่าปี เขาจึงเห็นว่า 
หากภาคอุตสาหกรรมไทยมีการเชื่อมโยงที่ดี จะ
สามารถพัฒนาไปได้เร็ว 

“การพฒันาผลติภณัฑท์ำหนว่ยงานใดหนว่ยงาน
หนึ่งไม่ได้ หรือคนที่รู้เฉพาะด้านนี้ด้านเดียวไม่ได้ มัน
ต้องรู้ทุกด้าน ต้องมีเรื่องของการตลาดมาช่วย คนที่
เก่งด้านดีไซน์ การผลิตทำอย่างไรให้มีศักยภาพ ดีไซน์
จะได้กว้างขึ้น” 

ทั้งเรียนและทำงานข้องเกี่ยวกับศิลปะการ
ออกแบบ ถามเขาว่ายังคงได้ทำงานออกแบบเองบ้าง
หรือไม่ เขาตอบแบบเขินๆ ว่า น้อยมาก 

มีคำกล่าวหนึ่งในแวดวงคนทำหนังสือที่ว่า การ
มีบรรณาธิการหนึ่งคนเท่ากับการสูญเสียนักเขียน  
ไปคนหนึ่ง ซึ่งอาจจะจริงและอธิบายได้กับแวดวงอื่น 
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FEaturEs
กองบรรณาธิการ 

จากประเทศแรงงานราคาถูก     ประเทศพัฒนาเทคโนโลยี 

รั ฐ บ า ล ไ ท ย ป ร ะ ก า ศ ตั้ ง  
เป้าหมายเพิ่มค่าใช้จ่ายด้าน
วิจัยและพัฒนา (R&D) ให้มี
สัดส่วน 1 เปอร์ เซ็นต์ของ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ 
(จีดีพี) ขณะที่ปัจจุบัน ค่าใช้จ่าย
ของประเทศด้าน R&D อยู่ที่ 0.25 
เปอร์ เซ็นต์ของจีดีพี มุ่ งหวังให้
ประเทศไทยเปลี่ยนจากฐานการผลิต
ไปสู่ ฐานการทำกิจกรรมที่ ใช้ความ
สามารถทางเทคโนโลยีขั้นสูง เหมือน
อย่าง จีน อินเดีย เกาหลีใต้ และบราซิล  

การลบภาพประเทศแรงงานราคา
ถูกสู่ประเทศที่มีขีดความสามารถ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึง
เทคโนโลยีนั้นจะต้องมีปัจจัยใด 
หลายเสียงบอกว่า โลกธุรกิจ
วั น นี้ ไ ม่ ไ ด้ สู้ กั น ที่ ร า ค า 
นวัตกรรมต่างหากที่ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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เมื่อนวัตกรรมกลายเป็นปัจจัยหลักแห่งการอยู่รอดของโลกธุรกิจวันนี้ และนวัตกรรมไม่ได้
เกิดขึ้นจากการนั่งภาวนา หากแต่ต้องลงทุนทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ถามว่าภาคธุรกิจไทย ใส่ใจ
กับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน 

แต่ที่แน่ๆ เว็บไซต์ Rdmag.com นำเสนอภาพรวม R&D ทั่วโลกว่า การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและเม็ดเงินด้าน R&D ในเขตเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว รวมถึงสหรัฐและยุโรป มีแนวโน้มอยู่
ในระดับปานกลางในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจและกิจกรรม R&D ใน
เขตเศรษฐกิจเกิดใหม่ อาทิ จีนและอินเดีย ยังคงแข็งแกร่งและน่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน 

จากรายงานการคาดการณ์ด้าน R&D โลกประจำปี 2553 ที่จัดทำโดย ‘แบทเทลล์’ และ 
‘R&D Magazine’ ประเมินว่า ภาพรวม R&D โลกในปีนี้ น่าจะโตขึ้นราว 4 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 1.15 
ล้านล้านดอลลาร์ จากระดับ 1.11 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2552 โดยมีปัจจัยจากการใช้จ่ายของ
จีนและอินเดีย ซึ่งขับเคลื่อนเม็ดเงินด้าน R&D ในเอเชีย ราว 7.5 เปอร์เซ็นต์  

ขณะที่การใช้จ่ายด้าน R&D ของสหรัฐ น่าจะเพิ่มขึ้น 3.2 เปอร์เซ็นต์ หรือ 452.8 พันล้าน
ดอลลาร์ ส่วนการใช้จ่ายด้านนี้ในยุโรปน่าจะโตแค่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 268.5 พันล้านดอลลาร์
ในปี 2553 

เมื่อดูอุตสาหกรรมเอาต์ซอร์ส และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ
แวดวง R&D โลกมาตลอดทศวรรษ ปัจจุบันองค์กรด้านเทคโนโลยีต่างก็เอาต์ซอร์สงานพัฒนา
สินค้าที่อิงเทคโนโลยีใหม่ไปยังหลากหลายประเทศ ต่างจากอดีตที่กระจุกอยู่เฉพาะในเขต
เศรษฐกิจพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐ ญี่ปุ่น และยุโรป  

ดังนั้นเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างจีน อินเดีย เกาหลี บราซิล และยุโรปตะวันออก จึงขยับ
ขึ้นมาแข่งขันในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น 

ส่วนประเทศในกลุ่ม BRIC ทั้งบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน จะเป็นผู้เล่นหลักใน
ด้าน R&D โลก แซงหน้าทั้งยุโรปและญี่ปุ่น รวมถึงอาจจะตีคู่สหรัฐด้วย 

 

ส่องชาวโลก

จำนวนศูนย์วิจัยพัฒนาในประเทศอินเดีย 
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ในระยะ 10 ปทีีผ่า่นมา ประเทศไทยมคีา่ใชจ้า่ย
ด้าน R&D เป็นจำนวนน้อยคงที่ ในขณะที่ประเทศ
ญีปุ่น่ สงิคโปร ์และประเทศอืน่ๆ มคีา่ใชจ้า่ยดา้น R&D 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ  

การพิจารณาปริมาณการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนานั้น ไม่ควรพิจารณาในลักษณะโดดๆ แต่
ควรแสดงความสัมพันธ์กับจีดีพีด้วย เช่น การพัฒนา
ยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศสิงคโปร์หรือในประเทศไต้หวัน ซึ่งเริ่มมีการ  
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนามาเป็นระยะเวลานานกว่า 2-3 
ทศวรรษ ในอดีตประเทศเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายด้านการ
วิจัยพัฒนาที่น้อยกว่าในปัจจุบันอยู่มาก อยู่ที่ประมาณ
เพียง 1.00-1.75 เปอร์เซ็นต์ของ จีดีพี ในปี 1995 
และตอ่มาเพิม่ขึน้เปน็ 2.25-2.50 เปอรเ์ซน็ตข์อง จดีพี ี
ในปี 2006  

เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีค่าใช้จ่ายด้านวิจัย
พัฒนาระดับตํ่าและค่อนข้างคงที่คือ 0.10-0.25 

ย้อนมองชาวเรา

GERD/GDP (%) 2007
Private sector : Public sector

·ÕèÁÒ : IMD World Competitive Yearbook 2008
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Total R&D personnel in business : Others
Full-time work equivalent (FTE thousands)

·ÕèÁÒ : IMD World Competitive Yearbook 2008
*แหลงขอมูลไมไดแสดงขอมูลของ USA

USA

R&D personnel 
in business

R&D personnel 
in other sources

JAPAN

GERMANY

CHINA
(mainland)

KOREA

TAIWAN

SINGAPORE

MALAYSIA

THAILAND

0 1 2 3 4 5 6 7 8

4.77 2.44

3.74

n/a*

2.15

0.75 0.39

3.17 1.28

0.21 0.34

0.12 0.45

4.63 2.40

3.83 4.05

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้จ่ายด้านวิจัยพัฒนา
ของประเทศไทยพบว่าหน่วยงานของรัฐมีการใช้จ่าย
ด้าน R&D มากกว่าภาคเอกชน ส่วนในต่างประเทศ
เช่นประเทศญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา ไต้หวัน ภาคเอกชน
มีการลงทุนด้าน R&D เท่ากับหรือมากกว่าภาครัฐ  

เมื่อพิจารณาบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนาแบบ
ทำงานเตม็เวลาตอ่ประชากร 1,000 คน ของประเทศไทย
โดยเทียบกับประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ 
และไต้หวัน จะพบว่าเรามีบุคลากรด้านวิจัยพัฒนา  
อยู่น้อยมากคือมีประมาณ 0.5 คนต่อประชากร 
1,000 คน ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์และประเทศ
ไต้หวันมีบุคลากรด้านวิจัยพัฒนาในภาคธุรกิจต่อภาค
อื่นๆ ประมาณ 7-8 คน ต่อประชากร 1,000 คน 
โดยประเทศสิงคโปร์และไต้หวันมีกิจกรรมที่ต้องการ
บุคลากรด้านวิจัยพัฒนาเป็นจำนวนมาก 

เปอร์เซ็นต์ของ จีดีพี ระหว่างปี 1995-2006 และเมื่อ
เปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนประเทศไต้หวันมีการ
ลงทุนวิจัยพัฒนาที่ 2.5 เปอร์เซ็นต์ของ จีดีพี มีรายได้
ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัว GDP per capita ขยับขึ้นจาก 
17,500 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีในปี 1995 ขึ้นไป
เป็น 28,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีในปี 2007  

โดยในระยะเริ่มแรกของการพัฒนาประเทศ
ไต้หวันให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนโครงสร้าง  
พื้นฐาน ขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐก็มีการทำวิจัย
พัฒนาอย่างเข้มข้นควบคู่กันไป ซึ่งต่อมาได้เกิดการ
ลงทุนวิจัยพัฒนาร่วมกันโดยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

ในขณะที่ประเทศไทยมีการลงทุนวิจัยพัฒนาใน
อัตราส่วนคงที่คืออยู่ที่ประมาณ 0.25 เปอร์เซ็นต์ของ 
จีดีพี โดยในปี 1995 มีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่
ประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี แล้วขยับ
ขึ้นไปเป็น 7,500 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีในปี 2007  
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สำรวจแรงจูงใจ
ต่างประเทศ

Multiple tax rates
เฉพาะค่าใช้จ่าย R&D ที่มากขึ้น
กว่าปีก่อนจะได้รับการลดหย่อน
ภ า ษี ใ น เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ที่ สู ง ก ว่ า 
ประ เทศออสเตร เลี ย เป็นหนึ่ ง
ประเทศที่ใช้มาตรการนี้ 
 
 

เครดิตภาษี
เป็นการหักจากยอดภาษีที่
ต้องจ่ายจริง ไอร์แลนด์ให้
เครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 ของ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้น ขณะที่
สหรัฐอเมริกาให้เครดิตภาษีได้
ร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มจากค่าเฉลี่ย 3 ปีก่อน 

การให้เงินอุดหนุน (Subsidy)
ไต้หวัน และปากีสถานให้ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่นใน
ระดับที่สูง โดยเฉพาะไต้หวันยังมีค่าจ้าง ค่าเดินทาง 
ค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญต่างชาติให้อีกด้วย ในบางประเทศมี
ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรท้องถิ่นไปฝึกอบรม  
ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการร่วมมือกับสถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายในการร่วมมือกับ 
HQ และ subsidiaries ในประเทศอื่น 

แรงจูงใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสถาบัน
สิงคโปร์และไต้หวันให้สัญชาติกับแรงงาน
ต่างด้าวในงานด้านวิจัยและพัฒนา โดย
เฉพาะสิงคโปร์ยังมีการให้ที่ดิน หรือให้เช่า
ที่ดิน รวมถึงการตั้ง R&D centre ของ  
ภาครัฐมาประกบคู่กับภาคเอกชน และภาค
เอกชนสามารถ เ จรจา ได้ โดยตรงกับ 
Singapore Economic Development 



 

มาตรการหักค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 200 
เปอร์เซ็นต์ มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือกรมสรรพากร 

 
มาตรการหักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ทำวิจัยและพัฒนา กรมสรรพากรยังให้สิทธิประโยชน์
ในการหักค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ
เครื่องจักรสำหรับการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน 
การวิจัยเชิงประยุกต์ การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
และการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ได้เพิ่มมากขึ้นจาก
ปกติอีกร้อยละ 40 ของมูลค่าต้นทุน โดยสามารถหัก
ได้ทันทีในวันที่ซื้อเครื่องจักร 
 
มาตรการส่งเสริมการวิจัยพัฒนา BOI ยกเว้นภาษี
อากรขาเข้าเครื่องจักรทุกชนิดที่ใช้ในการวิจัยพัฒนา 
และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ทุกเขตโดยไม่
กำหนดสัดส่วนภาษีนิติบุคคล 

 
มาตรการ STI BOI ยังให้บริษัทที่มีโครงการทำวิจัย
และพัฒนาหรือออกแบบและการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีขั้นสูงและการสนับสนุนสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันวิจัยจะสามารถขอรับสิทธิพิเศษจาก BOI 
ในการยกเวน้ภาษเีพิม่ขึน้จากเดมิเปน็ระยะเวลา 1-3 ปี 
โดยต้องมีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 1-3 
ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 

ไทย


มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาค
อตุสาหกรรมและสถาบนัการศกึษา(หนว่ยงานรบัผดิชอบ BOI)

บริษัทที่ขอรับการสนับสนุนต้องทำ วิจัยและ
พัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาที่
สำนักงาน BOI ให้ความเห็นชอบ โดยจะได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยและ
พัฒนา และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
สัดส่วนร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
ในการวจิยัและพฒันา เปน็เวลา 3 ป ีแตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กนิ 
10 ล้านบาท และไม่สามารถใช้สิทธิการหักค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการวิจัยและพัฒนา 200 เปอร์เซ็นต์ 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นมาตรการใหม่จึงยังไม่ได้รับ
การตอบรับจากภาคอุตสาหกรรมมากนัก 


โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท (CD)

การให้เงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า สำหรับโครงการวิจัย
พัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิต การสร้างหรือยกขีดความสามารถของห้อง
ทดลอง โดยมีวงเงินกู้ไม่เกิน 30 ล้านบาทหรือ
ไม่เกินร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
การให้เงินอุดหนุน สำหรับโครงการวิจัยพัฒนา
เชิงพาณิชย์ที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีวงเงิน
อุดหนุนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 
75 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 


อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) สถานที่ตั้ง
ของศูนย์วิจัยแห่งชาติที่สำคัญจำนวน 4 ศูนย์ได้แก่ 
BIOTEC, MTEC, NECTEC, NANOTEC 
 

+

+

มาตรการแรงจูงใจของไทยในปัจจุบัน

คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ หรอื บโีอไอ มมีตเิหน็ชอบ
ให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากร โดยมอบให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการจัดตั้งกองทุน  
ดังกล่าว กำหนดให้เงินสนับสนุนที่ผู้ได้รับการส่งเสริม  
แก่กองทุนนี้ เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิ
การลงทุนที่ 3/2549 
 สำหรับเงินสนับสนุนสำหรับกองทุนในลักษณะ
เดียวกันที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ที่อยู่ในข่ายได้รับ
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ตามมาตรการเพื่อพัฒนาทักษะ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ทาง สวทช. นำเสนอคณะ
กรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2� : 



R&Dในภาคอุตสาหกรรมไทย

จากผลสำรวจการวิจัยพัฒนาของไทย โดยฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. เมื่อ พ.ศ. 
2553 ซึ่งได้ส่งแบบสำรวจไปให้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 3,642 
บริษัท ในจำนวนนี้มี 343 บริษัท หรือ 9.42 เปอร์เซ็นต์ที่ตอบว่าบริษัทมีกิจกรรมด้าน R&D โดยบริษัทที่มีการ
ใช้จ่ายในธุรกิจด้านการวิจัยพัฒนา (BERD) เกิน 30 ล้านบาท มีจำนวน 37 บริษัทโดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่
มีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดสองอันดับแรกคือ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า (electrical machinery) 35 เปอร์เซ็นต์ 
และอุตสาหกรรมเคมี (chemicals) 16 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อพิจารณาในแกนของบริษัทต่างชาติ (ต่างชาติถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์) ในด้านการใช้จ่ายในธุรกิจด้าน
การวิจัยพัฒนา (BERD) เกิน 30 ล้านบาท พบว่า มีจำนวน 9 บริษัท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการ
ลงทุนสูงที่สุด ก็ยังคงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า (electrical machinery) 56 เปอร์เซ็นต์ 

การวิจัยพื้นฐาน 

การพัฒนาเชิงทดลอง 

การวิจัยประยุกต์ 

รวม2,211.4 ล้านบาท 

อาหารและเครื่องดื่ม 
1,196.3 ล้านบาท 

ยานยนต์ 
355.3 ล้านบาท 

เครื่องจักรและเครื่องมือไฟฟ้า 
66.4 ล้านบาท 

อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร 
548.1 ล้านบาท 

คอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
45.4 ล้านบาท 

83.3 

710.0 
403.0 

50.9 

148.9 

25.5 
11.5 

36.1 

18.8 

26.6 

308.3 
213.2 

4.8 

27.4 

13.2 

307.1 

828.5 

1,075.8 

ที่มา : R&D Survey, NSTDA 2008 
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ได้เวลาเปลี่ยนแปลง
หากประเทศไทยต้องการเปลี่ยนจากฐานการ

ผลิตไปสู่ฐานการทำกิจกรรมที่ใช้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การวิจัยและพัฒนา การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตขั้นสูง การ
วเิคราะหแ์ละทดสอบขัน้สงู ประเทศไทยตอ้งทำอะไรบา้ง 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา แห่ง 
iTAP หรือ Industrial Technology Assistant 
Program หนึ่งในโปรแรกมของ สวทช. ที่ทำหน้าที่
สนับสนุนให้ภาคธุรกิจระดับ SME ลงทุนทำวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างมลูคา่ใหส้นิคา้ เปน็บคุคลในภาครฐัที ่ 
เชือ่วา่ หากมนีโยบายที่เห็นความสำคัญในการวิจัยและ
พัฒนาในภาคธุรกิจ ก็จะทำให้เกิดปัจจัยขับเคลื่อนใน
ระดับโครงสร้างพื้นฐานจนถึงหน่วยงานขับเคลื่อน
คล้ายๆ iTAP ที่ลงไปเล่นในตามภูมิภาค 

“ที่แคนาดา เขาจะมีหน่วยงานแบบ iTAP ทุก
เมือง คุณอยู่เมืองไหนก็จะมีคนมาให้คำปรึกษาคุณ 
แล้วเขาจะไปเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยหรือสถาบัน
ศึกษาในท้องถิ่นนั้น ถ้าเรามีผู้นำที่ เข้าใจว่า หนึ่ง 
ประเทศที่รวยไม่ใช่รัฐบาลรวย ประเทศที่รวยนี่คือ
เอกชนรวย ประเทศทีเ่กง่ไมใ่ชร่ฐับาลเกง่ แตเ่อกชนเกง่” 

ทรัพยากรที่สำคัญและขาดไม่ได้ในการวิจัยและ
พัฒนาคือ คน พิภพ พฤกษมาศน ์ผู้อำนวยการสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มองว่า เรามีศักยภาพใน
ส่วนนี้ เพียงแต่คนที่ออกมาจากสถาบันศึกษาไม่ตอบ
สนองความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง  

“คุณต้องผลิตคนออกมาให้ทำงานได้หลายแบบ 
ถ้าเกิดมีความต้องการมากในอนาคต มันต้องมีการ
ผลิตคนที่ชำนาญเฉพาะด้าน คนไทยเก่ง เพียงแต่การ
ผลิตบุคลากรออกมาไม่ได้ตั้งเป้าตอบสนองความ
ต้องการของอุตสาหกรรม หรือการแข่งขันของโลกที่มี
การแข่งขันเท่าไหร่  

“สิ่งที่สำคัญคือระบบการให้ความดีความชอบ
ของอาจารย์มันไม่เอื้อต่อการพัฒนา R&D ในด้าน
ธุรกิจ อย่างอาจารย์ คุณจะเป็นรองศาสตราจารย์ เป็น
ศาสตราจารย์ได้ คุณต้องมีผลงานด้านเปเปอร์ ผลงาน
ไว้บนหิ้ง วิชาการมันก็ดีมันแข็งแต่มันไม่ตอบสนอง 
ฉะนั้น มันต้องแก้ตรงนี้ ทำอย่างไรให้สถาบันการ
ศึกษา ตอบสนองพาณิชย์ได้” 

เขาให้ความเห็นอีกว่า เราอาจจะไม่สามารถ

ทำงานด้าน R&D โดยเริ่มจากศูนย์ได้ ดังนั้น อาจซื้อ
เทคโนโลยีเข้ามาแล้วต่อยอดเอาจากตรงนั้น 

“หมายความว่าเราซื้อเขามาใช้ แต่เทคโนโลยี
เขาไม่ได้ขายตลอดชีวิตนะ มีระยะเวลา 5 ปี 10 ปี ถ้า
อุตสาหกรรมไทยตั้งเป้าว่า เมื่อครบสัญญาแล้ว เราจะ
ไม่ต่อสัญญา เราจะพัฒนาบุคลากรหรืออะไรขึ้นมาเอง
ได้ มันก็เป็นก้าวที่สำคัญ 

“เมื่อถึงวันนั้น เอกชนสามารถพัฒนาเทคโน-  
โลยีขึ้นมาได้แล้ว ภาครัฐก็ควรให้การส่งเสริมในด้าน
มาตรการต่างๆ ในการจูงใจ  

“รัฐควรส่งเสริมมาตรการต่างๆ อย่าไปกลัวเสีย
ตังค์ เมื่อมันได้แล้ว สิ่งที่รัฐบาลหรือประเทศชาติจะได้
กลับคือการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เช่น หากมี
การทำ R&D มากขึ้น นักเรียนก็ได้เรียนมากขึ้น ก็จะมี
การปรับระดับฐานประชากรจากข้างล่างมาชั้นกลาง
มากขึ้น” 

เช่นเดียวกับ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ แห่ง 
เวสเทิร์น ดิจิตอล เน้นว่า ประเทศไทยต้องออกไปจาก
การเปน็ประเทศทีใ่ชแ้รงงานราคาถกู ดว้ยการเปลีย่นแปลง
ภาคการศึกษา  

“วันนี้ ผู้นำทุกๆ ภาคส่วนของสังคมจะต้องตื่น
ขึ้นมา แล้วมากำหนดให้เห็นว่าตุ๊กตาของคน ณ แต่ละ
ชว่งอายขุยัหนา้ตาจะเปน็ยงัไง คณุลกัษณะจะเปน็ยงัไง 
ความรู้จะเป็นไง ทักษะจะเป็นยังไง” 

ประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลง แต่หากไม่รู้
ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเป็นอะไร คงต้องย้อนกลับไป
มองว่าตัวเองอยากเป็นใคร ก่อนที่จะร้องบอกชาวโลก
ว่า : The Time Thailand Is Changin’ 

 
 



เรียบเรียงจาก

+ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษามาตรการส่งเสริม

การตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม โดย ดร.ภัทรพงศ์ 

อินทรกำเนิด (ที่ปรึกษาโครงการวิจัย) ดร.อังคาร วงษ์ดีไทย (นัก

วิจัย หัวหน้า โครงการวิจัย) ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา (นักวิจัย) 

+ ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 33 

ฉบับที่ 4173   



2� : 



statistic FEaturEs
สิริพร พิทยโสภณ 

132,689 ล้านบาท 

การวิจัย พัฒนา  
และกิจกรรมนวัตกรรม  

กับความสามารถในการแข่งขัน 

ในภาวะที่ความต้องการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในตลาดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และการแข่งขันในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมก็รุนแรงมากขึ้น บริษัทผู้ผลิตอย่าง Nokia, Research in Motion หรือ RIM (ผู้ผลิต Blackberry), 
Apple ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสินค้าเป็นอย่างดี จึงได้ลงเงินทำวิจัย
และพัฒนาเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและแปลกใหม่ รูปแบบ รูปลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ทันสมัย และสามารถใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม  

การลงทุนวิจัยและพัฒนานี้จะทำให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าบริษัท หรือรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของตนเองไว้ไม่ให้โดนบริษัทอื่นทิ้งห่างออกไปมากนัก ทั้งนี้ จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่า 
บริษัท RIM และ Apple เพิ่มการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามากขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี 2548 

รูปที่1ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่

(หน่วย:ล้านเหรียญสหรัฐ)

หมายเหตุ:*อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรและเหรียญสหรัฐอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 ** นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา เป็นข้อมูลของบริษัท Nokia Siemens Network   
 (บริษัทร่วมทุนระหว่าง Nokia และ Siemens) ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2548 ได้ 

ที่มา : 1. Research in Motion: Managing Explosive Growth  
 2. Apple’s most valuable vendors; New campus on tap; Jobs raise possible  
 3. OECD Information Technology Outlook 2008 
 4. Research in Motion. 2008 Annual Report

บริษัท 2548 2549 2550
Nokia* 4,771 7,730** 8,200**
Research In Motion (RIM) 159 236 360 
Apple  535 712 782 

: 28



เอกสารอ้างอิง
+ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (2552). หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย ปี 2551. 

+ Paul W. Beamish, Roderick E. White and Daina Mazutis. Research in Motion: Managing Explosive Growth. (Published: May 

15, 2008) [Online]. Available: http://harvardbusiness.org/product/research-in-motion-managing-explosive-growth/an/

908M46-PDF-ENG (September 2009).  

+ Larry Dignan. Apple’s most valuable vendors; New campus on tap; Jobs raise possible. (Published: November 16, 2007) 

[Online]. Available: http://blogs.zdnet.com/BTL/?p=7066 (September 2009). 

+ OECD (2008). OECD Information Technology Outlook 2008. (Published: December 23, 2008). 

+ Jessi Hempel (2009). How Blackberry Does it. Fortune Asia Pacific Edition. (Published: August 31, 2009). 

โดยสรปุแลว้จะเหน็ไดว้า่ บรษิทัในอตุสาหกรรม
โทรคมนาคมกำลังมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น เพื่อ
แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยมีการวิจัยและ
พัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้
กบับรษิทั ซึง่ประเดน็นีจ้ะเปน็คำถามสำหรบัประเทศไทย
ว่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราต้องสนับสนุนภาคเอกชน
ของประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการทำวิจัย
และพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  

 
 

นอกจาก Nokia จะเป็นผู้ลงทุนวิจัยและพัฒนามากที่สุดแล้ว ยังเป็นบริษัทที่ยังคงครองแชมป์ส่วนแบ่ง
ทางการตลาด (Smart Phone) สูงสุดด้วย โดยพบว่า ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 Nokia มีส่วนแบ่งทางการ
ตลาดร้อยละ 41 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งทางการตลาดในช่วงปี 2548-2550 
พบว่า RIM และ Apple เริ่มมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นพร้อมๆ กับลงทุนวิจัยและพัฒนามากขึ้นด้วย 
ในขณะที่ ส่วนแบ่งทางการตลาดของ Nokia กลับเริ่มลดลง โดย RIM (ร้อยละ 10) และ Apple (ร้อยละ 8) มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่าตัว ภายในระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2550-2552) (รูปที่ 2)  

2550 2551 2552
(ไตรมาส1)

Others38%

Nokia49%

Apple3%

Research
inMotion

10%

รูปที่2ส่วนแบ่งทางการตลาด(Smartphone)ของบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่

Others31%

Nokia44%

Apple8%

Research
inMotion

17%

Apple11% Others28%

Nokia41%
Research
inMotion

20%

ที่มา: Fortune Asia: Pacific Edition. August 31, 2009 
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vision

ปัจจุบัน การลงทุนทำวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยอยู่ที่ 0.25 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี และถูกจัดอันดับความสามารถ
ด้านนวัตกรรมเป็นลำดับที่ 43 ของโลก ขณะที่มีการวิเคราะห์ว่า ในปีนี้เขตเศรษฐกิจในเอเชียกำลังเป็นกลจักรขับเคลื่อน
การเติบโตด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยประเทศเหล่านี้พยายามเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าป้อนให้กับตลาดยุโรป 
สหรัฐ และญี่ปุ่น ไปเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยี  
 บุคคล 5 ท่าน ทั้งในภาครัฐและเอกชนเหล่านี้ จะมาบอกเล่าประสบการณ์ ความคิดเห็น และหนทางข้างหน้า
ของอุตสาหกรรมไทยในวันที่การวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่งจำเป็นที่อุตสาหกรรมในโลกวันนี้ขาดไม่ได้ 

Time toTakeAction!

เวสเทิร์น ดิจิตอล หรือ WD เป็นผู้บุกเบิกออกแบบผลิต
และจำหน่ายฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ก่อตั้งปี ค.ศ. 1970 ที่ 
สหรัฐอเมริกา ก่อนขยายมาสู่ภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันมี
ฐานการผลิตอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อยุธยา 
และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี  

เมื่อปี ค.ศ. 2005 เวสเทิร์น ดิจิตอล ถูกสำรวจ
และจัดอันดับเป็นบริษัทที่ทำรายได้สูงเป็นลำดับที่ 14 
จากการจดัอนัดบั 100 บรษิทัทีด่ำเนนิธรุกจิในประเทศไทย 

ตวัชีว้ดัผลการดำเนนิงานหลกั (Key Performance 
Indicator : KPI) ในการลงทุนธุรกิจด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
ในความเห็นของ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ อยู่ที่บุคลากร   

“การวิจัยและพัฒนาจะทำให้เรามีความสามารถ
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดต้องใช้คุณภาพของ
คนเข้าไปขับเคลื่อนการเพิ่มผลผลิต (Productivity)”  

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการแห่ง WD และ
ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ผู้นี้ มองว่า การพัฒนาคนไม่จำเป็นต้องเหมือนหรือต่าง
กับประเทศที่เป็นผู้เล่นเดิมในอุตสาหกรรม “อยู่ที่เรามอง
ว่าเราอ่านอนาคตอย่างไร แล้วเราเชื่อว่าเราต้องการจะ
ทำอะไรที่เป็นจุดแข็ง” 

หากกล่าวถึงอุตสาหกรรม IC และ Hard disk 
ในเมืองไทย จุดแข็งที่ ดร.สัมพันธ์ เปรยนั้น หมายถึง 
ระบบพื้นฐานการผลิต (Manufacturing base) 

“เมือ่คณุไดพ้สิจูนใ์หบ้รษิทัแมเ่หน็แลว้วา่ เมอืงไทย
มีบุคลากรที่มีความสามารถในเรื่องของฐานการผลิต   
เขาจะให้ส่วนอื่นๆ คุณมา คุณจะก้าวไปในขั้นอื่นๆ เช่น 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณอย่าก้าวกระโดดถึงออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ อยากจะได้นู่นได้นี่ ทั้งๆ ที่คุณยังรันไม่เป็น 
มันกระโดดไกลเกินศักยภาพไป” 

เขาเป็นผู้หนึ่งที่ผลักดันสหกิจศึกษาเดินหน้า 
ป้อนบุคลากรเข้าสู่ความต้องการของอุตสาหกรรม สหกิจ
ศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ 

“การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษาของคุณไม่
ได้ให้ทักษะกับคุณสมบัติแก่เขาเลย เขามีโอกาสเรียนซีก 
S (Skills) กับ ซีก A (Abilities) ตอนเขามาเรียนสหกิจ 
ทักษะในการปฏิบัติที่จะอยู่กับสังคม เขาจะต้องใช้ใน 30 
ปีต่อจากนี้หลังจากจบมหาวิทยาลัยแล้ว S กับ A ที่ผม
พูดถึงที่เขาจะมาเรียนรู้ได้ หรือแม้แต่ K (Knowledge) 
บางตัวที่อยู่ในบริษัท ซึ่งไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย  

“เพราะความจริงที่ปรากฏอยู่ในบริษัท เอกชน 
หรือสถานประกอบการ ที่เราอยู่กันมา 20-30 ปี พวก
เขาหายใจเข้าออกทุกวันเพื่ออยู่รอดและยั่งยืน เขาต้อง
ตื่นเช้า ต้องทำงานทุกวัน ชีวิตของคนที่อยู่ในสถาน
ประกอบการ หรือเอกชน มันทั้งวันนะครับ มันเป็นการที่
จะสร้างความสมดุลที่คุณจะต้องรับ KSA ทั้งสองฝ่าย 
เพราะชีวิตหนึ่งชีวิตของคน คุณจะเจอทั้งภาวะที่คุณต้อง

[ t e x t ]    กองบรรณาธิการ 
[ p h o t o ]     อนุช ยนตมุติ 

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ  
รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ (หัวอ่านเขียน)  
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 
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อยู่รอด บางวัน บางเดือน ประชาชนส่วนใหญ่จะต้องเอา
ทักษะบางอย่างที่ได้มาใช้อย่างเข้มข้น” 

ดร.สัมพันธ์ มองว่า การอาศัยต่างชาติในการ
ถ่ายทอดด้านการวิจัยและพัฒนาควรมี แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ 
เรื่องใหญ่ที่เราสามารถทำได้เองคือการปั้นตุ๊กตาให้ตรง
ตามความต้องการใช้งาน 

“ในเรื่องการวิจัยและพัฒนา เราต้องเน้นเรื่อง 
Manufacturing Excellent เมื่อพูดถึง Manufacturing 
Excellent พอคุณไปดูอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น
ฮารด์ดสิก ์หรอืไอซ ีมโีนวเ์ลดจบ์างตวัทีค่ณุขอความรว่มมอื
จากเขาได้ในการเข้าไปกำหนดวิชาในการเรียนการสอน 
หรือแม้กระทั่งจะมาเรียนในบริษัท คุณอาจจะปูพื้นฐาน
โดยไม่ต้องลงลึก เอาพื้นฐานเทคโนโลยีนั่นคือโนว์เลดจ์ 
คุณยังไม่ลงลึก แต่คุณต้องสร้าง S กับ A เข้าไปใน  
คนของเรา เมื่อจบ มี K ในรูปของ Basic fundamental 

มี S กับ A ในรูป Demand approach ที่คุณมาถาม  
คนทั้งหมดร่วมกันวาดตุ๊กตา แล้วพอจบ คนเหล่านี้มา  
อยู่กับเราใช้เวลาไม่ถึง 3 ปี 5 ปี เขาพัฒนาในเรื่องของ
โนว์เลดจ์เชิงลึกได้ โดยที่เขามี S กับ A อยู่สมบูรณ์แล้ว 
ตอบโจทย์ R&D แล้วค่อยให้มันไปต่อยอดเป็น R&D 
โปรดักท์ดีไซน์” 

เมื่อวัดกระดูกกับจีนและอินเดียในการเป็นฐาน
การผลิตระดับใหญ่นั้น ดร.สัมพันธ์ บอกว่า อย่าไปคิด
ใฝ่ฝันสู้กับเขาในเรื่องการใช้เเรงงานราคาถูก ต้องไปคุย
ในเรื่องคุณภาพของคนและมูลค่าของคน 

“ช้าหนึ่งวันเร็วหนึ่งวันคุณต้องนำประเทศออกไป
จากการเป็นประเทศที่ใช้แรงงานราคาถูก คุณอย่าไปกลัว
ว่า เฮ้ย ใครจะมาลงทุนถ้าต้องจ่ายเดือนละหมื่นหกหมื่น
เจ็ด แต่ถ้าคุณสอนให้เด็กเป็นทำงานเป็น มันจะได้
เท่ากับ Technician วันนี้ถึงสามรวมกัน” 

บีโอไอมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในด้านการวิจัยและ
พัฒนา 3 รูปแบบ 1. นโยบายส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวข้อง
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง 2. นโยบาย  
ส่งเสริมพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ   
3. นโยบายส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สำหรับ S&T 

เมื่อ เปรียบเทียบมาตรการจูงใจกับภาครัฐ
สิงคโปร์ ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ ์ มองว่า มาตรการจาก
ประเทศสิงคโปร์จูงใจผู้ลงทุนมากกว่า เนื่องจากรัฐบาล
สิงคโปร์มีมาตรการให้เงินสนับสนุน (Subsidy) แก่  
ผู้ลงทุน 

“สิงคโปร์จะมีเงินให้เปล่า ถ้าคุณลงค่าใช้จ่ายเท่า
นี้ รัฐบาลจะให้เท่านี้ ของเราจะยกเว้นภาษี ถ้าคุณไม่มี
กำไรคุณก็ไม่ได้ประโยชน์” 

ถามเขาว่าหากประเทศไทยจะเดินมาตรการแบบ
สงิคโปรส์ามารถทำไดห้รอืไม ่ยทุธศกัดิบ์อกวา่เปน็ไปไดย้าก 

“คงยากครับ แนวทางการให้เงินสนับสนุนนั้น
บริหารค่อนข้างยาก สิงคโปร์ไม่มีฝ่ายค้าน เขาสามารถ
บริหารโดยให้เงินได้ เมืองไทยจะให้เงินเอกชนกลายเป็น
ประเด็นทางการเมืองไป ว่าทำไมถึงให้รายนี้ไม่ให้รายนี้ 
ยกเว้นภาษีมันง่ายกว่า เรามีหลักเกณฑ์ว่าถ้าคุณมีสเป็ค
แบบนี้มาขอแบบนี้ ยกเว้นภาษีมันจะง่ายกว่า” 

อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมเยื่อ
กระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่น่าส่งเสริมการลงทุนใน  
มุมมองของรักษาการผู้อำนวยการ บีโอไอ 

“ปัจจุบัน BOI เราส่งเสริมทุกอุตสาหกรรมเท่า
เทียมกัน ให้สิทธิประโยชน์สูงสุด คือ ยกเว้นภาษีเงินได้ 
8 ปี ยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์ทดสอบ เครื่องมือ ผมว่า
ทุกอย่างสำคัญหมด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ 
ตอนนี้ต่างชาติ เริ่มเข้ามาตั้งศูนย์ R&D ในไทย ผู้
ประกอบการไทยก็น่ าจะยกระดับมาให้มีมากขึ้น 
สามารถผลิตให้ต้นทุนต่ำลง อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษก็
มีการทำ R&D เยอะมาก เราจะเห็นว่าต้นยูคาลิปตัส มี
การวจิยัใหเ้หมาะกบัประเทศไทย โตเรว็ มกีารวจิยัเกีย่วกบั
การผลิตเยื่อให้มีประสิทธิภาพ” 

การเชื่อมต่อระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาค
การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่เขามองว่า ณ วันนี้ สองภาค
ส่วนของเราในวันนี้ยังต่อไม่ค่อยติด 

“เราค่อนข้างโดดเดี่ยว ซึ่งหลังๆ BOI ก็พยายาม

02
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
และนโยบายการลงทุน (BOI) 
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03
พิภพ พฤกษมาศน์   

ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  

ส่งเสริมให้เอกชนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการ
ทำวิจัย ก็มีมาตรการ STI ขึ้นมา ส่งเสริมเทคโนโลยี 
นวัตกรรม ผมว่าสิ่งที่หลายคนบอกว่างานวิจัยของเราขึ้น
หิ้งใช้งานไม่ได้จริงนั้นมันไม่ใช่ ผมว่าประเด็นสำคัญ
มหาวิทยาลัยไทยได้เชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้า
หรอืไม ่วจิยัในสิง่ทีเ่ขาไมต่อ้งการหรอืเปลา่ มหาวทิยาลยั
สงิคโปรพ์ยายามรบังานจากอเมรกิา รบังานจากบรษิทันัน้
บริษัทนี้ที่อเมริกา การทำแบบนี้ถึงมันจะขาดทุนอะไร
ก็ตาม แต่มันได้ความรู้ ทำให้เกิดการเชื่อมโยง ทำในสิ่งที่
ตลาดต้องการ ของเราวิจัยมาก็ไม่มีใครต้องการ” 

เขาเห็นด้วยว่าการวิจัยและพัฒนามีความสำคัญ
ต่อความสำเร็จในธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจในโลกวันนี้ แต่
มีสิ่งที่สำคัญเหนือกว่าการวิจัยและพัฒนา นั่นคือ การ
พลิกแพลง 

“เรามักคิดว่า R&D ต้องเริ่มจากศูนย์ ต้องเริ่มเอง
ทุกอย่างทุกจุด จริงๆ ไม่ใช่ บางคนไม่ได้ R&D เท่าไหร่ 
แต่รู้จักดัดแปลงให้เข้ากับตลาดก็สามารถสร้างความ
ร่ำรวยได้ สร้างนวัตกรรมได้ ผมทำอย่างเดียวก็รวยแล้ว 
ถ้ามันติดตลาด อย่างบริษัทไต้หวัน เขาทำหัวอ่านดีวีดี 

เขาทำอันเดียว ทั่วโลกซื้อจากเขา ปัจจุบัน หัวอ่านดีวีดีมี
ของโซนี่กับไต้หวัน เราทำเล็กๆ น้อยๆ พอ อย่าไปคิดว่า
เราจะไปทำทั้งตัว เพียงแต่เราทำสักอย่างหนึ่งที่มันมี
ความต้องการ เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนต้อง
ทำทั้งตัว อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม ต้องผลิต  
ตั้งแต่ดิสก์ไดรฟ์ ซอฟต์แวร์ ปัจจุบัน ผลิตอย่างเดียวก็
รวยแล้ว เช่น อินเทล ผลิตชิพอย่างเดียว 

ปัจจุบัน ประเทศในเขตเศรษฐกิจใหม่ อย่างจีน 
อินเดีย เกาหลีใต้ ฯลฯ ได้ให้ความสำคัญในการทำวิจัย
และพัฒนา ถามเขาในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการลงทุน
ทำ R&D ในภาคธุรกิจ ว่ามีมาตรการใดที่เราจะก้าวใน
จังหวะที่ประเทศเหล่านั้นเดินมาก่อน เขาบอกว่า 

“เมืองไทยเรา ควรให้ต่างชาติเข้ามาสร้างพื้นฐาน 
ควรให้นักวิทยาศาสตร์เข้ามา ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์
ของประเทศต้องอาศัยคนที่มีแง่มุมต่างๆ ค่อนข้างเยอะ 
มาตรการหนึ่งที่ต้องคิดคือต้องชวนนักวิทยาศาสตร์หรือ
คนที่มีแง่มุมเก่งๆ เข้ามาทำงานในประเทศไทย เพราะ
ถึงคนเก่งแต่มีมุมมองเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์”  

 

หน้าที่หลักของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยคือ
การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีของ
ประเทศก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งงานพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมด้านนี้ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ

โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการเรียนการสอน
ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี  

ตวัอยา่งทีเ่ปน็รปูธรรม ไดแ้ก ่วทิยาลยัปโิตรเลยีม
และปิโตรเคมี อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ ให้ข้อมูลข่าวสารด้าน
อุตสาหกรรม เพื่ออุตสาหกรรมในด้านนี้ของประเทศไทย
เท่าทันต่อการแข่งขันในตลาดโลก รวมถึงการศึกษา
นโยบายและกฎระเบียบ ให้อุตสาหกรรมมีการควบคุม
และดำเนินไปอย่างถูกต้อง พัฒนาเป็นกฎหมาย   
กฎระเบียบ หรือนโยบาย เช่น แผนยุทธศาสตร์ปิโตรเคมี   

สถาบันปิโตรเลียมฯ ใช้หลัก Foresight ในการ
มองอนาคตของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
สิ่งที่ผู้อำนวยการสถาบันแห่งนี้มองเห็นคือ การวิจัยและ
พัฒนา   

“หน่วยงานการศึกษาก็ทำอยู่แต่ทำในลักษณะ 
Academic research ทำเพื่อผลการศึกษา ด้าน
อุตสาหกรรมก็ทำไม่มาก ในขั้นแรกเราอยากประสาน ว่า
ทำอย่างไรให้อุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์จากการศึกษา 
มาร่วมกัน ให้สถาบันการศึกษาพัฒนา R&D ให้มาทาง
พาณิชย์ขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะ
พาณิชย์นะ ต้องทำการศึกษาด้วย จะได้ไปด้วยกัน  
ทัง้สองฝา่ย เทา่ทีท่ำมา มกีารจดัสมัมนาใหเ้กดิการพบปะ
และจับคู่กันของทางฝั่งอุตสาหกรรมและการศึกษา” 

โจทย์ที่ดูเหมือนจะชงคำตอบให้เข้าทางทั้งการ
ศึกษาและธุรกิจ คงหนีไม่พ้นพลังงานสะอาดเป็นหนึ่งสิ่ง
ที่ผู้อำนวยการสถาบันแห่งนี้ให้ความสำคัญ ด้วยเหตุผล
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เมื่อ 40 ปีก่อน ประเทศไทยเป็นเพียงฐานการผลิตรถ
จักรยานยนต์ของ Honda โดยมีโรงงานประกอบและ
จำหน่าย แต่วันนี้ Honda ได้เข้ามาตั้งศูนย์วิจัย  
และพฒันาทัง้ในสว่นของรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์ 

โดยแยกหน่วยงานวิจัยและพัฒนาออกมา
เป็นอีกบริษัทหนึ่งในชื่อ Honda R&D Asia Pacific 

Co.,Ltd. ด้วยธรรมชาตขิองงานวจิยัและพฒันาไมไ่ดส้ำเรจ็รปูเหมอืนงานอืน่ 
“เพราะงาน R&D คนทำหรอืผูบ้รหิารตอ้งมจีติวญิญาณของความทา้ทาย ในชว่งหนึง่ 

Honda ที่ญี่ปุ่นก็ผลิตควบคู่กับการทำ R&D เมื่อถึงวันหนึ่ง Mr.Honda บอกว่าต้องแยก
ออกเปน็คนละบรษิทั เพราะงานมนัไมเ่หมอืนกนั งานผลตินัน้ คณุพลาดไมไ่ดเ้ลย 
ทำออกมา100 คัน ต้องดี 100 คัน เพราะคุณต้องการทำกำไร  

“แต่งาน R&D มันไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไร มันต้อง 
Trial&error ไปเรื่อยๆ ทำปีนี้ของบประมาณมาเรียบร้อย 
แต่มันอาจจะยังไม่ได้อะไรเลยก็ได้ เพราะฉะนั้น เวลาที่  
ผู้บริหารดูสองตัวนี้ควบคู่กัน ก็จะเห็นว่าไอ้นี่มีผลงาน 
ส่วนไอ้นี่ไม่มีผลงาน มันงานคนละคาแร็กเตอร์ จำเป็น
ต้องแยกบริษัทออกมา” 

ปจัจบุนั ขดีความสามารถของศนูยว์จิยัและพฒันา

0�
อดศิกัดิ ์โรหติะศนุ 
รองประธานกรรมการบริหารระดับสูง 
บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

สามประการ หนึ่ง เชื้อเพลิงฟอสซิลราคาสูงเพราะหา
ยากขึ้น สอง ประเทศผู้ผลิตเขาผลิตน้อยลง และสาม 
ภาวะโลกร้อน 

“มันก็จะเกิดการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น 
พลังงานทดแทนมันก็ไปเกี่ยวกับ R&D ทำอย่างไรจะ
ผลิตพลังงานทดแทนออกมาใช้ให้ไม่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจมากนัก  

“คำว่าเศรษฐกิจมันก็มีอีก 2-3 ด้านนะ อันแรก
คือทำอย่างไรให้ราคาไม่แพง พลังงานลม พลังงาน
ชีวภาพ อะไรก็ตามไม่ให้มันแพง อันที่สอง การผลิต
พลังงานทดแทนไม่ให้กระทบเศรษฐกิจชาวบ้าน เช่น คุณ
ปลูกอ้อยทำน้ำตาล หรือปลูกมันสำปะหลังมาทำแป้ง   
ถ้าคุณเอาไปผลิตพลังงานราคามันจะแพงขึ้น มันก็มี  
ผลกระทบต่อราคาอาหาร แล้วมันก็อาจจะกระทบ  
สิ่งแวดล้อมเหมือนกัน”  

เขายกตวัอยา่งประเทศบราซลิ สรา้งศนูยแ์หง่ความ
เป็นเลิศในด้านเอทานอลขึ้นมาและมีการวิจัยและพัฒนา 

“เขาประสานหมดเลยตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ใช้รถยนต์ 
เรียกว่าครบวงจร แล้วแบ่งเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มชาวไร่  
ที่ปลูกอ้อยมีชมรม คือ รัฐบาลให้เงินสมาชิก แต่เขาจะ
คิดค้นอ้อยที่หวานมากขึ้นและมีน้ำมาก แล้วสมาชิกเอา
พันธุ์ไปปลูก มันเพิ่มผลผลิต หรือแม้กระทั่งโรงงานผลิต
เอทานอลก็มีการแข่งขันกันให้ผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการ
ผลิตเอทานอล มันก็มีอุตสาหกรรมขึ้นมาในประเทศ 
แล้วมหาวิทยาลัยเขามีงานวิจัยที่โฟกัสเรื่อง R&D เขาใช้
ผลการศึกษาแล้วเอาอุตสาหกรรมเข้ามา รัฐเข้ามา 

ชาวไร่เข้ามา แล้วทุกคนมองเห็นภาพเดียวกัน มองเห็น
ประโยชน์” 

สำหรับเขา สิ่งที่น่าเป็นห่วงในวันนี้คือเรื่องของ
พลังงานสะอาด 

“น่าห่วงคือพลังงาน ยังไม่มีการทำ R&D อย่าง
แท้จริง เรื่องพลังงานเราต้องมองมันเป็นอุตสาหกรรม
ไม่ใช่ เกษตรกรรม คำว่าอุตสาหกรรมมันต่างจาก
เกษตรกรรมก็คือมันต้องการความแน่นอน ทรัพยากร
ต้องไม่ขาด เช่นคุณบังคับใช้เอทานอล 20 เปอร์เซ็นต์ 
หรือ 85 เปอร์เซ็นต์ สิ่งที่เปลี่ยนไปคือคุณภาพน้ำมัน
เบนซินที่มาผสมมันต้องเปลี่ยนคุณภาพไปด้วย แล้ว  
วันหนึ่งเกิดฝนแล้ง ปลูกอ้อยไม่ได้ คุณจะทำยังไง R&D 
ต้องเกิดเพื่อความแน่นอน อย่างไรก็ตาม R&D เป็นสิ่ง
จำเป็นให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน”  

เมื่อมองรอบทิศ ประเทศไทยยังคงติดขัดสารพัน
ปัญหา การวิจัยและพัฒนาจึงไม่ได้อยู่ในเส้นนำสายตา
ของรัฐบาล ถามพิภพว่าเราจะทำอย่างไรในสถานการณ์
อย่างนี้ เขาตอบว่า  

“สิ่ งที่ เราทำได้คือซื้อ R&D ก็คือ ซื้อบริษัท
เทคโนโลยี หรือบริษัทไลเซ่นทั้งหลาย ซึ่งเขาซื้อกันโดยมี
ระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้กำหนด พวกนั้นมีการันตี ว่าเมื่อ
ใช้แล้วมันไม่เสียหาย ฉะนั้น จุดเริ่ม R&D ในประเทศ 
เราอาจซื้อเทคโนโลยีเขามาก่อน แต่เมื่อครบกำหนดเวลา 
10 ปี เราก็ไม่ต้องต่อ แต่ เข้าไปดูแลการพัฒนา
เทคโนโลยีขึ้นมาเอง ทดแทนการซื้อเทคโนโลยี” 
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ฮอนด้าในประเทศไทยสามารถสำรวจความต้องการของ
ลกูคา้ในสว่นของรถจกัรยานยนต ์ทัง้รปูลกัษณ ์การใชง้าน 
และราคา นำมาพฒันาเปน็ผลติภณัฑไ์ด ้100 เปอรเ์ซน็ต ์
ยกเว้นในส่วนของเครื่องยนต์     

อดิศักดิ์ โรหิตะศุน บอกว่า ไม่สามารถมอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Honda ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ได้ หากไม่เหลียวไปดูบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น  

“ถ้าจะมองว่าญี่ปุ่นเขาสำเร็จได้อย่างไรในธุรกิจ
ยานยนต์ ในช่วงแรกบริษัทยานยนต์ของญี่ปุ่นไม่มีขีด
ความสามารถในการทำ R&D เหมือนกัน แต่ในญี่ปุ่นมี
ความรว่มมอืจากภาครฐั ภาคการศกึษา ในกรณขีองยานยนต ์
เขามี Japan automobile research institute หรือ 
JARI ทีส่รา้งขึน้มาโดยภาครฐัเปน็ผูเ้ริม่ตน้กอ่น เขาเริม่ตน้
ทำ R&D ของยานยนต์ขึ้น พวกผู้ประกอบการยานยนต์  
ก็ไปใช้งานจากตรงนั้น ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย เครื่องไม้

เครื่องมือ สนามทดสอบ ที่นั่นเขามีพร้อมหมด การ
ลงทุนจะมีภาครัฐเป็นแกนนำก่อน เอกชนก็ค่อยๆ เข้าไป
ซัพพอร์ต ภาคการศึกษาก็ค่อยๆ เข้าไป” 

เมื่อศูนย์การวิจัยและพัฒนาเข้ามาอยู่ในเมืองไทย 
หนา้ทีข่องบคุลากรไทยคอืการเรยีนรู ้และตอ่ยอด จนวนันี ้
สามารถนำเอาชิ้นส่วนภายในประเทศมาประกอบเป็นรถ
จักรยานยนต์ 

“สิ่งสำคัญที่สุดของ R&D คีย์ของมันคือเรื่องคน 
ทำอย่างไรจะสร้างคนตรงนี้ขึ้นมา ช่วงแรกๆ เรานำเอา
ชิ้นส่วนของญี่ปุ่นมาประกอบ ทำอย่างไรเราจึงจะผลิต  
ชิ้นส่วนอื่นๆ ในไทยขึ้นมาเองได้  

“ทำอย่างไรที่เราจะสามารถใช้วัตถุดิบในไทย ใช้
คนไทย ใชอ้ปุกรณเ์ครือ่งจกัรทีม่ใีนเมอืงไทยเพือ่ผลติชิน้สว่น
ที่มีมาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่น และการที่เรามี R&D ใน
ประเทศ สามารถทำให้เราใช้ชิ้นส่วนในจักรยานยนต์ได้ 

iTAP หรือ Industrial Technology Assistant Program 
คือ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ก่อตั้งขึ้น
มาเพื่อให้บริการภาคอุตสาหกรรมไทย ในการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต 

“จะเห็นได้ว่ากลุ่มการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความ
ตั้งใจที่อยากให้เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนา” ดร.สมชาย 
ฉัตรรัตนา เล่าถึงลักษณะงานของ iTAP เพราะ “มี
ตัวเลขที่เขาประเมินกันว่าประเทศที่เจริญหรือก้าวหน้าไป
มากๆ เอกชนต้องทำวิจัยให้เยอะๆ ไม่ใช่รัฐทำ เช่น 
ประเทศสหรัฐ งานวิจัยจะอยู่ในภาคเอกชน แต่ของ
ประเทศไทยเรา ปรากฏว่า งานวิจัยและพัฒนาอยู่ใน  
ภาครัฐหมดเลย เรามีสภาวิจัย เรามี สวทช. แล้วเราก็มี
มหาวิทยาลัยซึ่งทำวิจัยกันใหญ่เลย ถ้าไปดูสัดส่วน 
เอกชนทำน้อยมาก” 

เขามองว่า ประเทศไทยขาดแคลนวัฒนธรรมการ
ทำวิจัยเพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรม งาน
วิชาการจำนวนมากจึงไม่สามารถนำไปใช้งานในภาค
ธุรกิจได้ 

อีกเหตุผลหนึ่งที่ภาคเอกชนไม่ค่อยลงทุนทำการ
วิจัยและพัฒนา เพราะงานวิจัยเต็มไปด้วยรายจ่ายของ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ทั้งนั้น เขาย้ำว่า นี่ไม่ใช่ทัศนคติ แต่เป็น
ข้อเท็จจริง 

“ถ้าใครทำอยู่ในงานวิจัยหรือพัฒนา จะรู้ว่ามัน
ทำยากมาก สองใช้เวลานาน สามใช้เงิน แล้วผลลัพธ์
ออกมาไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่า นี่มันคือการเอาเงินใส่ลงไป
แล้วไม่ได้อะไรออกมา” 

ขณะที่ประเทศพัฒนาทั้งหลายต่างลงทุนทำการ
วิจัยและพัฒนา คำถามจึงมีว่า ทำไมเราไม่เดินตามนั้น 
เมื่อเห็นว่าปลายทางคือความสำเร็จ ดร.สมชาย บอกว่า 

0� 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ และรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 
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100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรถยนต์ 70-80 เปอร์เซ็นต์” 
กระแสสีเขียวที่กำลังครองโลก อุตสาหกรรม

รถยนต์ป้อนรถยนต์พลังงานสะอาดสู่ตลาดมากขึ้น เขา
มองว่า ในระดับนโยบายมองเห็นการสนับสนุนรถยนต์
พลังงานสะอาดต่างๆ แต่ขีดความสามารถในการพัฒนา
รถยนต์พลังงานสะอาด ประเทศไทยยังไม่พร้อม 

“เรายังไม่มีรถยนต์ที่เป็นแบรนด์คนไทย ฉะนั้น 
คุณจะบอกว่า Honda ต้องทำอย่างนี้อย่างนั้น พัฒนา
ตรงนี้ขึ้นมาในเมืองไทย อันนี้เราบอกไม่ได้ แต่เราบอกได้
ว่าคุณสมบัติของอีโคคาร์สิ้นเปลืองน้ำมันเท่าไหร่ แต่คน
ที่ทำคือ Honda ฐานที่เมืองไทย เราพัฒนาได้แค่ตัว
โปรดักท์ ยังพัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้” 

นอกจากความไม่แน่นอนของกระแสพลังงาน
แล้ว การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
รถยนต์ยังต้องคำนึงถึงความไม่แน่นอนต่างๆ มากมาย 

“ตัว R&D อย่างที่เรียนให้ทราบ มันเป็นการ
ทำงานเพื่ออนาคต เราไม่มีคำตอบ ณ วันนี้ 
Uncertaint ies ก็คือ . . . สมมุติ เราทำ R&D ด้าน
เทคโนโลยี เราคิดว่ารถมันต้องไปทางไฮบริด เราก็ทำ 
R&D ไปใหญ่ แต่ปรากฏว่าอีก 5 ปีข้างหน้าปรากฏโลก
เขาไม่เอากัน สิ่งที่เราทำไปตรงนั้นมันล้มเหลวหมดเลย 
เรื่องของสังคมที่เปลี่ยน เทคโนโลยีที่เปลี่ยน รวมถึงเรื่อง
กฎระเบียบที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เกิดมีการปรับปรุง 
สิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ กว่าจะได้มา 5 ปี เรา
ทุ่มอะไรไปเท่าไหร่ มันก็ทำให้เราเหมือนจั่วลม เรื่อง   
R&D มันค่อนข้างต้องระวัง เพราะจะลงไป 1 โครงการ 
ตอ้งดใูหแ้นแ่ลว้วา่ยงัไงจะไมจ่ัว่ลม แตม่นักม็จีัว่ลมนะครบั 
มันต้องพร้อมจะยอมรับกับความล้ม เหลวตรงนี้   
และใจร้อนไม่ได้” 

 

“เพราะองค์ประกอบต่างๆ เราไม่ครบ ความเสี่ยงสูงนี่ 
การวิจัยและพัฒนามันต้องการองค์ประกอบเยอะ” 

องค์ประกอบที่ เอื้อในการทำวิจัยไม่ได้อยู่ ใน
บริษัทหรือสถานประกอบการ ด้วยเหตุนี้ iTAP จึงเกิด
มาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ 

“ทำอย่างไรจึงจะหาคนเก่งที่มีทรัพยากรด้วยนะ
ครับ เข้าไปช่วยเอกชนทำวิจัย โจทย์คือแบบนี้ ถ้าเราหา
คนที่เก่งแล้วมีทรัพยากรแล้วพาไปหาเอกชน โอกาสที่เขา
จะลงทุนก็มีมากขึ้น” 

กลุ่มผู้ประกอบการที่ iTAP เดินเข้าหา จะเป็น  
ผู้ประกอบการ SME ยังไม่แข็งแรงนัก 

เมื่อจูงมือผู้เชี่ยวชาญไปคุยกับฟากผู้ประกอบการ
แล้ว แต่ผู้ประกอบการยังลังเล อาจจะด้วยค่าจ้างนักวิจัย
ที่สูงอย่างที่พวกเขาไม่เคยต้องจ่ายมาก่อน ในกรณีนี้ 
ดร.สมชาย บอกว่า iTAP ออกให้ครึ่งหนึ่ง 

ส่งผลให้ผู้ประกอบการหันมาลงทุนทำวิจัยและ
พัฒนาเป็นจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

“ตอนนี้เราก็ขยายเครือข่ายไปยังภูมิภาคต่างๆ 
ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้ไปช่วยอุตสาหกรรมในท้องถิ่นเขา 
แลว้เขากใ็ชผู้เ้ชีย่วชาญตามสถาบนัตา่งๆ ในทอ้งถิน่เขาดว้ย” 

ธุรกิจในขนาด SME จำเป็นถึงขนาดต้องลงทุน
ทำวิจัยและพัฒนาเชียวหรือ ดร.สมชาย บอกว่า ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ของโลกทุกวันนี้ เกิดมาจากห้องแถวทั้งนั้น 
“รถฟอร์ด เมื่อก่อนก็คือ มิสเตอร์ฟอร์ดคนเดียวทำ
โรงงานกับเพื่อน 2-3 คน ไมโครซอฟท์เมื่อก่อนมี 3 คน” 

เขายกตัวอย่างผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ เป็น  
ผู้ผลิตเบรกที่ไม่ต้องการใช้วัตถุดิบแร่ใยหินเนื่องจาก
แร่ใยหินเป็นมลพิษต่อร่างกาย iTAP พาผู้ประกอบการ

รายนี้ไปหาผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อเรียนรู้ จนถึงวันนี้   
ผู้ประกอบการรายนี้ผลิตสินค้าป้อนบริษัทรถยนต์ระดับ
โลก และผลิตภัณฑ์ของเขาก็ได้รางวัลผลิตภัณฑ์คุณภาพ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

“เราอยากสร้างไมโครซอฟท์หลายๆ บริษัท 
อยากสร้างฮิวเลตต์-แพคการ์ด อยากสร้างโซนี่ แต่พวกนี้
จะมาจากโรงงานเล็กๆ ทั้งนั้นเลย iTAP จะเข้าไป
แนะนำให้เขารู้จัก และไปทำให้เขาดูว่าเราสามารถลด
ความเสี่ยงจากการวิจัยและพัฒนาได้อย่างไร” 

ระหว่างทางที่ iTAP เดินมานั้น ดร.สมชาย บอก
ว่า คำถามหนึ่งที่ถูกสังคมตั้งคำถาม คือ iTAP ได้อะไร
จากการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เขาบอกว่า อย่าถาม
แบบนั้น แต่ “คุณต้องถามว่าประเทศได้อะไร มันใหญ่
กว่านั้นอีก ถ้าคิดเป็นวงจรที่ผมคิด เริ่มต้นก่อน สมมุติ 
เรามีเงิน งบก็ไม่เยอะมาก เราสนับสนุนโครงการละ 2-3 
แสน เขาก็ลงทุนไป แล้ววันหนึ่งเขาได้ยอดขายเยอะเลย 
ส่งไปขาย 30 ประเทศ ยอดขาย 3-4 ร้อยล้าน วันนั้น 
เขาจ่ายภาษีมากกว่าเงินที่เราลงไปเยอะเลย  

“ภาษีมันไปไหน มันก็ไปที่รัฐบาล รัฐบาลก็เอา
เงินมาช่วยคนอื่น มันก็เป็นวัฏจักร แล้วหลังๆ เขาก็ไม่
ค่อยต้องการเราแล้ว บริษัทที่โตขึ้น เขาก็มีแผนกวิจัยและ
พัฒนาของเขาเอง เขาก็จ้างนักวิจัยของเขาเอง เขาก็ไม่
เข้าข่ายที่เราจะไปช่วยแล้ว แล้วบริษัทพวกนี้จะเข้มแข็ง
ขึ้น แล้วเมื่อเกิดวิกฤติอะไร เขาจะไม่ตกใจมาก เพราะมี
ภูมิคุ้มกัน” 
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เคยเป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนเดินทางไปเรียนจนจบปริญญาเอกจาก University 
of Wales, UCC ประเทศอังกฤษ กลับมาเมืองไทย สอนหนังสือในช่วงสั้นๆ แล้วเลือกเดินเข้าโรงงานผลิต
แป้งแปรรูป   

จากวันนั้นถึงวันนี้นับเวลาได้ 25 ปี ที่ วีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา ทำงานอยู่ที่ Siam Modified Starch 
หรือ SMS จากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า หรือ QC สู่ กรรมการผู้จัดการ ผู้ริเริ่มทำการวิจัยและพัฒนา  
ในโรงงาน (R&D)  

ทุกวันนี้ SMS ผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดทั้ง food และ non-food ผลิตภัณฑ์บางตัวพัฒนาขึ้นมาจาก
การทำ R&D ดั่งที่เขาเปรยว่า “เราหนีด้วยงานวิจัย”  

 เขายังบอกอีกว่าการทำ R&D คล้ายการยิงปืนกล ต่อจากนี้คือประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่เข้าใจ
ธรรมชาติวิถีกระสุนที่วิ่งออกมาจากปากกระบอกปืนกล 

การทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่นำมาประยุกต์ใช้
ในภาคธุรกิจ มีหน้าที่อย่างไร 

หน้าที่หลักของ R&D ครึ่งหนึ่งคืองานค้นคว้า 
สว่นอกีครึง่คอืการสนบัสนนุดา้นการตลาด โดยปกตนิัน้ 
บริษัทอื่นเขาอาจตั้งยอดขายโดยมีหน่วยงานการตลาด
รับผิดชอบ แต่ผมให้หน่วยงาน R&D ร่วมรับผิดชอบ
การตลาดด้วย ไม่ได้วิจัยหาองค์ความรู้แล้วรายงาน
อย่างเดียว ต้องออกไปสนับสนุนทีมการตลาดตามที ่ 
เราตั้งงบประมาณเอาไว้ ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วย  

เพราะฉะนัน้ เขาจะทำสองอยา่ง หนึง่ เอาความรู้
ที่ค้นคว้ามาสร้างโปรดักท์ใหม่หรือสร้างแอพพลิเคชั่น
ใหม่ไปขาย อีกส่วนหนึ่ง รับเอาความต้องการของ
ลูกค้ามา อาจจะเป็นของใหม่หรือของเก่าที่เขายังไม่
เคยใช้มาก่อน เอาความรู้มาทำเป็นธุรกิจให้ได้ ทั้ง 
Push และ Pull  

Push คอื สว่นทีเ่ราคน้ควา้เหมอืนมหาวทิยาลยั
ทั้งหลายค้นคว้ากัน ส่วน Pull คือ ความต้องการของ
ตลาดมอีะไรบา้ง ซึง่จะเปน็ของใหมท่ีเ่ราคน้ควา้ บางอนั
เป็นโปรเจ็คท์ยาว บางอันเป็นโปรเจ็คท์สั้น  

ผมเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการสร้างหน่วยงาน 
R&D ในระดับบริษัท ซึ่งเขาเห็นความสำคัญ และให้
ทรัพยากรค่อนข้างเยอะ ส่วนหนึ่งผมเป็นผู้บริหารเอง 
กแ็อบขโมยเอาของคนอืน่มาทีห่นว่ยงาน R&D คอ่นขา้ง
เยอะ (หัวเราะ) แต่ผมคิดว่ามันสร้างไม่ง่ายนะ มันก็
เป็นความชอบของการบริหารด้วยที่แต่ละท่านจะเน้น
ไปด้านไหน บางแห่ง ผู้บริหารเน้นหนักไปที่ 
engineering ก็จะเน้นไปที่ Process Technology 
ขณะที่ห้องแล็บ เผลอๆ เล็กเท่ารูหนู ไม่ได้ให้  
งบประมาณ ไม่ได้ให้ความสำคัญ หรืออาจมองไม่เห็น
ว่ามันมีประโยชน์ ก็จะเน้นในสิ่งที่ตัวเองถนัด  

ขณะที่ผมมาจากสายวิทยาศาสตร์ เราก็มอง
เห็นโอกาสเยอะว่าทำอะไรแล้วมันจะได้อะไร ตรงนี้
ทำให้เราทุ่มทรัพยากรลงมาเยอะ  

หน่วยงาน R&D ของที่นี่ ไม่ได้ขลุกแต่กับงานวิจัย 
แตต่อ้งตดิรถทมีการตลาดออกไปดวูา่โลกตอ้งการอะไร 

ถูกต้อง ไปด้วยกัน บางทีไปคุยแค่คอนเซ็ปต์ 
หรือบางทีไปคุยถึงปัญหา ผมยกตัวอย่างเช่น ในวงการ
กระดาษทุกวันนี้ การผลิตกระดาษสีขาวแข่งขันกัน
เยอะเหลือเกิน เขาก็ตั้ งคำถามว่าทำอย่างไรให้
กระดาษของเขามีต้นทุนต่ำลง มันก็ไม่ยากหรอก เราก็
ไปดูว่าวัตถุดิบที่ประกอบเป็นกระดาษมีอะไร แล้ว
อะไรมันถูกที่สุด ก็ปรากฏว่าตัว filler มันถูกที่สุด ก็
เกิดคำถามตามมาว่าถ้าถูกที่สุดแล้วทำไมไม่เพิ่มให้มัน
มีจำนวนมากกว่าตัวอื่น ซึ่งมันสามารถเพิ่มได้แต่จะไม่
เป็นกระดาษ เพราะมันยุ่ย ไม่แข็งแรง แล้วเราสามารถ
แก้ได้ไหม  

ฉะนัน้ กต็อ้งรูเ้ทคนคิการทำกระดาษ รูก้ารบา้น  
ที่เขาให้มา หรือบางครั้งเราก็เสนอว่าคุณสามารถทำให้
ถูกลงได้นะโดยวิธีการที่เรานำเสนอแบบนี้ เมื่อเราได้
คอนเซ็ปต์แบบนี้ เราก็นำมาทดสอบ  

อย่างในกระดาษเป็นเรื่องของ Coating 
material ให้ผิวกระดาษเรียบ แล้วทำอย่างไรให้
กระดาษที่ผ่านขั้นตอนนี้ราคาถูก เราก็ทำแบบเดิมคือดู 
Cost structure แล้วตัวที่ถูกที่สุดควรจะเพิ่มขึ้น แต่
เพิ่มขึ้นทางเทคนิคจะมีข้อจำกัดบางอย่าง ซึ่งเราต้องรู้
ว่าข้อจำกัดมันอยู่ตรงนี้ ฉะนั้น การทำวิจัยจะแก้
ปัญหาที่ตรงนั้น แล้วเราก็นำเสนอผ่านขั้นตอนการ
ทดสอบ ซึ่งขั้นตอนการทดสอบโดยเฉพาะในโรงงาน
มันไม่ใช่เรื่องยอมรับกันง่ายๆ เพราะอย่างสมมุติ เรา
ทำโปรดักท์ได้ เหมือนกับคนอื่นเขา คุณเอาไปใช้สิ มัน
พูดกันง่ายๆ แบบนั้นไม่ได้ เท่ากับว่าเราต้องมี 
Technical team มีการทำการทดสอบ ทดลองใน
สเกลเล็ก สามารถอธิบายให้เขาฟังได้ ก็จะเห็นว่าเขา
จะมามัวนั่งทำ R&D แล้วเขียนรายงานจบ ไม่ได้ ต้อง
ไปซัพพอร์ต ไปรับการบ้านมา ต้องทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น 

จะเห็นความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากคนที่อยู่
ศูนย์วิจัยใช่ไหมครับ เขาจะอยู่แค่นั้น จะไม่เอามาทำ
มาค้าขาย แต่ถามว่าการศึกษาจำเป็นไหม การศึกษา
มันก็มีพื้นฐาน (Fundamental) ของมันอยู่ แต่ในแง่
ของธุรกิจ มันต้องออกมาในแนวนี้ แต่ผมเข้าใจว่าถ้ามี
หน่วยงานในอุตสาหกรรมคล้ายที่ผมพูดอยู่มากขึ้น   
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ผู้ประกอบการเขาจะมองเห็นว่าถ้าเราลงไปทั้งคน  
ทั้งสถานที่ทั้งเครื่องมือ มันก็จะได้ประโยชน์ แต่ต้อง
ยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย การใช้เครื่องมือหรือสถานที่
มันไม่ใช่เรื่องยาก เพราะคนที่มียอดขาย 5,000 ล้าน
บาท ทำแล็บ 10 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือ 20 ล้านบาท 
มันนิดเดียว แต่คนทำต้องมีความเข้าใจ จะเริ่มยังไงให้
เขามีประสบการณ์ เทรนตัวเองด้วย องค์กรเทรนด้วย 
ตรงนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุด 

เราเริ่มเห็นข้อดีของการทำ R&D ในแง่ของการตอบ
โจทย์ความต้องการทางการตลาดแล้ว แล้วได้มีการ
พิสูจน์ไหมครับว่าจำนวนยอดขายที่ได้มามีส่วนที่ได้
จากการทำ R&D กี่เปอร์เซ็นต์  

จากยอดขายที่เป็นของใหม่ เราก็จะตั้งระยะ
เวลาไว ้เพราะของใหมใ่นเดอืนแรกๆ มนัมผีลตอ่ยอดขาย
ได้ไม่เยอะหรอก ก็ปล่อยให้เขาเป็นของใหม่ 24 เดือน 
เป็นต้น ในเดือนที่ 23 เดือนที่ 24 ของเหล่านี้ก็จะเริ่ม
กลายเป็นของเก่า ยอดขายก็เพิ่มขึ้น ของใหม่เป็น
สัดส่วนเท่าไหร่ ผมให้นโยบายไว้ว่า 10 เปอร์เซ็นต์จะ
ต้องเป็นของใหม่อยู่ตลอด ทั้งโปรดักท์ใหม่ หรือจะเป็น
โปรดักท์เก่าแต่แอพพลิเคชั่นใหม่ บางปีก็ทำได้ บางปีก็
ทำไม่ได้ ตั้งไว้เป็นทิศทาง  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องมี Value added 
เพิ่มขึ้น เพราะเราอยู่ในวงการ Modified Starch เรา
ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ขณะที่คนอื่นทำ Modified Starch 
ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ อย่างผม เริ่มต้นจากแป้งดิบ 
เขาอาจเริ่มจากหัวมัน เขาก็กินส่วนต่างตรงนั้นเยอะ
แล้ว ในเชิง Cost Structure ถ้าทำ Simple Product 
เรามีความเสียเปรียบในการแข่งขันตั้งแต่นาทีแรกแล้ว 
เราก็ต้องค้นคว้าในสิ่งที่เขายังไม่ได้ทำ ต้องหา Value 
added หรือฟังก์ชั่นที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำ เพื่อที่เราจะ
ได้ตั้งราคาให้มี Value added ที่สูงกว่าเดิม สักพัก
หนึ่ง สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นของเก่าคนอื่นก็จะก็อปปี้ 
เพราะฉะนั้น ต้องหนีกันด้วยงานวิจัย 

คณุบอกวา่เปน็สว่นหนึง่ในรเิริม่การทำ R&D ของทีน่ี ่
อยากทราบว่าเริ่มอย่างไร 

ผมมาทำงานที่นี่เมื่อ 25 ปีก่อน ผมเริ่มจาก 
QC (Quality Control) แต่เดิม ผมเป็นอาจารย์สอน
หนงัสอื ภาควชิาเคม ีรามคำแหง จากทีจ่บปรญิญาเอก
มาจาก University of Wales, UCC ที่อังกฤษ   
กลับมาก็มีเพื่อนอยู่โรงงานทำแป้ง ก็ชักชวนมาอยู่ที่
หน่วยงานวิจัย ในตอนนั้น บริษัทก็ไม่ได้มีหน่วยงาน
วิจัย เป็นการร่วมทุนผลิตผลิตภัณฑ์ แค่ผลิตเป็น 
ออกแบบแพลนได้ รอวัตถุดิบจากเมืองไทย ผลิตเป็น 
Modified Starch แล้วตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตาม

สเป็คที่กำหนด  

เป็นงานรูทีน? 
เป็นงานรูทีน ผมบอกถ้าอย่างนั้นไม่ต้องจ้างคน

ที่จบปริญญาเอกหรอก เพราะมันไม่จำเป็น แต่
เนื่องจากว่าบริษัทนี้มี Joint venture กับบริษัทต่าง
ประเทศ ซึ่งเขามีหน่วยวิจัย ตอนสุดท้ายเราจึงเข้าใจว่า
ทำไมจะต้องจบระดับสูง เพราะมันไม่ได้เบสิกอย่างนั้น 
ในที่สุดได้ไปเทรนงานที่ต่างประเทศ ก็เห็นว่าหน่วย
งานวิจัยของเขามีตั้ง 150-160 คน เครื่องมือของเขา
มันมากกว่าในมหาวิทยาลัยเราเสียอีก ในช่วง 25 ปี
ก่อน เริ่มเห็นแล้วว่าถ้าใช้ความรู้เข้าไปดีลกับมัน มันมี
รายละเอียดเยอะ ปัญหาของผมคือ แล้วเราจะสร้าง
ทีมของเราอย่างไรจาก QC ให้มัน Contribute กับ
การอยู่ของบริษัทได้ นั่นเป็นโจทย์ที่หนักมากช่วงที่ผม
ทำงานใหม่ๆ  

อะไรเป็นจุดหักเหว่าต้องมี R&D  
ตอนนั้นผมกังวลว่าทำแต่ QC แล้วยังไงล่ะ 

เขาก็จ้างเราไม่น้อยนะ เพราะเราได้ทุนรัฐบาล จบมา
เขาก็ให้เงินเดือนอย่างน่าประทับใจ ก็คิดหาทาง หนึ่ง 
เราไดไ้ปเทรนไดไ้ปเหน็ สอง ทำอยา่งไรจะเริม่หนว่ยงาน 
R&D พอเริ่ม R&D ถ้าเจ้าของหรือผู้ลงทุนมองไม่เห็น
ว่าผลตอบแทนมันได้ยังไง อันนี้ลำบากที่สุด คือ  
ไม่เข้าใจ ยูมีแต่ค่าใช้จ่าย แล้วเมื่อไหร่จะออกมาเสียที 
อะไรอย่างนี้เป็นต้น  

ทั้งหมดนี้จึงเป็นแนวคิดว่า ผมจะทำสองอย่าง
ควบคู่กันไป ทั้ง QC และ R&D ผมก็เริ่มให้ R&D 
คาบเกี่ยวการตลาด ซึ่งช่วงต้นผมยังไม่ได้รับผิดชอบ
การตลาด ยังไม่ได้เป็นผู้บริหาร ช่วงนั้นก็ยากลำบาก 
แต่ด้วยมันเป็นบริษัท Joint venture ก็ช่วยได้มาก 
ทางนั้นเขามีหน่วยงาน R&D ก็ประสานกับเรา 
เนื่องจาก R&D เป็นเรื่องของโปรดักท์ค่อนข้างละเอียด 
ต้องมีความรู้ด้านเคมีค่อนข้างมาก ทำ QC เท่านั้น  
ไม่พอ ต้องรู้ด้านเคมี รู้แอพพลิเคชั่น จึงจะสื่อสารกับ
ทางดา้น Joint venture รูเ้รือ่ง จงึจะสือ่สารกบัตลาดรูเ้รือ่ง  

เราเริ่มที่จะเซ็ตทีมให้มี Multi function มี QC 
ด้วย มี R&D ด้วย มีการตลาดด้วย แล้วต้องเชื่อมกัน 
ถ้าตรงนี้เชื่อมกันไม่ได้ ตายตั้งแต่ 5 ปีแรกแล้ว เพราะ
มันจะมีแต่ค่าใช้จ่าย แต่ยังไม่มีงานวิจัย จุดสำคัญ ผม
ว่าโมเดลที่จะขับเคลื่อนในระดับประเทศ ถ้าเราเริ่มต้น
จากที่ว่าทุกโรงงานมี QC อยู่ มีนักวิทยาศาสตร์ มีนัก
เคมี มีเครื่องมือ ยังไม่ต้องไปไกลขนาดสร้างศูนย์วิจัย
ขึ้นมา เพราะหากสร้างขึ้นมา คนทำงานไม่เป็นอีก เริ่ม
จาก QC นี่แหละ แล้วกระโดดข้ามจาก QC เป็น  
พื้นฐานตัวโปรดักท์ ส่งทีม QC ไปทำความรู้จักกับ
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ด้านการตลาด ปัจจุบันก็มีไป แต่เขาไปในลักษณะ
ตรวจสเป็ค ไปบอกเขาว่ามันตรงตาม ISO หรือเปล่า 
ส่วนใหญ่อยู่แค่นั้นแล้วจบ ส่วนใหญ่จะไม่เจาะลึก
เข้าไปว่าเอาไปใช้งานฟังก์ชั่นอะไร ประโยชน์อะไร 
แล้วจะตั้งเป็นโจทย์เล็กๆ เอามาเริ่มศึกษาค้นคว้า   
ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นได้ เมื่อเริ่มมีคอนเซ็ปต์ มีโจทย์
แล้วเราแก้ได้ หรือจาก QC ก็เริ่มบอกได้ว่าจาก
โปรดักท์สามารถเปลี่ยนแปลงไปนู่นไปนี่ได้ไหม มันก็
เริ่มขยายตัวเป็นงานที่ลึกขึ้นๆ ถึงเวลานั้นก็อาจจะจ้าง
ปริญญาโทเข้ามา จ้างปริญญาเอกเข้ามา ก็จะเป็น  
งานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นๆ นี่เป็นวิธีการพัฒนา 

การทำ R&D ควรเริ่มจาก QC โดยทำงานร่วมกับ
การตลาด คำถามคือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารควรมอง
อย่างไร 

อาจจะใช่ (หัวเราะ) ก็อาจต้องเริ่มจากนโยบาย
รัฐบาล อาจต้องยกกรณีศึกษาบ่อยๆ ยกในเมืองไทย 
ในเกาหลี ในไต้หวัน ในที่สุดมันจะไปโยงกับเรื่องสิทธิ-
บัตร อ่านเป็นไหม เพราะสิทธิบัตร มันให้ไอเดียดีมาก 
ไอเดียเป็นสิ่งที่สำคัญ  

อย่างเกาหลี ไต้หวัน จะมีหน่วยงานนี้โดย
เฉพาะเลย ได้ไอเดียก็จะส่งต่อไปให้นักค้นคว้าเขาทำ  

ถ้าเราไม่มี Joint venture โอกาสที่จะพัฒนาเป็น
ไปได้มากน้อยขนาดไหน 

จะยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่ง พอมันไม่มีตัวอย่าง 
อธิบายอย่างนี้ก็ไม่เห็นภาพ แต่ถ้าไม่มี Joint venture 
แล้วจะเริ่มอย่างไร ผมแนะว่า มันควรจะมีที่ปรึกษาที่

เคยเล่นในวงการธุรกิจที่เชื่อมต่อการตลาดได้ และเคย
เป็นผู้บริหารด้าน R&D มาแล้ว ถ้าอย่างนี้มันจะเร็วขึ้น
อีกขั้น มีโมเดลให้ทำ บางที เราจบออกมาจาก
มหาวิทยาลัย มันก็อยู่ในสไตล์มหาวิทยาลัย อยู่ใน
กรอบมหาวิทยาลัย ไม่ไปไหน มันต้องออกมาทำธุรกิจ
แล้วเอาวิชาการที่มีอยู่ไปประยุกต์มันให้ได้ นี่คือวิธี  
ตั้งหลัก ซึ่งถามว่าค่าใช้จ่ายเยอะไหม ก็ไม่ได้เยอะนะ 
แต่พอตั้งแล้วทำอะไร คนที่จะมาทำถ้า Blank ในหัวนี่
ตายเลย  

ในช่วงแรกเริ่ม คุณมีคำอธิบายหรือจูงใจให้ระดับ  
ผู้บริหารเห็นข้อดีของ R&D อย่างไร ต้องให้แน่ใจ
ว่าเมื่อเขาใส่เงินไปแล้ว สภาพมันต้องไม่เหมือน
น้ำซึมบ่อทราย 

ผมโชคดี ในกลุ่มนี้เขา Joint venture ที่เป็น
ฝรั่ง ซึ่งเขาเป็นตัวนำด้วยซ้ำ คุณต้องมีหน่วยงาน R&D 
นะ ฝรั่งเขาบอกว่าจะเซ็ตอัพโรงงานให้ คุณต้องมีคนที่
สามารถมารับลูกส่งต่อได้ คนไทยก็ลงทุน รับลูกให้ทัน 
เป็นดีมานด์แบบเขา ก็ไปหาเพื่อนที่มีความรู้ด้านเคมี
ตรงตามสเป็คเขา เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นก็จะรับทราบ
แบบนั้น ถึงตรงนั้น เมื่อเราเข้ามาก็ต้องแสดงบทบาท
แล้ว มัวแต่รับเขามันไม่ได้ เรามีหน่วยงานแล้ว แล้วทำ
ยังไงต่อ จะเอาแค่ QC ก็ได้ แต่มันคงไม่ไปไหน ก็สรา้ง 
R&D เขา้มาเชือ่มการตลาดซึง่เปน็ลกูโซอ่ยา่งทีว่า่ 

ผลประกอบการระดับไหนจึงจะมี R&D 
ผมว่านะ อย่าง SMS และ SQS เรามียอดขาย

ประมาณ 3,000 ล้านบาท จริงๆ ตอนที่เรามี R&D 
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เริ่มตั้งแต่ 25 ปีที่แล้ว ยอดขายเรา 500 ล้านบาท ถ้า
จะเริ่มก็เริ่มตั้งแต่ 500 ล้านบาทก็ได้ แต่เจ้าของต้องมี
ความเข้าใจ 

ถ้าต่ำกว่านี้ไม่คุ้ม? 
ผมไม่อยากพูดแบบนั้น อย่างห้องแล็บ มันเริ่ม

จากจำนวนไมเ่ยอะ ไมจ่ำเปน็ตอ้งเปน็ศนูยว์จิยั ไมจ่ำเปน็
ต้องเป็น Building ใหญ่ๆ ขอให้มี Activity ก่อน   
มีจำนวนคนไม่เกิน 5 คน มีเครื่องไม้เครื่องมือ ซึ่ง QC 
ซัพพอร์ตอยู่แล้ว อาจจะมากขึ้นอีกนิดหน่อย อาจจะ
ต้องสร้าง Pilot scale ขึ้นมาอีกนิดหน่อย ซึ่งยอดขาย
ผมว่าอยู่ในระดับ 500 ล้านบาท ก็แบ่งสบาย ปีหนึ่ง  
มีเงินรันอยู่สัก 2 ล้านบาท ผมว่าไปได้สบาย 

จริงๆ ถ้าไปดูต้นทุนของค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
R&D มันน้อยมาก ไม่ต้องไปคิดว่ากำไรเท่าไร ขอให้
แบ่งออกมาจากยอดขาย มีความเข้าใจและอดทนกับ
มันสักนิดหนึ่ง หาทีมงานซึ่งมีหัวมีความอยากทำ 
อยากค้นคว้า  

ในการเริ่มต้น เราขอความช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญได้
ใช่ไหมครับ 

อันนี้ควร อย่างระดับนโยบายทำได้เลย ผู้
เชี่ยวชาญในประเทศอาจจะมีน้อย ส่วนใหญ่มีลักษณะ
นักวิชาการไม่เคยสัมผัสอุตสาหกรรม พวกนี้อย่า เอา
ไว้เฟสหลัง ต้องเอาธุรกิจนำ เคยเห็นธุรกิจ เคยเห็น
โอกาสทางธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ เอามาช่วย
สร้างหน่อย ให้งบประมาณไป รัฐอาจจะช่วยครึ่ง ให้
มันเดินหน้าไปได้ ยกเว้นภาษีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งรัฐชอบ
ทำ (หัวเราะ) แต่หลักก็คือให้มีคนเชี่ยวชาญ  

ผมวา่เรือ่ง Cost ไมน่า่จะเปน็เรือ่งหลกั ผมคดิวา่  

นโยบายสนับสนุนต่างๆ ยกเว้นภาษี เครื่องมือนำเข้า 
ความจริงแล้วมันไม่ได้ไม่เยอะหรอก ในแง่ธุรกิจ ถ้า
เปรียบเทียบยอดขาย ถ้าคนทำเป็นพันล้านแล้วเซฟได้
ไม่กี่ล้าน เขาบอกเสียเวลา เกาไม่ตรงจุด ปัญหาคือที่
มันจะเกิดขึ้นมาจะทำยังไง อย่างที่เล่าให้ฟังทั้งหมด 

แล้วตรงไหนจึงจะตรงจุด 
มันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรม เริ่มจาก QC ทำ

อย่างไรให้ไปถึงตรงนั้น ถ้าบริษัททำเองไม่ได้ รัฐช่วยใน
ลักษณะหาผู้เชี่ยวชาญ เป็น R&D Director มาเซ็ตอัพ
ให้เลย จัดงบให้เลย จัดเครื่องมือให้เลย แถมหาคนมา
ให้ยิ่งดีใหญ่ ควรจะตั้งโจทย์นิดๆ ให้ได้เลย ต้องมี
เซนส์ของการตลาด เพราะไปตั้งโจทย์ Fundamental 
มันไม่ถึงสักที ขั้นตอนที่ผมเล่าไม่ยากเลยนะ ใช้เงินไม่
เยอะ ทุกบริษัทมี QC อยู่แล้ว ถ้าเอาให้ง่าย ทำเป็น  
กลุ่ม อย่างปทุมธานีมี 50 บริษัท มีนโยบายของปทุมฯ 
ใช้ R&D มานั่งคุยกัน จะเอาผู้เชี่ยวชาญรวมกลุ่มแล้ว
เซ็ตคล้ายๆ กัน แต่โจทย์ของแต่ละบริษัท โปรดักท์ของ
แตล่ะบรษิทัคงไมเ่หมอืนกนั อยา่ไปกอ็ปปีก้นั ไมอ่ยา่งนัน้
ก็แข่งกันตาย อาจจะมีผู้เชี่ยวชาญมาแข่งกัน มาจาก
ฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่ง มาจากอังกฤษสักกลุ่มหนึ่ง เขามอง
อยา่งนี ้คณุไปเซต็แบบนี ้เพือ่ทีจ่ะสรา้งศนูย ์สรา้ง R&D 
function ขึ้นมาภายใต้การแนะนำของเขาเลย  

เหมือนการสร้างบ้าน แต่เราออกแบบไม่เป็น 
อยากจะสร้างบ้าน เราก็บอกว่ามีงบฯเท่านี้ แต่สร้างไม่
เป็นนะ เขียนแบบก็ไม่เป็นนะ ถ้าบอกมาว่า มันอย่างนี้
อย่างนี้ติติงได้ แค่นั้นก็พอแล้ว 

ผู้ประกอบการไทยสามารถทำเองเริ่มเองจากศูนย์
เลยได้ไหม 
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เราคงจะไปให้เขาทำเต็มรูปแบบไม่ได้ ขอให้มัน
เกิดขึ้นมา แล้วพนักงานของเราต้องเป็นคนวางอนาคต
ว่าจะทำอะไร เพียงแต่ในช่วงต้นถ้าคุณไม่มีหลักให้
เกาะมันจะยาก ถามว่าอย่างสมมุติ หน่วยงานวิจัยใน
เมืองไทยก็เยอะแยะไป MTEC (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวสัดแุหง่ชาต)ิ กม็ ีมหาวทิยาลยักม็ ีทำเสมอืนหนึง่ 
รัฐให้งบประมาณมา แล้วจ้างหัวหน้า MTEC มาช่วย
ทำหน่อย ช่วยองค์กรเล็กๆ นี่แหละ จะเอาเท่าไหร่ 
เขียนงบมาให้หมด นี่เป็นการบ้านอีกอย่างหนึ่ง อาจจะ
ทำได้ก็ได้ ก็ทำในสไตล์ที่เขาทำซึ่งอาจไม่ได้สัมผัสการ
ตลาด ก็ให้การบ้านอีกแบบก็ได้ แทนที่จะบอกว่า มี
โปรเจค็ทอ์ะไรเดีย๋วมานัง่ทำให ้ เพราะตอนทำโปรเจค็ท์
มันเป็นขั้นตอนที่มีรายละเอียดแล้ว เป็นงานหนึ่งหลัง
จากที่ เราสร้างองค์กรขึ้นมา ตอนนี้องค์กรเรายัง  
ไม่สร้างเลย ฉะนั้นคนที่ให้โปรเจ็คท์ บางทีมันตรงหรือ
ไม่ตรงก็ไม่รู้  

คุณพูดถึงผลจากการทำ R&D ในด้านสวยงาม 
แล้วด้านลบล่ะ 

มี ปัญหามีแน่นอน เราต้องยอมรับว่างาน
ค้นคว้าเหมือนการที่เรายิงปืนกลออกไป พอยิงออกไป
รอ้ยนดั มนัเขา้เปา้ไมก่ีน่ดั ซึง่บางทมีนักบ็ัน่ทอนกำลงัใจ 
คนที่อยู่ในวงการนี้ต้องทำความเข้าใจกับมัน มันก็
เหมือนยิงปืนกลนั่นแหละ กระสุนมันเข้าเป้านัดเดียว
มันก็ได้แล้ว (หัวเราะ) ต้องเข้าใจ เพราะฉะนั้น ในอดตี
ที่ผ่านมา มีหลายอย่างเลยที่เราทำแล้วมันล้มเหลว   
มคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ เหน็ของกองอยู ่ มนัทำใหเ้ราไมอ่ยาก
จะเห็น (หัวเราะ)  

ที่บอกว่ายิงปืนกลไม่เข้าเป้า มีการวิเคราะห์ไหมว่าที่
ไม่เข้าเป้าเพราะอะไร 

มองในเชิงของ Fundamental มากกว่านะที่ผม
พูด หากว่าเราตั้งเป้าว่าอยากได้วัสดุสักอย่างหนึ่งที่มี
คุณสมบัติแบบหนึ่ง เราก็เดินทางไป พอทำทีไรก็ไป  
ไม่ถึงสักที คือไม่ได้อย่างที่ตั้งเอาไว้ อันนี้ไม่บรรลุ  
เปา้หมายทีว่าง แตไ่มไ่ดห้มายความวา่สิง่ทีเ่ราทำมนัไรค้า่ 
ก็ต้องเขียนรีพอร์ตว่าองค์ความรู้ตรงนี้ วันหลังอย่าไป
แบบนี้นะ มันเสียเวลา  

มองจากตรงนี้ คุณคิดว่าภาครัฐจะเข้ามาร่วมในการ
ส่งเสริมให้เกิด R&D ในภาคอุตสาหกรรมอย่างไร 

ผมว่าในส่วนของภาครัฐ มันอยู่ที่หลายๆ 
หน่วยงานที่เป็นศูนย์ เขาจะมีความรู้ลึกในส่วนทฤษฎี
ของเขา ทีนี้ การเชื่อมต่อระหว่างทฤษฎีกับธุรกิจ ผม
คิดว่ารัฐน่าจะช่วยได้ อย่างโครงการที่ MTEC ทำอยู่นี่
ใชไ้ดเ้ลย ถา้ผมจะทำวจิยักจ็ะหนกัไปทางแอพพลเิคชัน่ 

แล้วหลักการพื้นฐาน (Fundamental) จะใช้เวลาน้อย
กว่า แต่ว่าถ้าเราถามคำถามเชิงหลักการพื้นฐานใน
ศูนย์ต่างๆ คงจะมีคำตอบให้ การเชื่อมต่อที่ตรงนี้  
น่าจะดี มันมีทุนมีอะไรต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อมาซัพพอร์ต
ตรงนี้ ก็จะช่วยเร่งได้ 

ภาคอุตสาหกรรม ผมมองว่ากลุ่มย่อยๆ ที่
กำลังพัฒนาตัวเองควรจะเริ่มสร้างองค์กร R&D ขึ้นมา 
ถามว่าเพื่ออะไร ก็เพื่อสร้างโปรดักท์ของตัวเองผ่าน 
R&D ให้มันมี Value added ที่สูงขึ้น ไม่ใช่ Value 
added ในเชิงการตลาด เปลี่ยน Package อันนั้นไม่
เอา ต้องเอาตัว Performance ของตัวโปรดักท์ซึ่ง
แต่ละสาขาผมว่ามันมีตัวนั้นอยู่ แต่การที่จะสร้างอันนี้
ได้ก็ต้องสร้างตัวองค์กรขึ้นมาให้ได้ ไม่มีทางอื่น ถ้าไม่
สร้างก็จะไปในแนวของทางด้าน Process techno-
logy แต่ส่วนที่จะสร้างความหลากหลายของตัว
โปรดักท์ก็ต้องมี R&D หนีไม่พ้น 

มองเห็นช่องว่างอะไรไหม ในแง่คุณภาพของคน  
ที่รับเข้ามากับความคาดหวังของบริษัท 

ความคาดหวังสมัยนี้นะ การศึกษาที่มาจาก
มหาวิทยาลัย มันไม่ลึกพอ สมัยก่อนผมมองว่า  
พื้นฐานแข็ง ช่วงหลังมานี้พื้นฐานเราไม่ค่อยแข็ง แต่มัน
มองภาพกว้าง รู้นู่นนิด รู้นั่นหน่อย พอเจาะลงไปลึกๆ 
แล้วมันไม่ได้ เมื่อพื้นฐานไม่แข็ง หัวที่เราจะประยุกต์
มันจะลงลึกไม่ได้ มันจะอยู่กลางๆ หรือผิวๆ ตรงนี้
อยากได้มากเลย ทำยังไงก็ตามไม่ว่าหลักวิชาอะไร
ก็ตาม ต้องลงลึกจริงๆ ให้ประยุกต์ใช้งานได้ อย่าไป
กังวลมากว่าถ้าลงลึกจะไม่มีเวลาไปรู้ว่าในเชิงแอพพลิ-
เคชั่น ไอ้นั่นเอาไปใช้อะไรบ้าง มีประโยชน์อะไรบ้าง  

ผมคิดว่าตอนเรียนหนังสือมันยังไม่ถึงเวลาที่จะ
ไปบอกว่าพอเรียนวิชาหนึ่งแล้วเราต้องรู้ไปหมด มันก็
เลยกว้างเกินไป ได้อย่างเสียอย่าง พอกว้างเกินไปก็
ไม่รู้ลึก พอไม่รู้ลึก เมื่อมาทำงานจริงๆ มันก็ประยุกต์
ใช้งานได้ไม่ลึกซึ้ง คิดสู้ฝรั่งไม่ได้ 

การทำ R&D ให้ความสำคัญเรื่องคน คุณบอกว่า
ต้องสัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติ คนที่จะเข้ามาร่วมทีม
ตรงนี้ต้องมีทัศนคติอย่างไร 

ต้อง เป็นคนที่ มี ความคิด เป็นของตั ว เอง 
ทัศนคติในเชิงอยากรู้อยากเห็นอยากค้นคว้า ตั้ง
คำถามกับสิ่งต่างๆ พูดง่ายๆ ต้องเน้นในหลักการ  
พื้นฐานให้แน่นเพื่อต่อยอด ก็หมายความว่าพอเรารู้
หลักที่ดี พอมีโจทย์เข้ามาต้องมีหัวในการประยุกต์   
นี่คือคาแรกเตอร์ของนักค้นคว้า หาประโยชน์จากมัน
แล้วต่อยอดให้ได้ 
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ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโลก

ทราบกันดีว่า กุญแจสำคัญของปัญหาสภาวะโลกร้อนคือการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศอันเกิด
จากกิจกรรมของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ 

คำถามง่ายๆ จึงมีอยู่ว่าแล้วเราจะมีวิธีจัดการกับปัญหานี้อย่างไร  
ทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) มีอยู่ 2 แนวทางเท่านั้นคือ ลดกิจกรรมที่

ปล่อยก๊าซโดยใช้เทคโนโลยีเดิม หรือใช้เทคโนโลยีใหม่มาช่วยในการลดปริมาณก๊าซที่ปล่อย   
ทุกๆ ประเทศพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแนวทางแรกซึ่งหมายถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ

ต้องชะงัก! 
การใช้เทคโนโลยีมาช่วยจึงเป็นทางเลือกที่เหลืออยู่ นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) อีกด้วย  
ปัญหาคือเทคโนโลยีดีๆ ส่วนใหญ่อยู่ในมือของประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีการคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา (IPRs) เป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันการละเมิดเทคโนโลยีที่ได้วิจัยพัฒนามา 
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจึงพยายามเรียกร้องให้กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหากลไกมาในการลดอุปสรรค

ในการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้น   
ผลการเจรจาในประเด็นการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประชุมที่กรุงโคเปนเฮเกนสรุปว่า 

ทุกๆ กลุ่มเห็นชอบร่วมกันที่จะตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี (Technology Executive Committee) ขึ้น
มาทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู่ประเทศกำลัง
พัฒนา  

ขอ้เรยีกรอ้งทีช่ดัเจนของกลุม่ประเทศกำลงัพฒันาคอื นอกเหนอืจากบรหิารจดัการแลว้  คณะกรรมการฯนี้
จะต้องมีหน้าที่ในการสนับสนุนทางด้านการเงิน ถึงขั้นเรียกร้องให้กำหนดหน้าที่ข้อหนึ่งคือต้องซื้อทรัพย์สินทาง
ปัญญามาให้ประเทศกำลังพัฒนา 

แต่... ไม่ได้รับการตอบรับจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว   
ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา เสนอว่าควรจะเน้นไปที่  

ผลของการมีคณะกรรมการฯ มากกว่าที่จะเน้นการสนับสนุนทางด้านการเงินโดยตรง จึงเสนอให้ตั้งเครือข่าย
เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ (Climate Technology Network) ขึ้นมาคู่คณะกรรมการฯ ภายใต้เครือข่ายฯจะ
ประกอบไปด้วยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโลก (Global Center) ที่มีคณะทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ 
ประเทศ มารว่มกนัทำงานคลา้ยกบัการทำงานของคณะทำงานระหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ   

แนวคิดนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ศูนย์ฯดังกล่าวจะประกอบไปด้วย  
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเด็น Mitigation และ Adaptation โดยคณะทำงานในศูนย์ฯนี้จะมีหน้าที่ตอบสนองต่อ  
ขอ้เสนอของแตล่ะประเทศ (Country-Driven) โดยในระยะเริม่ตน้ศนูยฯ์จะทำงานเชือ่มโยงไปยงัศนูยร์ะดบัภมูภิาค
อีก 3 ศูนย์ในทวีปต่างๆ โดยศูนย์ต่างๆ เหล่านี้ต้องเป็นการร่วมกันทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
(Public-Private Partnership)  

แม้ว่าแนวคิดนี้ยังไม่ได้มีการเห็นชอบร่วมกัน แต่คาดว่าน่าจะได้รับการเห็นชอบในการเจรจาครั้งต่อไป 
เนื่องจากคล้ายกับแนวทางในการเสนอตั้งศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) ของกลุ่มสหภาพยุโรปและกลุ่ม
ประเทศกำลังพัฒนา ประเทศไทยจึงควรเตรียมทำแนวทางในการประเมินเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับประเทศ
ไทยไว้ล่วงหน้าได้เลย 

เมื่อถึงเวลาจะได้ไม่ตกขบวน 
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thai point
ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด 

ดร.ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด เป็นนักวิจัยอาวุโสแห่งวิทยาลัยนวัตกรรม 
ธรรมศาสตร์ เก็บข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในภาค
อุตสาหกรรมโลก ตะลุยสัมภาษณ์อุตสาหกรรมที่ทำ R&D ในไทย เพื่อนำ
มาทำ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษามาตรการส่งเสริมการตั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมร่วมกับนักวิจัยอีก 2 คน  

นี่คือมุมมองด้าน R&D ในภาคอุตสาหกรรม หลังจากที่นักวิจัยผู้นี้
ใช้เวลาเก็บเกี่ยวข้อมูลนาน 6 เดือน จนเป็นข้อเสนอที่มาบอกกล่าว   
อย่างเข้าใจง่ายกับ Horizon 

• เป้าหมายในการทำวิจัยที่ผมเสนอมี 2 เป้าหมาย 
เปา้หมายแรก คอื บรษิทัตา่งชาต ิ ถา้เปน็บรษิทัตา่งชาต ิ 
ก็ต้องดูก่อนว่าเขาทำ R&D ในบ้านเราหรือยัง ถ้ายังไม่
ทำเลย ก็ต้องจูงใจให้เขาเริ่ม แต่ถ้าเขาเริ่มทำ R&D   
ในเมืองไทยแล้ว จากเดิมทำแค่ให้เหมาะกับ Local 
condition หรือรสนิยมของคนไทย ต้องผลักให้เขาหัน
ไปทำการวิจั ยและพัฒนาอย่ างสร้ างสรรค์ เพื่ อ
ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับโลกหรือระดับภูมิภาค ก็ต้องให้
เขาเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพของ R&D ทำอย่างไร
จึงจะเขยิบตำแหน่งในห่วงโซ่การผลิตระดับโลก 
(Global value chain) ไปทำอะไรที่ใหม่สำหรับ
ภูมิภาคเอเชียหรือใหม่สำหรับโลก เป็นการวิจัยและ
พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
 
• อีกฝั่งคือบริษัทไทยที่ทำ R&D แต่อย่างที่ทราบกัน
ว่าบริษัทไทยส่วนใหญ่ยังไม่เริ่มทำ R&D ฉะนั้นบริษัท
ส่วนใหญ่มีปัญหาแม้กระทั่งในระดับดำเนินการ เรื่อง
วิศวกรรมยังมีปัญหา เรื่องออกแบบยังมีปัญหา มีไม่กี่
บริษัทที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนใหญ่เราเป็นผู้รับ
จ้างผลิต เรามีแบบที่ต่างชาติส่งมาให้แล้วรับจ้างผลิต 
เราไม่ได้ออกแบบเอง คำถามก็คือว่า ทำอย่างไรให้
บริษัทไทยส่วนใหญ่ยกระดับความสามารถทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากคุณดำเนินการการผลิต
ให้คุณมาทำวิศวกรรมได้ มาทำดีไซน์ได้ แล้วสามารถ
ทำ R&D ได้ นี่คือบริษัทส่วนใหญ่ในเมืองไทยซึ่งเป็น
ฐานพีระมิด 80-90 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนี้ ต้องยก
ระดับความสามารถทางเทคโนโลยีออกมา  
 

• อันต่อมาคือบริษัทไทยที่ทำ R&D อยู่แล้ว จะเห็นว่า
มีจำนวนไม่มาก ข้อมูลใน R&D survey มี 100 กว่า
บริษัทเท่านั้นเอง ทำอย่างไรให้บริษัทพวกนี้ทำ R&D 
จนเป็นกิจกรรมปกติในชีวิตของบริษัท นี่คือเป้าหมาย 
คุณทำ R&D อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกปี 
 
• นโยบายที่จะไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ต้องเป็น
นโยบายที่คำนึงถึงระดับความสามารถในการทำ R&D 
และอาจต้องมีการแยกบริษัทข้ามชาติกับบริษัทไทย 
สิ่งที่บริษัทข้ามชาติต้องการกับบริษัทไทยต้องการมัน
แตกต่างกัน คุณจะใช้นโยบายเดียวแล้วครอบคลุม
ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการทำ R&D 
นโยบายก็จะไม่มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา เมืองไทย
ไม่มีนโยบายที่มีความเฉพาะเจาะจงอย่างนั้น มันจึงไม่
เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 
• เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กันมาก ซึ่ง
การทำ R&D สามารถเข้ามาเชื่อมโยงได้มากเลย 
เพราะสิ่งที่ได้จาก R&D คือความรู้ที่จะนำไปใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ หรืออาจไปปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มันต้องไปพร้อมกับความรู้
พื้นฐาน ฉะนั้น สิ่งที่เป็นความท้าทายของเรา ก็คือทำ
อย่างไรจึงจะทำให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบ้านเราตั้ง
อยู่บนพื้นฐานของความรู้ด้วย สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัย
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปเสริมแล้วมัน
ก็เชื่อมไปยัง R&D 
 

How to do  
creative  

R&D 
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Social & Technology
ดร.อังคาร วงษ์ดีไทย 
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คมความคิด



การที่บริษัทจะพัฒนาไปได้ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ไกล มียุทธศาสตร์ที่ดี 
คนที่อยู่ในบริษัทก็ต้องมีแนวความคิดและความเชื่อที่สอดคล้อง 
กับนโยบายบริษัทจึงจะเสริมพลังกัน  
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Myth & Science

6 E n d - o f - t h e - Wo r l d M y t h s 
D e b u n k e d 

เรื่อง Brian Handwerk / แปล ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ 

โลกกำลงัจะถงึจดุสิน้สดุในวนัที ่21 ธนัวาคม ค.ศ. 2012 
(หรือ พ.ศ. 2555) ตามทฤษฎีต่างๆ ที่สรรค์สร้างกัน
ขึ้นมาโดยใช้ปฏิทินของชาวมายาเป็นพื้นฐาน ความเชื่อ
นี้ ดู เป็นจริง เป็นจั งมากขึ้น ไปอีก เมื่ อมีกระแสของ
ภาพยนตร์เรื่อง 2012 

มนษุยชาตกิำลงัจะถงึจดุจบในป ี 2012 จรงิหรอื? 
จะเกิดน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่จริงหรือ? ดาวเคราะห์ลึกลับ
กำลังจะชนโลกจริงหรือ? ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกจะ  
สูญสิ้นจากอำนาจการปะทุของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจาก
ดวงอาทิตย์จริงหรือ? หรือจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
ทั่วโลก? และชนเผ่ามายาได้ทำนายว่าโลกจะถึงแก่  
กาลอวสานในปี 2012 จริงหรือ? 

เว็บไซต์ของนาซ่าที่ชื่อว่า ‘Ask an Astro-
biologist’ ได้รับคำถามเกี่ยวกับ ‘โลกแตกในปี 
2012’ นับพันๆ ฉบับ เจ้าของจดหมายบางฉบับรู้สึก
กลวัวา่มนัจะเกดิขึน้จรงิๆ ยงัไมร่วมถงึวยัรุน่อกี 2 ราย
ที่คิดจะฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากมีชีวิตอยู่ถึงตอนที่โลก
ถึงจุดแตกดับ 

โชคดีที่มีนักวิทยาศาสตร์อย่างเดวิด มอร์ริสัน 
นกัวทิยาศาสตรอ์าวโุสแหง่สถาบนัดาราศาสตรข์องนาซา่ 
มาช่วยชี้ ให้เห็นว่าหายนะครั้งใหญ่ในปี 2012 นั้น 
สามารถอธิบายได้ด้วยข้อเท็จจริงต่างๆ ดังนี้ 
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ความเชื่อที่ 1 : ชาวมายาทำนายว่า
โลกจะถึงจุดจบในปี 2012

ปฏิทินของชาวมายาไม่ได้สิ้นสุดในปี 2012 ตาม
ที่บางคนกล่าวไว้ และชาวมายาก็ไม่ได้บอกว่าปี 2012 
คือจุดสิ้นสุดของโลก 

“ความจริงก็คือ วันที่ 21 ธันวาคม 2012 เป็น
วันที่วงรอบใหญ่สุดของปฏิทินชาวมายา (กินระยะเวลา 
1,872,000 วัน หรือ 5,125.37 ปี) ดำเนินมาครบรอบ
พอดี และจะเข้าสู่รอบใหม่” เป็นคำอธิบายของแอนโธนี 
อเวนี ซึ่งเป็น archeoastronomer และผู้เชี่ยวชาญ
อารยธรรมชาวมายาแห่งมหาวิทยาลัยคอลเกต เมือง
ฮามิลตัน นิวยอร์ก 

ชาวมายามีระบบปฏิทินที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
และแตกตา่งจากอารยธรรมอืน่ๆ กลา่วโดยสรปุคอื ชาวมายา
มองว่าวันที่ 12 ธันวาคม 2012 เป็นวันสุดท้ายของ 
ยุคหนึ่งซึ่งกินระยะเวลายาวนาน และจะเข้าสู่วันที่ศูนย์ 
(หรือ Day Zero) ของยุคใหม่ที่กินระยะเวลายาวนานอีก

เช่นกัน ในทำนองเดียวกับวันขึ้นปีใหม่หรือแม้กระทั่ง 
วันจันทร์อันเป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์นั่นเอง 


ความเชือ่ที ่2 : พืน้ทวปีจะแยกออกจากกนั 
ความเจริญรุ่งเรืองจะถูกทำลาย

มีคำทำนายว่า ในปี 2012 โลกจะเกิด
ปรากฏการณ์ ‘สลับขั้ว’ (pole shift) เปลือกโลกซึ่งอยู่
เหนือเหล็กหลอมเหลวที่อยู่ลึกลงไปข้างใต้จะมีการขยับ
ตัวอย่างรวดเร็ว ราวกับเปลือกส้มที่หลุดจากผลส้ม 

ภาพยนตร์เรื่อง 2012 วาดภาพไว้ว่าการสลับขั้ว
ของโลกมีสาเหตุมาจากมีแรงโน้มถ่วงที่มีกำลังมหาศาล
มาฉุดดึงโลกของเรา ร่วมกับรังสีขนาดมหึมาที่แผ่ออกมา
จากดวงอาทิตย์ ทำให้ภายในโลกของเราไม่เสถียรเพราะ
มันจะร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มหาสมุทรปั่นป่วน 
เมืองต่างๆ จะถูกเทกระจาดลงทะเล ฯลฯ  

นักวิทยาศาสตร์หลายท่านไม่ เชื่อว่าจะเกิด
เหตุการณ์เหล่านั้น ในขณะที่บางท่านมีความเห็นว่าการ
เคลื่อนย้ายขั้วของโลกอาจเกิดได้ แต่เป็นแบบค่อยเป็น
ค่อยไป เช่น หากน้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายมากๆ การ
กระจายตัวของมวลที่อยู่บนผิวและที่อยู่ลึกลงไปก็อาจมี
การเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่มากก็น้อย  

อดัม มาลูฟ นักธรณีวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย 
ปรินสตัน ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสลับขั้วของโลกมาแล้ว
มากมาย กล่าวว่า สัญญาณแม่เหล็กในหินยืนยันว่าพื้น
ทวีปมีการปรับเรียงตัวใหม่จริง แต่กระบวนการนี้ต้องใช้
เวลาหลายล้านป ี มันช้าจนมนุษยชาติจะไม่มีวันรู้สึกว่า
มันมีการเคลื่อนไหว 


ความเชื่อที่ 3 : การเรียงตัวในระดับ 
กาแลกซี (Galactic alignment)  
ก่อให้เกิดความหายนะ

ผู้ที่สนใจเรื่องดวงดาวบางคนเชื่อว่าปี 2012 คือ
จุดจบของโลกจากปรากฏการณ์การเรียงตัวในระดับ 
กาแลกซี ซึ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 26,000 ปี ใน
เวลานั้นเส้นทางเดินของดวงอาทิตย์จะพาดผ่านกึ่งกลาง
ของกาแลกซีทางช้างเผือกที่โลกเราเป็นสมาชิกอยู่ (ถ้า
มองจากโลก) บางคนเกิดความหวั่นวิตกว่าการเรียงตัว
ดังกล่าวนี้ จะทำให้โลกเผชิญกับแรง (ที่ยังไม่รู้ว่าเป็นแรง
อะไร) ที่มีกำลังมหาศาล ซึ่งทำให้โลกเราถึงแก่กาล
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ที่มา : Brian Handwerk. 2012: Six End-of-the-World Myths 
Debunked, National Geographic News, November 6, 2009. 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

ดาว X,  Nibiru 
http://astrobiology.nasa.gov/ask-an-astrobiologist/
intro/nibiru-and-doomsday-2012-questions-and-
answers 
โลกสลับขั้ว (pole shift) 
http://channel.nationalgeographic.com/channel/ends-
of-the-earth-einstein 
Dresden Codex 
http://channel.nationalgeographic.com/episode/2012-
countdown-to-armageddon-4438#tab-the-maya-
codices 

+

+

+

พินาศจากการสลับขั้ว หรือจากการที่หลุมดำซึ่งอยู่
ใจกลางกาแลกซีของเราอาจถูกรบกวน 

มอร์ริสันบอกว่าจะไม่มีปรากฏการณ์เหนือธรรม-
ชาติใดๆ เกิดขึ้นในปี 2012 เพราะการเรียงตัวในทำนอง
นี้เกิดขึ้นเป็นปกติทุกปีในช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจาก
โลกมากที่สุด ซึ่งอยู่ในฤดูหนาว และหากมองจากพื้นโลก
ขึ้นไปบนท้องฟ้า เราก็จะพบว่าดวงอาทิตย์สถิตอยู่ ณ 
จุดกึ่งกลางของทางช้างเผือกในช่วงเวลาดังกล่าวมาช้า
นานแล้ว   

“พวกหมอดูอาจตื่นเต้นกับการเรียงตัวแบบนั้น 
แต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว มันไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรเลย 
มันไม่ ได้ทำให้ เกิดความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง 
การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ หรืออะไรก็ตามที่จะมีผล-
กระทบต่อโลก”  

เดวิด สจ๊วต ผู้เชี่ยวชาญอารยธรรมชนเผ่ามายา
กล่าวว่า “ไม่มีบันทึกใดๆ ของชนเผ่ามายาที่ระบุว่าจะ
เกิดเหตุการณ์แบบนั้น”
 
ความเชือ่ที ่4 : ดาวเคราะห ์X จะชนโลก

บางคนบอกว่ามีดาวเคราะห์ลึกลับดวงหนึ่ง ชื่อ 
ดาว X หรือดาวนิบิรุ (Nibiru) และวงโคจรของมันบ่งชี้ว่า
วันหนึ่งมันจะชนกับโลก หรืออย่างน้อยก็ ‘เฉี่ยว’ กับโลก 
ซึ่งหากชนกันก็จะทำให้โลกหายวับไปในพริบตา หรือ
หากมันโคจรเข้ามาใกล้โลกมากพอ โลกอาจถูกถล่มด้วย
สะเก็ดของมันด้วยอำนาจแรงดึงดูดของโลกเอง 

ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนจะมีคำร่ำลือเรื่อง 
2012 ด้วยซ้ำไป เพราะก่อนหน้านี้มีการกล่าวขวัญกัน
ถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าได้รับสารจากมนุษย์ต่างดาวว่า 
Nibiru จะชนโลกในปี 2003 (แล้วเป็นไง...) 

“หากมีดาวเคราะห์ หรือดาวแคระสีน้ำตาล หรือ
อะไรก็ตามที่หลุดเข้าถึงวงในของระบบสุริยจักรวาล
ภายในระยะเวลา 3 ปีถัดจากนี้ นักดาราศาสตร์จะต้อง
เจอมันแล้ว และจะต้องศึกษาเกี่ยวกับมันเป็นเวลานับ
ศตวรรษแลว้ และปจัจบุนัเราตอ้งมองเหน็มนัดว้ยตาเปลา่
แลว้” มอรร์สินับอก “เพราะฉะนัน้ไมม่ดีาว X ไมม่ ีNibiru”


ความเชือ่ที ่5 : พายสุรุยิะจะกระหนำ่โลก

บางคนบอกว่าในปี 2012 ศัตรูของเราไม่ใช่ใคร
ที่ไหน แต่คือดวงอาทิตย์ 

ภาพยนตร์เรื่อง Knowing สร้างภาพให้เห็นว่า
ดวงอาทิตย์จะปะทุครั้งใหญ่ ทำให้เกิดคลื่นความร้อนที่มี
พลังมหาศาลแผ่กระจายออกมา และโลกของเราก็จะได้
รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้อย่างแรง คลื่นความ
ร้อนจะทำให้ทุกสิ่งบนโลกพินาศ 

การปะทุขึ้นของดวงอาทิตย์ (solar flare) และ

การเกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นเป็นปกติในรอบประมาณ 11 ปี การปะทุของ
ดวงอาทิตย์อาจทำให้การสื่อสารบนโลกขัดข้องไปบ้าง 
แต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าจะเกิดพายุสุริยะ
ขนาดใหญ่ที่สามารถเผาโลกของเราให้กลายเป็นจุณ-
อย่างน้อยก็ในอนาคตอันใกล้นี้ และปี 2012 ก็ไม่ใช่
เวลาที่จะครบรอบ 11 ปีด้วย เพราะมันจะเกิดขึ้นหลัง
จากนั้นอีก 2-3 ปี” 
 
ความเชื่อที่ 6 : ชาวมายาได้พยากรณ์
เหตกุารณใ์นป ี2012 ไวอ้ยา่งชดัเจน

นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาอนุสรณ์สถานของ
ชาวมายาจนพรุนแล้ว แต่ไม่พบว่ามีบันทึกใดๆ ที่ทำนาย
เหตกุารณท์ีจ่ะเกดิขึน้ในป ี2012 แบบจำเพาะเจาะจงเลย 

อย่างไรก็ตาม มีรูปภาพที่ระบุจุดสิ้นสุดของโลก
จริง แต่ไม่ได้ระบุวันเดือนปีเอาไว้ ซึ่งอยู่ในหน้าสุดท้าย
ของบันทึกรอบ 1,100 ปี ที่รู้จักกันในนาม Dresden 
Codex บันทึกดังกล่าวอธิบายว่า โลกจะถูกทำลายจาก
น้ำท่วม ซึ่งเป็นภาพที่อารยธรรมต่างๆ ในยุคก่อนๆ ก็
เคยสร้างเอาไว้เช่นเดียวกัน และอาจเคยประสบกับ
หายนะในรูปแบบดังกล่าวมาแล้ว 

อเวนีบอกว่าไม่ควรอ่านคำทำนายดังกล่าวแล้ว
แปลความตรงตามตัวอักษร แต่น่าจะเป็นบทเรียนที่
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเขาอธิบาย
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาขึ้นปีใหม่ของคนในยุคปัจจุบันที่
เฉลิมฉลองวันสิ้นปีอย่างบ้าคลั่ง แล้วถือเอาวันแรกของ 
ปีใหม่เป็นการตั้งต้นทำสิ่งที่ดี (แล้วไปบ้าคลั่งแรงๆ อีกที
ตอนสิ้นปี) 

อเวนีชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ชาวมายาบันทึกไว้ส่วนใหญ่
ไม่ใช่คำทำนาย แต่เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งก็คือ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ เชื่อมโยงจารีตของชาวมายากับ
พระเจ้าและบรรพบุรุษของเขา ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการ
ทำนายที่จำเพาะเจาะจงเลย” 

สุดท้ายต้องถามแบบวัยรุ่นว่า - จบป่ะ 
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 บน Airbus 340-500

SMart life
ดร.สุชาต อุดมโสภกิจ 

เนื่องจากผู้เขียนนิสัยไม่ดี เกเรบ่อยๆ จึงถูกเจ้านายส่งไปอบรมมารยาทเป็นเวลานานประมาณ 1 เดือนที่
วอชิงตัน ดีซี (และไม่ทราบว่าด้วยเหตุใด ตัวเราจึงต้องไปประเทศแถบนี้ในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงต่อฤดูใบไม้
หนาวทุกที ไม่ชอบเลย)  

เรามาเริ่มจากก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ของ สวทน. ผู้น่ารักพยายามหาเที่ยวบินที่เหมาะสมให้ แต่ใน
ที่สุดก็ลงตัวที่เที่ยวบินซึ่งออกจากสนามบินแผ่นดินทองตอนหัวค่ำ แล้วไปถึงเมืองนางฟ้าตอนหัวค่ำของวัน
เดียวกัน (แต่ใช้เวลาบินประมาณ 14 ชั่วโมง) และต้องนั่งหลับนก(ท่านผู้อ่านพยายามจินตนาการสภาพกะเหรี่ยง
นั่งหลับนกนะครับ) อยู่ที่สนามบินจนถึงตี 5 ของวันรุ่งขึ้น  

ถามว่าทำไมต้องเลือกเที่ยวบินแบบนี้ คำตอบคือ “ช่วยรัฐประหยัดเงิน” ครับ!  
แล้วมัน Smart Live ตรงไหน มันเริ่มเมื่อ 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทางครับ ผู้เขียนใช้บริการ Internet 

check-in เพือ่ใหไ้ดท้ีน่ัง่ที ่(เราคดิวา่) ดทีีส่ดุ แตก่อ่นทีเ่ราจะ check-in แบบสง่เดช กค็วรมขีอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งบนิ
บ้าง จึงขอแนะนำว่า ท่านผู้อ่านควรตรวจสอบว่าเที่ยวบินที่ท่านจะใช้บริการนั้น ใช้เครื่องบินแบบไหน รุ่นไหน 
แล้วไปที่เว็บไซต์ SeatGuru ซึ่งจะจำแนกแจกแจงให้เห็นว่า ในโลกนี้มีสายการบินใดบ้าง แต่ละสายการบินมี
เครื่องบินแบบใดให้บริการบ้าง  
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บน Airbus 340-500

ในกรณีนี้ผมเลือก Airbus 340-500 (น้องอวบของเรา) เพื่อดูแผนผังที่นั่ง ซึ่งจะมีรหัสสีบอกว่าที่นั่ง
บริเวณใดเจ๋งสุด (สีเขียว) บริเวณใดมีจุดด้อย (สีเหลือง) หรือบริเวณใดควรหลีกเลี่ยง (สีแดง – อันนี้ไม่เกี่ยวกับ 
สีเสื้อนะครับ) เช่น ผู้ที่เดินทางโดยมีเด็กเล็กไปด้วยมักถูกจัดให้นั่งบริเวณแถวหน้าสุดของชั้นประหยัด เพราะมี
พื้นที่ด้านหน้าเหลือมากพอสมควร แต่อยู่ใกล้ห้องน้ำ ที่วางแขนพับเก็บไม่ได้ เป็นต้น หรือที่นั่งบางแถวตรงกับ
ปีก ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการชมวิว หรือที่นั่งแถวท้ายสุดปรับเอนไม่ได้ และอยู่ใกล้กับบริเวณเตรียมอาหาร เมื่อ
เล็งๆ ที่นั่งได้แล้วก็จัดการ Check-in ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลย มีข้อจำกัดคือต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนการ 
เดินทางเท่านั้น  

นอกจากนี้เรายังสามารถจองรถรับส่งจากสนามบินไปที่พักได้ด้วย เช่น ที่สนามบินดัลเลส วอชิงตัน ดีซี 
เราสามารถใช้บริการของ Super Shuttle โดยจองรถตั้งแต่ก่อนเดินทาง ทำให้การเดินทางประสบปัญหาน้อย
ที่สุด (เท่าที่จะเป็นไปได้)  

คราวนี้ก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องเสียที น้องอวบของเราได้รับการออกแบบภายในให้ดูดี คงไม่พูดถึงที่นั่งชั้น
กำมะหยี่ (Royal Silk Class แปลแบบทื่อๆ เลย) เพราะชาตินี้เราคงไม่มีวาสนา ถัดลงมาเป็นชั้นประหยัดแบบ
พิเศษ และชั้นประหยัดตามลำดับ ที่นั่งชั้นประหยัดของน้องอวบดูโอ่โถงไม่เบา ส่วนด้านหลังของที่นั่งด้านหน้าเรา
คือจอแอลซีดีขนาด 9 นิ้วที่จะตรึงสายตาของเราตลอดการเดินทาง (ถ้านอนไม่หลับ) เพื่อเอาไว้ดูภาพยนตร์ 30 
เรื่อง สารคดี 70 เรื่อง ข่าว การ์ตูน เล่นเกม ตรวจสอบเส้นทางและสถานะการเดินทาง ฯลฯ  

ด้วยความซนของผู้เขียน หลังจากยัดกระเป๋าไว้ในช่องเหนือศีรษะเรียบร้อยแล้ว ก็ทดลองกดโน่นกดนี่ จน
พบสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือ เราสามารถดูเหตุการณ์ขณะที่เรากำลังทะยานขึ้น (take-off) แบบสดๆ ซึ่งน่า
ตื่นตาตื่นใจ เพราะเราจะเห็นรันเวย์วิ่งผ่านสายตาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งมันหายลับไปจากสายตา กลายเป๊นแสง 
ระยิบระยับในมุมมองเหนือรันเวย์ ผ่านแสงสีของตึกรามบ้านช่อง จนในที่สุดกลายเป็นสีดำของท้องฟ้ายามค่ำคืน 
เมื่อไม่มีอะไรที่น่าสนใจอีกแล้ว แฮร์รี พอตเตอร์ ภาค 1-3 จึงมาปรากฏที่หน้าจอแทน ตามด้วยเกมอีกสารพัด 
(คั่นรายการด้วยเมนูอาหารที่บังคับเลือก) ก่อนจะปิดตาเพื่อรออาหารมื้อใหม่ก่อนถลาลงที่แอลเอ  

จะเห็นได้ว่า ชีวิตการเดินทางของมนุษย์ในยุคปัจจุบันสะดวกสบาย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้า
มากขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง ตลอดจนวิศวกรรมการบินที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ บินเร็ว บินเงียบ และประหยัด 
เชื้อเพลิง ในขณะที่ผู้โดยสารยังสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางได้แบบไม่มีเบื่อ 
(แต่ก็ยังเมื่อยอยู่ดี เมื่อไหร่จะมีสปาบนเครื่องบินนะ)   

ต่อไปนี้เป็นข่าวร้าย การบินไทยมีแผนจะขาย Airbus 340-500 เพราะยกเลิกเที่ยวบินไปนิวยอร์ก เหลือ
เพียงเที่ยวบินไปลอสแองเจลิสและออสโล (มีใครคิดจะซื้อต่อไหมครับ) แต่ได้เครื่องใหม่เป็น Airbus 330-300 
ตัง้แตป่ระมาณกลางปทีีผ่า่นมา และจะรบัมอบไปเรือ่ยๆ จนครบ 8 ลำในชว่งตน้ป ี 2553 เพือ่ใชส้ำหรบัเทีย่วบนิ
พิสัยกลาง 

ส่วนน้องอวบระยะสุดท้าย (Airbus 380) นั้น รอไปก่อน ราวๆ ปี 2555 ค่อยว่ากัน เห็นว่าจะเอาไว้ใช้
สำหรับบินไปยุโรป  

ถึงตอนนั้น ข้าพเจ้าจึงจะขออาศัยน้องอวบระยะสุดท้ายไปฮันนีมูนที่สวิส  


(ภาพจาก SeatGuru และ FlyerWiki) 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง      การบินไทย : http://www.thaiair.com      SeatGuru : http://www.seatguru.com 
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หลายคนคงไดม้โีอกาสชมภาพยนตรเ์รือ่ง 2012 วนัสิน้โลก
กนัไปแลว้ หนงัเลา่เรือ่งราวเกีย่วกบัวนัสิน้โลกในป ี 2012 
เมื่อแกนโลกร้อนขึ้นจนทำให้เปลือกโลกปริแตก จนนำไป
สู่ฉากมหันตภัย ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว, แผ่นดินแยก, 
แผ่นดินยุบ, ตึกสูงเสียดฟ้าล้มระเนระนาด, ภูเขาไฟ
ระเบดิ, พายหุมิะถลม่, ภเูขานำ้แขง็ละลาย, สนึาม ิฯลฯ   

ตัวละครเอกเป็นครอบครัวธรรมดาครอบครัว
หนึ่งที่พยายามหนีเอาชีวิตรอดจากมหาภัยพิบัตินี้ ซึ่ง
ทำให้นึกถึงฉากในหนังภัยพิบัติต่างๆ หลายเรื่องด้วยกัน 
เช่น Dante’s Peak, The Day After Tomorrow, ID4  

แม้จะเถียงไม่ได้ว่า หนังมีความตื่นเต้นตั้งแต่ 15 
นาทีแรกเป็นต้นไป แต่ผู้สร้างก็ยังติดกับพล็อตเรื่องเดิมๆ 
ไม่ว่าพ่อซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องกระเตงลูกน้อยหนี  
ภัยพิบัติ (หนีรอดด้วยนะนั่น) ไปยังที่ต่างๆ ได้สำเร็จ ซึ่ง
ก็ไม่ต่างไปจาก War of the World หรือ Knowing  

อย่างไรก็ดี ผู้สร้างก็พยายามจะทำให้ผู้ชมอินกับ
เนื้อหาโดยใส่บท Drama ฉากซึ้งปนอารมณ์ระหว่างพ่อ
กับลูก ความเป็นครอบครัวอยู่เป็นระยะ สลับกับการให้
ข้อมูลส่วนที่เป็นเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มความ
น่าเชื่อถือของเนื้อเรื่อง  

เมื่อมามองในส่วนของเนื้อหาของหนังเป็นการจับ
เอาความเชื่อของเผ่ามายันและความเชื่อในวันสิ้นสุดโลก
อันเป็นที่มาของการสร้างเรือโนอาห์ มาผนวกกับหลัก
ทางวิทยาศาสตร์อันเนื่องจากผลกระทบการขยายตัวของ
ดวงอาทิตย์ (Red Giant Effect) ที่คลื่นแสงอาทิตย์ได้
ก่อให้แกนโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงแกนโลก จนทำไปสู่หายนะที่หนังได้นำ
เสนอ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า สร้าง Worst case 
scenario แบบจับแพะชนแกะนั่นเอง เพราะในความเป็น
จริง การปะทุครั้งใหญ่บนดวงอาทิตย์หรือการเรียงตัวของ
ดาวเคราะห์ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขนาดนั้น 

เมือ่มาวเิคราะหถ์งึความเปน็จรงิในเชงิวทิยาศาสตร ์
วนัสิน้โลกในป ี2012 นัน้มคีวามเชือ่อยูห่ลายทฤษฎดีว้ยกนั
ที่พยากรณ์อนาคตของโลกเราในช่วงปี 2012 ไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อของเผ่ามายันโบราณซึ่ งนับถือพลัง
พระอาทิตย์เคยวาดถึงวันแห่งอโพคาลิพส์ไว้ โลกจะถึง
คราวดับสูญใน วันที่ 21 ธันวาคม 2012 หรืออีก 2 ปี
ข้างหน้า ในวันนั้นโลกจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้ง
มโหฬารไลเ่รยีงตัง้แต ่ภยัธรรมชาตทิีจ่ะทำลายทกุสิง่ ไปจนถึง

Science Media
อุบลทิต จังติยานนท์ 

ถึ ง โ ล ก จ ะ แ ต ก 
แ ต่  ‘ พี่ เ บิ้ ม ’  ยั ง อ ยู่  

สงครามอภมิหาโลกาวนิาศ จนไมม่มีนษุยค์นไหนรอดชวีติ  
ส่วนข้อมูลทางดาราศาสตร์ได้ระบุไว้ว่า จะเกิด

พลังงานลึกลับที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาล โดยใน
เวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากที่สุดใน
ช่วงฤดูหนาวของปี 2012 นั้น ดวงอาทิตย์จะอยู่ระนาบ
เดียวกับใจกลางของทางช้างเผือกเป็นครั้งแรกในรอบ 
2.6 หมื่นปี ซึ่งหมายความว่า พลังงานทุกประเภทจาก
ใจกลางของทางช้างเผือกจะปะทะกับพลังงานทั้งที่มอง
เห็นและมองไม่เห็นของโลกในวันที่ 21 ธันวาคม 2012 
เวลา 23.11 น. และสมมุติว่า มีมนุษย์เหลือรอดบนโลก 
เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะการ
เปลีย่นแปลงครัง้นีจ้ะสง่ผลใหเ้กดิการกลายพนัธุข์อง ดเีอน็เอ 
ซึง่บางทอีาจจะทำใหม้นษุยชาตติอ้งเริม่นบัหนึง่ใหมอ่กีครัง้! 

ขณะที่ข้อมูลทางธรณีวิทยาที่ชี้ว่า ปี 2012 คือปี
ที่ภูเขาไฟใต้น้ำ ครบกำหนดเวลา 7.4 หมื่นปีที่ต้อง
ระเบิดตัวเอง โดยสัญญาณเตือนภัยครั้งล่าสุด คือ
เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มเมื่อปี 2004 ที่บอกให้
ชาวโลกรู้ว่า โครงสร้างพื้นผิวโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่แล้ว   

นอกจากนั้นยังมีข้อความเผยแพร่ตามเว็บบอร์ด
ตา่งๆ ทีส่รา้งกระแสระบวุา่ป ี2012 โลกและดวงอาทติย์
จะเกดิการพลกิขัว้ โดยอา้งองิขา่วจากสือ่ออนไลน ์India Daily 
(http://www.indiadaily.com) เผยแพร่วันที่ 1 มีนาคม 
2005 ระบุว่า กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ทั้งนักธรณีฟิสิกส์
และดาราศาสตร์ฟิสิกส์ คาดว่าปี 2012 จะเกิดการพลิก
ขั้วแม่เหล็กโลก พื้นโลกบางแห่งจะไม่มีสนามแม่เหล็ก 
ประจวบกับเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เกิดการสลับขั้วแม่เหล็ก
ด้วยเช่นกัน ซึ่งสุดท้ายทางนาซ่าเองก็ออกมาปฏิเสธข่าว
ดังกล่าวแล้ว  

แม้นักวิทยาศาสตร์จะเชื่อว่าโลกจะสลับขั้วแม่-
เหล็กอีกอย่างแน่นอน แต่ก็ยังไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะ
เกิดขึ้นเมื่อใด อย่าว่าแต่จะให้ระบุปีที่เกิด แม้แต่จะให้
ระบุว่าจะเกิดขึ้นในศตวรรษใดก็ยังยาก เนื่องจากจังหวะ
การเกิดปรากฏการณ์นี้ในอดีตผันแปรมาก แม้ว่าการ  
พยากรณ์การสิ้นสุดของตัวเลขปฏิทินมายา หรือการครบ
จำนวนสู งสุดที่ กำหนดไว้ ในระบบนับวันระบบใด  
ระบบหนึ่ง จะแสดงถึงการสิ้นสุดของโลกเชียวหรือ 
คอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนก็มีระบบปฏิทินในตัวเครื่องที่
แสดงวันเดือนปีได้จนถึงสิ้น ค.ศ. 2000 อันเป็นที่รู้จัก  
กันในนามของปัญหา Y2K แต่เมื่อสิ้นสุด ค.ศ. 2000 
โลกก็ไม่ได้แตกตามระบบนับวันของคอมพิวเตอร์  

ทำนองเดียวกัน โลกก็จะไม่แตกสลายเพราะว่า
เมื่อสิ้นปฏิทินมายา หลังวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 
ปฏิทินมายาก็จะเริ่มนับรอบใหม่  

สุดท้ายแล้วความจริงประการหนึ่งซึ่งหนังเรื่องนี้
ได้แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนหนังแนวนี้เรื่องอื่นๆ 
ก็คือ เมื่อถึงวาระสุดท้าย ประเทศที่ใหญ่ยักษ์ มีโอกาส
รอดกว่าใคร! 
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In & Out

Horizon scanning เปนเทคนิคหนึ่งในการมองอนาคตที่มุงตรวจจับสัญญาณของแนวโนมดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอองคกรหรือประเด็นท่ีกำลังมองอนาคต 
โดยใหความสำคัญกับแนวโนมและความทาทายในปจจุบันที่สามารถทำใหเกิดประเด็นอุบัติใหมได 
 จากนั้นจะเปนการวิเคราะหอยางเปนระบบถึงภัยคุกคาม โอกาส ความเปนไปได 
และความเปลี่ยนแปลง อันเกิดจากแนวโนมดังกลาวที่จะมีอิทธิพลตอประเด็นที่กำลังมองอนาคต 
รวมถึงมีการเปรียบเทียบกับสถานภาพ ณ ปจจุบัน และหากลยุทธในการทำใหผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 
เกิดความตื่นตัว ตออนาคตที่อาจเกิดขึ้น ดวยการรวมแรงรวมใจกันสรางความแตกตาง และเพิ่มอัตราเรง 
ในการทำใหอนาคตที่พึงประสงคเกิดขึ้น 
 เปาหมายของเทคนิค Horizon scanning จึงเปรียบเสมือนเรดารคอยตรวจจับสัญญาณของการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน เปนการอธิบายวา อนาคตจะแตกตางจากท่ีเปนอยูอยางไร ในขณะท่ีการคิดเชิงกลยุทธและการจัดทำ
แผนปฏิบัติงานเปนการอธิบายวาจะทำอยางไรบาง
 สิ่งที่ตองการสำหรับการใชเทคนิค Horizon scanning คือ การคิดนอกกรอบ การเปดใจกวาง 
เพื่อรับสิ่งใหมๆ แหลงขอมูลใหมๆ แนวความคิดใหมๆ หรือแมกระทั่งความทาทายใหมๆ การพิจารณา 
ประเด็นตางๆ โดยพนไปจากกรอบสวนบุคคลหรือองคกร รวมถึงความคุนเคยที่มีอยู รวมทั้งตองบันทึก 
โอกาสและความเสี่ยงตางๆ อยางเปนลำดับ 
 กรอบเวลาในการทำ Horizon scanning มีท้ังแบบ Ad-hoc scanning ซ่ึงเปนการทำงานในระยะส้ัน 
มักใชในกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤติ, Ragular scanning เปนการทำงานปกติตามกำหนดการที่ไดวางไว 
(เชน ปละ 1 คร้ัง) และ Continuous scanning เปนการทำงานตลอดเวลา เพ่ือสะสมและประมวลผลขอมูล 
ภายใตปจจัยแวดลอมตางๆ 
 วิธีที่ใชในการทำ Horizon scanning ไดแก การคาดการณอนาคตรวมกันโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ, 
การสำรวจความคิดเห็นของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย, การสืบคนหาขอมูลเพ่ือตอบคำถาม, การดำเนินการเชิงกลยุทธ 
(Strategic exercise) ทั้งภายในและภายนอกองคกร และการศึกษารายงานการเปลี่ยนแปลงของเครือขาย 
ผูเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ
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